



วารสารพันธกิจการศึกษาสากล

ฉบับที่ 24

พันธกิจนาซารีนมิชชั่นสากล

www.nazarenemissions.org

วารสารพันธกิจการศึกษาสากล 2010

ฉบับที่ 24 – 2010

ดาเนียล เคทซ์

ผู้อำนวยการพันธกิจนาซารีนมิชชั่นสากล

ลอรี เบคค์

บรรณาธิการ

เกล สอริ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ชื่อเสียงพันธกิจการศึกษา

การใช้วารสารพันธกิจการศึกษาสากล นี้
ได้รับการพิจารณาเป็นสิ่งพิมพ์เผยแพร่และเป็นประเภทการสื่อสารข่าวครา
วงานพันธกิจการศึกษาสำหรับพันธกิจที่มาก่อนเป็นอันดับหนึ่ง (MPO)
ในทุกๆปี ถ้าคุณใช้บทเรียนส่วนของเด็กๆให้เป็นประโยชน์
และปรับเปลี่ยนบทเรียนผู้ใหญ่ทั้งหลายเพื่อเยาวชนคนหนุ่มสาว
หรือถ้าคุณรวมเอากลุ่มเด็กๆและ หรือกลุ่มเยาวชน
เข้าไปในบทเรียนสำหรับผู้ใหญ่ด้วย
คุณก็สามารถพิจารณาเกี่ยวกับความต้องการในบทเรียนของเด็กๆและเยา
วชนสำหรับพันธกิจที่มาก่อนเป็นอันดับหนึ่ง

ข้อพระคัมภีร์ที่ใช้อ้างอิงในบทเรียนนี้มาจากฉบับพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์
และ อมตธรรมร่วมสมัย ลิขสิทธิ์ 1973, 1978, 1984,
โดยสมาคมพระคัมภีร์นานาชาติ
ด้วยการอนุญาตของสำนักพิมพ์พระคัมภีร์ซอนเดอร์แวนด์
ข้อพระคัมภีร์มาจากพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานปรับปรุงแก้ไขใหม่ ลิขสิทธิ์
1989,
โดยแผนกคริสเตียนศึกษาสภาแห่งชาติของคริสตจักรพระคริสต์ในสหรัฐอเมริกา
ได้รับอนุญาตในการพิมพ์ ขอสงวนลิขสิทธิ์

IMEJ is now available to print or download for FREE online:

www.nazarenemissions.org/imej

Nazarene Missions International

Church of the Nazarene

Global Ministry Center

17001 Prairie Star Parkway • Lenexa, KS 66220 • United States
of America

สารบัญ

หลักสูตรผู้ใหญ่และเยาวชน

ด้บความกระหาย

ข้อเสนอแนะสำหรับบทเรียนเยาวชน

6

ข้อแนะนำสำหรับคำถามอภิปราย	7
บทที่ 1 จงนำเด็กเล็กๆ เข้ามา	9
บทที่ 2 เรียนรู้เรื่องราวพระเยซู	
16	
บทที่ 3 ใครคือเพื่อนบ้านของคุณ	
23	
บทที่ 4 ฉันจะลงชื่อเข้าร่วมได้ที่ไหน	29
บทที่ 5 มีหมอยู่ในบ้านไหม	36
บทที่ 6 เดินในวิถีทางของพระคริสต์ในโลกชาวฮินดู	
45	
บทที่ 7 ในอีกภาษาหนึ่ง – วรรณกรรมพันธกิจโลก	
52	
บทที่ 8 ความกล้าหาญ และความบากบั่นอุตสาหะ: ตะวันออกกลาง	
57	
บทที่ 9 ส่งสัญญาณความรอด	63
บทที่ 10 คุณอยู่ที่คริสตจักร – คุณรู้ไหมว่าเงินของคุณอยู่ที่ไหน	
70	
วิธีการทำพันธกิจให้ประสบความสำเร็จ	78
คำอธิษฐานและเฝ้าเดี่ยว	81

หลักสูตรสำหรับเด็ก
ภาคพื้นยุโรปและเอเชีย

บทที่ 1	ยูเรเชีย – การอธิบายคร่าวๆ
บทที่ 2	อาร์มีเนีย
บทที่ 3	ยูเครน
บทที่ 4	บัลแกเรีย
บทที่ 5	อิตาลี
บทที่ 6	อัลบาเนีย
บทที่ 7	อิสราเอล
บทที่ 8	ฝรั่งเศส
บทที่ 9	เยอรมันนี
บทที่ 10	เนเธอร์แลนด์
บทที่ 11	อินเดีย
บทที่ 12	บังคลาเทศ

ข้อเสนอแนะสำหรับบทเรียนเยาวชน

ถ้าคริสตจักรคุณมีบทเรียนพันธกิจสำหรับเยาวชน แยกจากบทเรียนของผู้ใหญ่ ให้ใช้เนื้อหาจากบทเรียนสำหรับผู้ใหญ่ มีความคิดสร้างสรรค์ในการปรับเนื้อหาของบทเรียนให้ตรงกับความต้องการของเยาวชน ระวังเสมอว่า การศึกษาพันธกิจเป็นวิธีการสำคัญ ที่ช่วยเราฝึกเยาวชนของเรา

นี่เป็นแนวความคิดบางอย่างสำหรับการวางแผนบทเรียนพันธกิจสำหรับเยาวชน

- ให้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเยาวชนให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ยิ่งคุณเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเยาวชนมากเท่าไร คุณจะยิ่งสร้างการมีส่วนร่วม และความสนใจมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น ให้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเยาวชนทั้งหมดเลย
- กำหนดส่วนต่างๆ ที่จะเรียนรู้ในหนึ่งสัปดาห์ หรือมากกว่าหนึ่งสัปดาห์ ล่วงหน้า หนุนใจผู้เข้าร่วมที่จะเตรียมตัวให้ดี และทำให้ดีที่สุดเพื่อพระเจ้า เพราะเมื่อผู้มีส่วนในต่อนั้นจดจำแล้วนำมาแบ่งปันก็ดีกว่าการอ่านเสียงดังเท่านั้นแต่ไม่เข้าใจ อย่างไรก็ตาม การที่ให้เยาวชนอ่านก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าการที่พวกเขาไม่เข้าร่วม

- เชิญคนที่มีชื่อของประธานทางด้านดนตรีที่จะถวายเพลงพิเศษ เล่นดนตรี และนำร้องเพลง ช่วยพวกเขาในการหาเพลง และเลือกเพลงที่เหมาะสม
- ให้เยาวชนทำ หรือช่วยทำอุปกรณ์พิเศษ ที่จำเป็นสำหรับบทเรียน พวกเขาสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆได้จากอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถแบ่งปันในการประชุมทั้งของผู้ใหญ่และเยาวชน
- ขอร้องให้เยาวชนบางคนที่จะประชาสัมพันธ์การประชุมงานพันธกิจทั้งหลาย โดยการทำแผ่นป้ายโฆษณา หรือการโฆษณาในรูปแบบอื่นๆ
- ทำการทบทวนเนื้อหาบทเรียนเป็นประจำ ตัวอย่างเช่น ในแต่ละเดือน ให้เตือนเยาวชน เรื่องมิชชันนารี หรือหัวข้อสำคัญที่ได้เรียนมา ถ้าเราทำได้แบบนี้ทุกเดือน เยาวชนก็สามารถจำได้ว่าพวกเขาได้เรียนรู้อะไรไปบ้างแล้ว
- ให้หัวข้ออธิษฐานเผื่อต่างๆ กับเยาวชนก่อนล่วงหน้า เพื่อช่วยให้เขาได้คิดก่อนว่าจะพูดอะไรดีเมื่ออธิษฐาน สำหรับคนที่ไม่มีความมั่นใจในการอธิษฐานออกเสียงต่างๆ ให้หนุนใจเขาเหล่านั้นที่จะเขียนคำอธิษฐาน และอ่านคำอธิษฐานนั้น

ให้ระลึกไว้เสมอว่า มิชชันนารีส่วนมาก รู้สึกถึงการทรงเรียกของพระเจ้าครั้งแรกนั้นเมื่อตอนที่พวกเขาเป็นเด็กหรือเยาวชน

คำถามแนะนำการอภิปรายสำหรับบทเรียนผู้ใหญ่

คำถามเหล่านี้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนผู้ใหญ่
คำถามเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนสำหรับเยาวชนได้ถ้าจำเป็น

บทที่ 1: ทำไมคริสเตียนจึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบ

ในการช่วยเหลือเด็กผู้หิวโหยในโลกใบนี้ อะไรคือวิธีวิธีการปฏิบัติ ที่คุณและเพื่อนๆของคุณ สามารถเตรียมอาหารสำหรับเด็กๆ ผู้ยากไร้ในเมืองของคุณ

บทที่ 2: คิดย้อนกลับไปถึงชั้นเรียนรวีต่างๆ คำเทศนาที่คุณได้ยินมา การเลี้ยงดูที่คุณได้รับ หรือจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ อะไรเป็นกุญแจที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณของคุณ

บทที่ 3: คริสตจักรของคุณได้ขยายความรักของพระคริสต์ ไปยังผู้อื่นหรือในประเทศอื่นๆ นอกจากประเทศของคุณเอง ในรูปแบบวิธีการใดบ้าง ทำไมการเสนอโปรแกรม หรืองานบริการต่างๆ กับคนที่ไม่เข้าร่วมคริสตจักร จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ อะไรคือผลประโยชน์ในการช่วยเหลือคนอื่น

บทที่ 4: อะไรคือคุณลักษณะที่จำเป็นของอาสาสมัคร ต้องงานพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย ทำไมคุณจึงคิดว่างานอาสาสมัครเป็นงานที่ประสบความสำเร็จมากในคริสตจักรนาศาาริน

บทที่ 5: ทำไมการช่วยเหลือ และเอาใจใส่ต่อความต้องการด้านร่างกายของผู้อื่น ก่อนที่จะพูดถึงความต้องการด้านจิตวิญญาณของคนเหล่านั้น จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ อะไรคือคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเกี่ยวกับความต้องการด้านร่างกาย หรือช่วงวิกฤต ที่ทำให้ผู้คนเปิดใจมากขึ้นในการฟังพระกิตติคุณ

บทที่ 6: คุณคิดว่าการกดขี่ข่มเหง เป็นตัวเร่งกระตุ้นในการเติบโตของคริสตจักรหรือไม่ ถ้าใช่ ทำไมคุณถึงคิดเช่นนั้น ด้วยการเติบโตของคริสตจักรอย่างรวดเร็วในประเทศเนปาล

อะไรซึ่งอาจจะเป็นประเด็นทั้งทางบวกและลบ ที่คุณจะต้องคิด
และลงมือกระทำ เลี้ยงดูสนับสนุน
บรรยากาศคริสตจักรที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง

บทที่ 7:

ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของคุณจะแตกต่างกันไปในรูปแบบวิธีการใดบ้าง
ถ้าปราศจากสิ่งเหล่านี้: การศึกษาพระคัมภีร์ หลักสูตรรวีวารศึกษา
อุปกรณ์ช่วยในการสอน และหนังสือศาสนศาสตร์ต่างๆ
ทำไมคุณจึงคิดว่าวรรณกรรมคริสเตียน
เป็นสิ่งสำคัญในการสอนเรื่องความรอด
ความต้องการเหล่านี้อาจแตกต่างกันอย่างไรบ้างในทั่วโลกนี้

บทที่ 8: บรรดาพี่เลี้ยงทั้งหลายมีความสำคัญอย่างไรต่อคริสเตียนหนุ่มสาว
ที่กำลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ คุณสามารถเล่นบทบาทอันนั้น
ในชีวิตของใครสักคนหนึ่งได้อย่างไร อะไรคือบทบาทของการให้ภัย
ที่เราพยายามที่จะเข้าถึงกลุ่มที่ต่อต้านคริสเตียน

บทที่ 9: ข้อเท็จจริงอะไรบ้างที่คุณค้นพบว่าเป็นสิ่งที่ประหลาดใจมากที่สุด
เกี่ยวกับการกระจายเสียงหรือแพร่ภาพของพันธกิจโลก
คุณสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในคริสตจักรของคุณ ในการช่วยเหลือ
ส่งเสริม สนับสนุนงานกระจายเสียงและแพร่ภาพของพันธกิจโลก

บทที่ 10: อะไรคือข้อดีของการเป็นมิชชันนารี
ที่ได้รับการสนับสนุนโดยกองทุนการประกาศทั่วโลก

เมื่อเปรียบเทียบกับมิชชันนารีที่ทำงานด้วยการพึ่งอาศัยความเชื่อ
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเงินในกองทุนนี้ลดลงในห้าปีข้างหน้า

หลักสูตรผู้ใหญ่

บทที่ 1: จงนำเด็กเล็กๆเข้ามา

วัตถุประสงค์

เพื่อเข้าใจในโครงการอุปการะเด็กของคริสตจักรนาซารีนมากขึ้น

รายละเอียดบทเรียน

คำนำ

- มีเด็ก ประมาณ 2,000 ล้านคน ที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้
- มีเด็กมากกว่า 1,000 ล้านคนในโลกนี้ที่มีชีวิตอยู่ในความยากจนอย่างยากลำบาก
- เด็กประมาณ 16,000 คน ที่อายุต่ำกว่า 5 ปี เสียชีวิตในแต่ละวัน ด้วยสิ่งที่เราสามารถป้องกันไว้ก่อนได้
- ด้วยเงินเพียง วันละ 82 เซ็นต์ (30 บาท) สามารถช่วยเด็กหนึ่งคน ได้มีอาหารรับประทาน มีเครื่องนุ่งห่ม และได้รับการศึกษา โดยผ่านทางโครงการอุปการะเด็ก

โครงการอุปการะเด็กนาซารีน ได้หยิบยื่นโอกาสให้แก่เด็กๆ ที่ยากไร้ ได้มีโอกาสได้รับการศึกษา การเติบโตทางจิตวิญญาณ และการพัฒนาทางด้านสังคมและร่างกาย โครงการอุปการะเด็ก ช่วยให้เด็กได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่และเป็นคริสเตียนที่มีความรับผิดชอบ

ประวัติการอุปการะเด็ก

พันธกิจเมตตานาซารีน(NCM) ได้เริ่มต้นขึ้นในปี 1985 หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ภาวะแห้งแล้งที่เลวร้ายที่สุดอย่างหนึ่งของประเทศ

เฮติ โดยผ่านทางพันธกิจเมตตานาซารีน
คริสตจักรนาซารีนได้ถวายทรัพย์ด้วยใจกว้างขวาง
เพื่อช่วยประชาชนในประเทศเฮติ
คริสตจักรนาซารีนได้เริ่มโครงการสำหรับความต้องการของผู้หิวโหย
ทั้งคริสตจักร และโดยส่วนตัว
ได้มีโอกาสเตรียมอาหารสำหรับเด็กผู้หิวโหย
เด็กที่ได้รับความเดือดร้อนจากความยากลำบาก
คริสตจักรนาซารีนจำนวนมาก เข้าร่วมโครงการนี้
และช่วยเลี้ยงอาหารแก่เด็กที่หิวโหย

หลังจากนั้นกลุ่มเด็กยากไร้ที่พิเศษกลุ่มหนึ่งก็ได้รับความสนใจจากพันธกิจเมตตานาซารีน คือ ลูกๆของศิษยาภิบาลนาซารีนที่เลี้ยงดูตนเองในพื้นที่โลกที่ยากจน มีศิษยาภิบาลจำนวนมากที่ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อจัดหาสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับครอบครัวเมื่อพวกเขาต้องทำงานนอกบ้านและทำงานรับใช้ที่คริสตจักรอย่างน้อยหนึ่งแห่งด้วยโครงการช่วยเหลือลูกๆ ของศิษยาภิบาลจึงได้เริ่มขึ้น คริสตจักรต่างๆ กลุ่มย่อยทั้งหลายในคริสตจักร (ชั้นเรียนรวีวารศึกษาพันธกิจมิชชั่นนาซารีนท้องถิ่น ชั้นเรียนคริสตจักรเด็ก กลุ่มอนุชน เป็นต้น) ครอบครัว และส่วนบุคคล ได้ตอบสนองด้วยการถวายเงินทุกเดือน ชุดนักเรียน รองเท้า อุปกรณ์การเรียน และหนังสือ เป็นสิ่งที่จัดให้กับเด็กๆหลายร้อยคนซึ่งเป็นลูกศิษยาภิบาลที่เลี้ยงตนเองนี้

ในปัจจุบันนี้มีเด็กจำนวน 14,000 คน ใน 79 ประเทศที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกับโครงการอุปการะเด็ก การติดต่อสื่อสารระหว่างเด็กและผู้อุปการะจึงเป็นสิ่งที่สนใจและแนะนำให้ทำ ทุกวันอาทิตย์ เด็กๆ คนหนุ่มสาวและผู้ใหญ่ ทั่วโลกจะอธิษฐานเพื่อเด็กและผู้อุปการะ

และส่งบัตรอวยพรและจดหมาย เด็กๆได้รับการช่วยเหลือค่าเล่าเรียน ส่วนผู้อุปการะนั้นได้มีประสบการณ์และเรียนรู้ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

“.....คริสเตียนทั่วโลกเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า ที่ได้รับการทรงเรียกให้อุ้มชูดูแลเด็กๆ ไว้ในอ้อมแขนของพวกเขา นำพวกเขาไปสู่พระพักตร์พระเจ้า ร้องทูลเพื่อพวกเขา ทুমเทชีวิตเพื่อเด็กเหล่านี้ และฟื้นฟูชีวิตและเกียรติของพวกเขา คริสตจักรเป็นตัวแทนของพระเจ้า เพื่อนำเด็กๆ ไปสู่พระเจ้า และนำชีวิตในพระเจ้าไปให้พวกเขา” (สตีเฟน กัวล์เบอร์โต้ แผนกพัฒนาเด็ก ของพันธกิจเมตตานาซารีน)

ตัวอย่างชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยผ่านทางโครงการอุปการะเด็ก สตีเฟน กัวล์เบอร์โต้

สตีเฟน กัวล์เบอร์โต้ เป็นเด็กที่ได้รับการอุปการะคนหนึ่งในประเทศฟิลิปปินส์ ครอบครัวของเขาย้ายจากหมู่บ้าน มาอยู่ในกรุงมะนิลาเมื่อเขายังเป็นเด็กอยู่ ถึงแม้ว่าพ่อแม่ของเขาหวังว่า การย้ายนี้จะช่วยพวกเขา ในไม่ช้าพวกเขาก็ตระหนักว่า พวกเขาขาดทักษะที่จะมีงานทำที่มีรายได้ดี รายได้พวกเขาไม่เพียงพอต่อความต้องการขั้นพื้นฐาน และพวกเขาไม่สามารถมองเห็นหนทาง ที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆได้เลย ครอบครัวอาศัยอยู่ในเขตชุมชนที่มีแต่กระท่อม

พ่อของสติเฟิ่นจับปลาภายในกระท่อมที่เขาอาศัยอยู่
เมื่อทุกครั้งที่มีน้ำไหลท่วมตลิ่ง สติเฟิ่นเห็นเพื่อนๆของเขาหลายคน
ร้องไห้เพราะความหิว หลังจากนั้นไม่นาน
รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ทำลายที่พักอาศัยในชุมชนนี้

ครอบครัวของเขาก็ไม่มีสถานที่ที่จะสร้างบ้านพัก
ดังนั้นพวกเขาเลยย้ายไปอยู่ใกล้ๆ กับคริสตจักรละแวกนั้น นั่นก็คือ
คริสตจักรนาซารีน สมาชิกคริสตจักรก็รักครอบครัวกัวล์เบอร์โต้มาก
และให้การสนับสนุนครอบครัวนี้ทั้งทางด้านจิตใจและทุนทรัพย์
ในที่สุดครอบครัวของสติเฟิ่นได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในชั้นใต้ดินของโร
งงานเสื้อผ้า ที่แม่ของสติเฟิ่นได้งานทำที่นั่น

สองปีต่อมานั้นเป็นเวลาที่ยากลำบากมากสำหรับครอบครัวที่ยากจนนี้
สติเฟิ่นได้ลงทะเบียนในโครงการอุปการะเด็กของคริสตจักรนาซารีน
ซึ่งทำให้เขาได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือ
ทุกวันหลังจากเลิกชั้นเรียนต่างๆแล้ว
สติเฟิ่นก็ช่วยแม่เขาทำงานให้เสร็จครบตามปริมาณที่โรงงานกำหนด
เมื่อพวกเขาสามารถทำงานให้เสร็จครบตามกำหนดในแต่ละอาทิตย์
โรงงานก็มอบรางวัลให้กับครอบครัวด้วยการเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษ
และมื้ออาหารนั้นบางครั้งก็เป็นจำพวกเนื้อสัตว์

หลังจาก 2 ปีผ่านไป สติเฟิ่นก็สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา
และพ่อของเขาก็สามารถหางานที่ได้รับค่าจ้างที่ดีในประเทศซาอุดีอาระเบีย
สติเฟิ่นได้เข้าเรียนและสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพระคริสตธรรมนาซา
รินในกรุงมะนิลา
เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของเขา
เพื่อการรับใช้เต็มเวลา

แลร์ โบลลิงเจอร์

ผู้ประสานงานพันธกิจเมตตาานาซารินภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกในสมัยนั้น ได้เทศนาแบ่งปันให้กับผู้สำเร็จปริญญาตรีของพระคริสตธรรมนั้น แลร์ได้เรียนรู้ถึงความปรารถนาของสตีเฟนที่จะสอนและให้การศึกษาให้กับเด็ก ๆ โดยแบบองค์รวม

แลร์ได้ขอให้สตีเฟนเป็นผู้ประสานงานพัฒนาเด็กในเอเชียแปซิฟิก และสตีเฟนก็ยอมรับในข้อเสนอ นั้น สองสามปีต่อมา เมื่อสตีเฟนได้เลื่อนเป็นผู้ประสานงานพัฒนาเด็กสากล เขาและครอบครัวได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองแคนซัส รัฐมิชซูรี

สตีเฟนได้มีประสบการณ์โดยตรงถึงความต้องการและประโยชน์การอุปการะเด็ก เพราะเป็นสิ่งที่ได้ช่วยเหลือเด็กๆ เขาพูดว่า “พระเจ้าได้เรียกเรามาเพื่อออกไปเสาะแสวงหาเด็กๆ ยอมรับพวกเขา และรักพวกเขาอย่างไม่มีเงื่อนไข เอื้อมือออกไปหาพวกเขาอย่างตั้งอกตั้งใจ และสร้างพวกเขาด้วยความทุ่มเทสุดจิตสุดใจ” (นิตยสาร NCM, ฤดูใบไม้ผลิ 2008)

วิเวียน่า

วิเวียน่าเป็นเด็กที่ได้รับการอุปการะคนหนึ่งจากประเทศโบลิเวีย บรรดาผู้อุปการะของเธอ นั้นต่างก็ไม่มีบ้านอยู่ และได้รับแจกอาหารฟรีทุกคืนวันพุธ ที่คริสตจักรนาซารินคือทเทจโกรฟในรัฐออริกอน สหรัฐอเมริกา ประธานแผนกพันธกิจสากลท้องถิ่นได้เสนอแนะว่า กลุ่มผู้ไม่มีบ้านอยู่ ซึ่งได้มาชุมนุมกันทุกสัปดาห์เป็นเวลา มากกว่าสามปีแล้ว ได้จัดเตรียมอาหารสำหรับเด็กผู้หิวโหยในอีกมุมหนึ่งของโลก “ศิษยาภิบาล อ.สเลย์เมเคอร์ กล่าวว่ “พวกเขาคิดว่าเป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้ว”

รูปภาพของวิเวียนน่าได้ถูกติดโชว์ไว้ในบริเวณที่รับประทานอาหารเช้าของคริสตจักร ที่ซึ่งทุกๆ คนสามารถเห็นได้ ทุกๆ คืนวันพุธ
กลุ่มพี่น้องที่ไม่มีบ้านอยู่นี้ได้หยอดเงินลงในกล่องรูปหัวใจซึ่งตั้งไว้บนโต๊ะน้ำดื่ม ซึ่งก็ได้รวบรวมอย่างน้อย 25 ดอลลาร์ในแต่ละเดือน
(เท่ากับค่าใช้จ่ายสำหรับเลี้ยงอาหารและอุปการะเด็กหนึ่งคนทุกๆ เดือน)
“การขยายพันธกิจด้วยชีวิตของคริสตจักรนี้ กับผู้คนที่ไม่มีบ้านพักอาศัย เป็นสิ่งที่ประสพผลสำเร็จอย่างมาก
ซึ่งพวกเขา กำลังคิดว่า จะอุปการะเด็กคนอื่นๆ ด้วย” (นิตยสาร NCM, summer 2008)

เทส

เทสเป็นเด็กที่ได้รับการอุปการะจากประเทศบราซิล
“แม่ผู้ให้กำเนิดของฉันนั้น เป็นคุณแม่ม่ายสาวที่ดื้อรั้น
เธอตั้งครรภ์เมื่ออายุเพียง 16 ปี เธอไม่สามารถเลี้ยงดูฉันได้
คุณตาคุณยายจึงเลี้ยงดูฉัน เมื่อฉันอายุได้ 7 ปี คุณยายของฉันได้เสียชีวิต
และทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไป โชคดีที่ป่ากับลุงรับฉันมาเลี้ยง
และปัจจุบันนี้ฉันเรียกพวกเขาว่าคุณพ่อคุณแม่ของฉันเลย

“พ่อของฉันคืออาจารย์คอร์เตโร
เป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรนาซารีนในโคลัมโบประเทศบราซิล
โครงการอุปการะเด็กนั้น
สร้างโอกาสที่เป็นไปได้สำหรับฉันได้รับการศึกษา
ฉันขอบคุณผู้อุปการะของฉันทุกคนสำหรับความรักที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขา
ฉันก็ขอบคุณพระเจ้าด้วยที่พระองค์ทรงดูแลฉัน
ตลอดจนความสูญเสียทั้งหลายของฉัน
พระองค์ได้ทรงประทานพ่อแม่ที่ดีที่สุดให้กับฉัน
ซึ่งฉันไม่เคยคิดคาดหวังมาก่อน

พ่อแม่ของฉันตลอดจนคริสตจักรนาซารีนได้สอนค่านิยมและหลักคำสอนค
ริสเตียนแก่ฉันด้วย

พระเจ้าได้เริ่มนำการเยียวยารักษามาสู่หัวใจของฉันที่ค่ายเยาวชนนาซารี
น และในที่สุดฉันก็สามารถให้อภัยแม่ผู้ให้กำเนิดฉันที่ละทิ้งฉันไปได้

“เมื่อฉันอายุ 7 ปี ฉันไม่มีอะไรเลย หลังจาก 10 กว่าปีที่ผ่านมา
ในวันนี้ฉันมีพ่อแม่ที่วิเศษ ได้รับการศึกษา
และครอบครัวคริสตจักรท้องถิ่นและคริสตจักรสากลที่เต็มไปด้วยความรัก
และฉันเองก็รับใช้พระเจ้าด้วยการเป็นครูรวิวารศึกษาของเด็กๆ
ฉันขอบคุณพระเยซู สำหรับการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนั้น
โดยพระคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของฉัน ฉันมีชัยเหนือสันโดยพระองค์”

สโมสรเด็กในเมืองซาลเทียร์

ซาลเทียร์เป็นเมืองหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในเครือรัฐที่ปกครองตนเองในประเทศ
ศรีสเซีย คริสตจักรนาซารีนซาลเทียร์ได้ก่อตั้งสโมสรเด็กขึ้นมา
สเวทลาน่า ซึ่งเป็นภรรยาศิษยาภิบาล และสมาชิกคริสตจักรคนอื่นๆ
ได้สำแดงความรักของพระคริสต์กับเด็กๆ ด้วยการช่วยสอนหนังสือเด็กๆ
และเลี้ยงอาหารพวกเขา เด็กๆในสโมสรเด็กนั้นเริ่มแบ่งปันให้กับคนอื่นๆ
ที่กำลังขัดสนด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่าเด็กๆ เหล่านี้จะยากจน
พวกเขาก็ยังนำของขวัญชิ้นเล็กๆ ไปให้กับเด็กๆ
ที่บ้านเด็กกำพร้าของเมืองนั้น เด็กคนหนึ่งสโมสรเด็กพูดว่า
“ฉันได้รับพระพรอย่างมาก ไม่เพียงแต่มีพ่อแม่เท่านั้น
แต่ฉันยังมีสิทธิพิเศษได้มีผู้อุปการะให้ฉันได้เรียนหนังสือ” “เด็กๆ
ที่อยู่บ้านเด็กกำพร้าเหล่านั้นไม่มีอะไรเลย”

ซอนย่าชอบเข้าร่วมสโมสรเด็ก
เมื่อกลับมาที่บ้านหลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของสโมสรเด็ก
ซอนย่าได้แบ่งปันเรื่องราวในพระคัมภีร์ให้กับพ่อแม่ของเธอฟัง

เมื่อซอนย่าได้เข้าร่วมกิจกรรมของสโมสรเด็กเป็นเวลา 1 ปี
คุณพ่อของเธอได้มาเยี่ยมที่คริสตจักรนาซารีนซาลเทียร์
และก็รู้สึกประหลาดใจมากในการช่วยเหลือด้วยความรักที่เขาได้รับ
ถึงแม้ว่าเขาจะมีปัญหากับการดื่มเหล้า
หลังจากนั้นไม่นานเขาได้รับเชื่อในพระคริสต์และรับบัพติศมา
สองปีต่อมาภรรยาของเขาก็ได้รับเชื่อและเป็นคริสเตียนด้วยเช่นกัน
ไม่ต้องบรรยายเลยว่า พันธกิจต่อเด็กๆ เหล่านี้
สามารถนำการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าทึ่งในชีวิตของผู้ใหญ่และเด็ก

ริต้า

ริต้าเป็นเด็กที่ได้รับการอุปถัมภ์คนหนึ่งในเมืองอามาน
ประเทศจอร์แดน เธอและเบต้า แม่ของเธอ ได้หลบหนีออกมาจากอิรัก
เมื่อพวกหัวรุนแรงได้ฆ่าพ่อของเธอ และข่มขู่เพื่อลักพาเธอไปเรียกค่าไถ่
ศิษยาภิบาลนาบิล มูฟิด
และพี่น้องสมาชิกผู้สืบทอดชาวอิรักคนอื่นๆ ในจอร์แดน ได้ให้เตียงนอน
ผ้าห่ม โซฟา พรม และเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเล็กๆ เครื่องหนึ่ง
สำหรับใช้ในห้องเช่าเล็กๆ นั้น
ริต้ากำลังเรียนรู้เรื่องความรักของพระเยซูคริสต์ และก็เรียนภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอาหรับ
และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนนาซารีนด้วยเช่นกัน ริต้าอธิบายให้ฟังว่า
“ฉันไม่มีพ่อ ดังนั้นพระเยซูคือพ่อของฉัน พระองค์จะทรงดูแลฉันเสมอ”

เราสามารถอุปการะเด็กหนึ่งคนได้

ด้วยเงินเพียง 25 ดอลลาร์ต่อเดือน
ผู้อุปการะสามารถจัดเตรียมค่าเรียน อาหาร รองเท้า
และเสื้อผ้าสำหรับเด็กที่ยากไร้ในเขตพื้นที่พันธกิจทั่วโลกได้

แต่ละบุคคล
อาจจะตั้งกองทุนบริจาคผ่านทาง การอุปการะเด็กนาซารีน เพียงแค่ 7,500
ดอลลาร์สามารถสนับสนุนเด็กที่ขาดส่นหนึ่งคนได้หลายสิบปีเลย
เงินในกองทุนนี้ช่วยทำให้ พันธกิจเมตตานาซารีน สามารถทำงานต่อเนื่อง
เพื่อจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ดี ที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้เรื่องพระเยซู
รับความช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน และพบความหวังสำหรับอนาคตของพวกเขา

แนวคิดในการนำเสนอ: “เล่าเรื่องให้ฉันฟัง”

เตรียมและนำเสนอ

สร้างบรรยากาศ กลุ่มรักการอ่านขึ้นในห้อง
จัดเก้าอี้เป็นครึ่งวงกลมรอบ ๆ พรม
คนที่เล่าเรื่องนั้นให้นั่งหรือยืนอยู่ข้างหน้ากลุ่ม
ในขณะที่ได้เล่าเรื่องราวเด็กที่ได้รับการอุปถัมภ์แต่ละคนจากข้อมูลใ
นบทเรียน ให้ชี้ระบุประเทศบนแผนที่โลก ที่เด็กคนนั้นอาศัยอยู่
หรือเคยอาศัยอยู่

1. เลือกคนที่เล่าเรื่องเก่งๆ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของเด็กสักหนึ่งคน
หรือมากกว่านั้นก็ได้ เด็กที่ได้รับการอุปถัมภ์มีดังต่อไปนี้ สตีเฟ่น
วิเวียน่า เทส และ ริต้า (ดูข้อมูลในบทเรียน)
อีกวิธีการหนึ่ง ก็คือ บันทึกเสียงเรื่องราวในบทเรียนก่อนล่วงหน้า
โดยเลือกผู้เล่าเรื่องสำหรับเด็กที่ได้รับการอุปถัมภ์นั้นแตกต่างกันไป

2. เชิญผู้อุปการะเด็กในคริสตจักรของคุณที่จะแบ่งปันในกลุ่มของคุณถึงเรื่องราวความชื่นชมยินดี และอímเอมใจในการเข้าร่วมโครงการอุปการะเด็ก
3. แสดงภาพเด็กๆ ที่ซัดสน ยากไร้ และอธิษฐานเผื่อเด็กที่ได้รับการอุปการะทั้งหลาย

เรียกเพื่อลงมือทำ

1. ช่วยเหลือเด็กๆ ที่ขาดแคลนและครอบครัวของพวกเขา โดยการเป็นอาสาสมัครในสถานที่หนึ่งที่ใดดังต่อไปนี้
 - ศูนย์สอนการบ้านให้เด็กๆ หลังเลิกเรียน
 - โรงครัว หรือ โรงทานแจกอาหารสำหรับคนจน
 - ที่พักสำหรับคนร่อนเร่พเนจร
2. แต่ละบุคคล ครอบครัว กลุ่มของเพื่อนๆ กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ หรือกลุ่มพันธกิจต่างๆ สามารถทำอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 - สนับสนุน จ่ายเงินให้เด็กที่ด้อยโอกาสในคริสตจักรของคุณ หรือหมู่บ้านของคุณให้ได้มีโอกาสเข้าค่าย
 - อุปการะเด็กหนึ่งคนด้วยเงินเพียงเดือนละ 25 ดอลลาร์เยี่ยมชมพันธกิจเมตตานาซารีนเว็บไซต์ (www.ncm.org/cs)
3. อธิษฐานเผื่อเด็ก 2,000 ล้านคนในโลกนี้:
 - เผื่อเด็กที่หิวโหยจะมีอาหารรับประทาน
 - เผื่อเด็กเร่ร่อนจะได้มีที่พักอาศัย
 - เผื่อคนของพระเจ้าที่จะแบ่งปันความรักของพระเยซู

บทที่ 2: เรียนรู้เรื่องราวของพระเยซู

วัตถุประสงค์

เพื่อเข้าใจความสำคัญของการศึกษาและหนังสือต่างๆ
สำหรับคนที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพันธกิจ

รายละเอียดของบทเรียน

คำนำ

- คริสตจักรนาซารีน มีวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันพระคริสตธรรม 56 แห่งทั่วโลก
- มีนักศึกษาจำนวน 20,000 คน กำลังได้รับการศึกษาในสถาบันการศึกษาของนาซารีนทั่วโลก
- กองทุนการศึกษาแก่นักศึกษานานาชาติ (ISSF) ได้ช่วยนักศึกษาของนาซารีน ในพื้นที่การทำพันธกิจโลก ได้รับการศึกษา

จดหมายฉบับหนึ่งจากเมืองไวเอซมาประเทศรัสเซียวางอยู่บนโต๊ะ
จดหมายนั้นก็ขึ้นเพราะเป็นวันที่หิมะฤดูหนาวได้ตกลงมาในเมืองมอสโค
ในจดหมายฉบับนั้นได้ขึ้นต้นว่า “ถึงเพื่อนคริสเตียนที่รักทั้งหลาย

เราเพิ่งจะอ่านหนังสือเรื่อง *พระเยซูชวาวนาซาเรธ*
ครอบครัวของเรากำลังมองหาคริสตจักร
ที่เราสามารถเข้าร่วมนมัสการพระเจ้าได้” มาริโอ และ ลีน่า รัส
ได้จับจดหมายด้วยคำเชื้อเชิญที่ว่า“เราทั้งหลายจะดีใจมากถ้าคุณจะเริ่มค
ริสตจักรในเมืองไวเอซมา เมืองเล็กๆของเรา”

ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ปี 1995 ซึ่งห้าปีสั้นๆที่ผ่านพ้นไป
ตั้งแต่การล่มสลายของกำแพงเบอร์ลิน
และการเปิดประเทศของอดีตสหภาพโซเวียต
ช่วงเวลาสามปีที่ผ่านพ้นไปตั้งแต่คริสตจักรนาซารีนได้ส่งมิชชันนารีหลา
ยคนเข้าไปในรัฐที่ปกครองตนเอง (CIS)
หลังจากหลายทศวรรษของลัทธิคอมมิวนิสต์
ที่ไม่อนุญาตให้มีการศึกษาเรื่องศาสนา
และลงโทษคนที่มีวรรณกรรมคริสเตียน และนำหนังสือเรื่อง
พระเยซูชวาวนาซาเรธ ซึ่งเขียนโดย เฮอริแมน
ชวานเนอร์เข้ามายังเมืองมอสโค สิ่งที่มีอยู่ในหนังสือนั้น คือ
ข้อมูลเพิ่มเติมสำนักงานของคริสตจักรนาซารีนในเมืองมอสโค
หนังสือ *พระเยซูชวาวนาซาเรธ*หนึ่งเล่มนั้นได้เดินทางถึง 235 กิโลเมตร
ข้ามไปยังเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 70,000
คน และมาอยู่ในมือของครอบครัวรัส

มาริโอ รัส ซึ่งเป็นชาวคิวบา และลีน่าภรรยาของเขาซึ่งเป็นคนรัสเซีย
กำลังแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า พวกเขาได้หลบหนีออกจากบ้าน
และหนีจากการข่มเหงทางศาสนาในประเทศคิวบา
และย้ายมาอยู่ที่เมืองไวเอซมา
ทรัพย์สินสมบัติทั้งหมดที่พวกเขาและลูกสาวตัวเล็กสองคนมีนั้น
สามารถใส่ไว้ในกระเป๋าเป้หลายๆใบได้

การเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ

ที่การปกครองรูปแบบประชาธิปไตยได้นำมาสู่รัฐที่ปกครองตนเอง (CIS) ในปีก่อนๆนั้น ครอบงำออกไปด้านนอกเมืองไม่บ่อยนัก มีชนชั้นนารีหลายคนได้มาที่กรุงมอสโก คณะผู้ประกาศจากตะวันตก อยู่เต็มสนามกีฬาและแจกจ่ายวรรณกรรมคริสเตียนกับคนเป็นจำนวนหลายพันคน ชีวิตในเมืองไวเอชมานั้นก็ว่างเปล่า ขาดการสัจธรรมของคริสเตียน และวรรณกรรมคริสเตียนก็ไม่ค่อยมี มาริโอ และ ลีน่าปรารถนาการสัจธรรม และการเติบโตที่ชุมชนแห่งความเชื่อจะนำมาให้เขา พระเจ้าได้ส่งหนังสือพระเยซูชาวนาซาเร็ธมายังครอบครัวรัส และพวกเขาก็ได้เขียนจดหมายมายังคริสตจักรนาซารีน

คริสตจักรนาซารีนได้ตอบรับและทำการติดต่อกลับไปหา มาริโอ และ ลีน่า ในที่สุดทุกสิ่งก็ดูเหมือนชัดเจนมากขึ้น เมื่อมาริโอได้รับการทรงเรียกให้เทศนาพระคำของพระเจ้า คริสตจักรไวเอชมาจึงได้เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาสองปี คริสตจักรได้ปลูกคริสตจักรลูกในเมืองเดียวกัน เมื่อมาริโอและลีน่าได้ขึ้นมาท้าทายต่อการทำหน้าที่ศิษยาภิบาล พวกเขาปรารถนาอย่างมากที่จะมีหนังสือคริสเตียนสำหรับการศึกษา ที่จะช่วยสร้างพวกเขาในการเลี้ยงดูชีวิตจิตวิญญาณพี่น้องในที่ประชุมที่กำลังเติบโตขึ้น คำตอบสำหรับมาริโอ้นั้นก็คือการลงทะเบียนเรียน เกี่ยวกับพันธกิจ ที่เปิดสอนโดยพระคริสต์ธรรมนาซารีนยุโรป (ปัจจุบันนี้คือวิทยาลัยนาซารีนยุโรป) และ มหาวิทยาลัยนาซารีนกลาง

ในปีแรกๆนั้น การเริ่มต้นของคริสตจักรใหม่ คริสตจักรที่ประกาศพระกิตติคุณ (อีแวนเจลิคัล) ในสหภาพโซเวียตเก่า และประเทศกลุ่มตะวันออก ได้ขอร้องให้มีการศึกษาและวรรณกรรมสำหรับคริสเตียนสำหรับศิษยาภิบาล

าล และผู้นำ เนื่องจากหลายทศวรรษที่ถูกห้ามทางความเชื่อ
จึงมีที่ว่างเปล่าในการหิวโหยพระคำของพระเจ้า
วรรณกรรมคริสเตียนต่างๆได้ถูกแปล
รวมทั้งพจนานุกรมศัพท์ศาสนศาสตร์ก็ได้จัดทำขึ้นรวมกันกับการแปล

เกือบสองศตวรรษต่อมาคริสตจักรนาซารีนในรัฐที่ปกครองตนเอง
และกลุ่มประเทศตะวันออก ดำเนินการแปลหนังสือวรรณกรรม
ของเวสเลียน อาร์มีเนียน ซึ่งมีความต้องการเป็นอย่างมาก
ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่อธิบายทัศนคติของความบริสุทธิ์
มีนักศึกษาจำนวนมากขึ้นที่ต้องการศึกษาหลักสูตรการใช้ในประเทศ
ศของพวกเขา และในกลุ่มภาษาทั้งหลายของพวกเขา
เป็นเรื่องที่ธรรมดาจริงๆ สำหรับการแปลตำราต่างๆ
จะเสร็จสมบูรณ์ในเวลาเดียวกันที่มีการเรียนการสอนในหัวข้อเดียวกันนี้เร็ว
มต้นขึ้นในชั้นเรียนนั้น

กองทุนการศึกษานักศึกษานานาชาติและหนังสือสำหรับศิษยาภิบาล

กองทุนการศึกษานักศึกษานานาชาติ(ISSF) ถูกจัดตั้งขึ้น
โดยผ่านทางทุนการศึกษาที่ถวายเป็นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 80
ปีของสมาคมพันธกิจนาซารีนโลก (ปัจจุบันนี้ คือ
พันธกิจนาซารีนมิชชันสากล) ในปี 1995
ทุนการศึกษานั้นให้สำหรับนักศึกษาผู้รับใช้ในพื้นที่พันธกิจโลก
สำหรับค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าหนังสือ
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการศึกษา
และนักศึกษาตกลงยินยอมที่จะรับใช้คริสตจักรนาซารีนเป็นเวลา 1 ปี
ต่อการช่วยเหลือในแต่ละปีที่นักศึกษาได้รับ

กองทุนการศึกษานักศึกษานานาชาติ
และโครงการหนังสือสำหรับศิษยาภิบาล ได้เริ่มขึ้นโดย ดร.โนนา กันเตอร์

ผู้อำนวยการพันธกิจนาซารีนมิชชันสากลในเวลานั้น และ ดร.เจอร์รี
แลมเบิร์ต ผู้ทำพันธกิจด้านการศึกษา
ทั้งสองโครงการนี้เป็นการลงทุนอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิต
และพันธกิจการรับใช้ของศิษยาภิบาล
และฆราวาสที่ได้รับการทรงเรียกเพื่อรับใช้ในคริสตจักรนาซารีนทั่วโลก

เมื่อชายและหญิงได้รับการทรงเรียกให้ศึกษาเรียนรู้
และรับใช้ในพันธกิจของพระเจ้า
บ่อยครั้งที่กระบวนการการศึกษาของพวกเขาถูกจำกัด
เพราะขาดหนังสือศาสนาคริสต์ที่เขียนในภาษาของพวกเขา ดังนั้น
กองทุนการศึกษานักศึกษานานาชาติ
และโครงการหนังสือสำหรับศิษยาภิบาล เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ
ก้าวแรกในการเข้าถึงผู้คนในโลกใบนี้
ด้วยข่าวดีเรื่องความรักของพระคริสต์
ทั้งสองโครงการนี้สร้างผู้รับใช้ที่เป็นเหมือนพระคริสต์สำหรับศตวรรษที่ 21
และต่อไป

ในพื้นที่ส่วนอื่นๆของโลก สงครามกลางเมือง ความยากจน
และการกดขี่ข่มเหงด้านศาสนาอย่างต่อเนื่อง
ได้จำกัดความสามารถของชายหญิงที่จะศึกษาเรียนรู้เพื่อการทรงเรียกใน
งานรับใช้ มีวรรณกรรมคริสเตียนน้อยมาก ในบางพื้นที่
ศิษยาภิบาลนาซารีนไม่ได้เป็นเจ้าของหนังสือแม้แต่เล่มเดียว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือในภาษาของพวกเขาเอง
โครงการหนังสือสำหรับศิษยาภิบาลเป็นอุปกรณ์ในการทำพันธกิจ
ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี พันธกิจนาซารีนมิชชันสากล
เป็นโอกาสที่จะสร้างศิษยาภิบาลด้วยห้องสมุดพื้นฐาน
สำหรับความต้องการในพันธกิจการรับใช้

การศึกษาเพื่ออนาคตและศิษยาภิบาลคริสตจักรนาซารีนในปัจจุบัน และผู้นำพันธกิจนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการเติบโต และการพัฒนาคริสตจักรทุกพื้นที่ในโลกนี้ คริสตจักรทั้งหลายต้องการรากฐานที่แข็งแกร่งมั่นคงในศาสนศาสตร์เวสเลียนที่ล้ำค่า ที่จะเติมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และมีผลต่อเพื่อนบ้านทั้งหลาย

พันธกิจโลกได้รายงานว่ามีนักศึกษา 20,000 คนทั่วโลกที่กำลังเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่งานรับใช้ในองค์กรนาซารีน คริสตจักรนาซารีนมีสถาบันพระคริสตธรรมระดับปริญญาตรีและโทประมาณ 40 แห่ง มีมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์อยู่ 2 แห่ง และวิทยาลัยอาชีวะอีก 3 แห่งนอกทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งมีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และสถาบันพระคริสตธรรมอยู่ 11 แห่ง โครงการหนังสือเพื่อศิษยาภิบาล และกองทุนการศึกษานักศึกษานานาชาตินั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับนักศึกษาศาสนศาสตร์ และนักศึกษาเองก็รู้สึกขอบคุณกับโครงการนี้เป็นอย่างมาก

คำพยานจากผู้ได้รับการสนับสนุนจาก ISSF

จวน คาร์ลอส ซาลินัส, บุกเบิกพื้นที่ ในอาร์เจนตินา

“ฉันกำลังเขียนถึงคุณ เพื่อขอบคุณคุณที่ได้ช่วยเหลือฉัน และให้ฉันได้มีโอกาสศึกษาในสถาบันพระคริสตธรรม ได้เชื่อฟังการทรงเรียกของพระเจ้า และได้เตรียมตัวฉันเองให้พร้อมทุกวัน สำหรับการทำพันธกิจงานรับใช้ ถ้าไม่มีทุนนี้แล้ว ฉันไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาศึกษาที่สถาบันแห่งนี้ได้เลย ดังนั้นฉันจึงขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับคุณเสมอ”

อีเมล และ มาเรีย กัสติน ประเทศฮังการี

“ข้าพเจ้าและภรรยา กำลังทำในสิ่งที่น่าหลงใหลและท้าทายอย่างมาก ด้วยการเริ่มต้นบริหารคริสตจักรนาซารีนในประเทศฮังการี สิ่งที่เราต้องการอย่างมากก็คือ ต้องการมีศิษยาภิบาลที่มีของประทาน และได้รับการฝึกอบรมอย่างดีเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งผู้ที่สามารถเทศนาพระคำของพระเจ้า เกี่ยวกับความบริสุทธิ์ทั่วทุกแห่งในประเทศฮังการี เราตระหนักดีว่า การศึกษาของเรานั้นเป็นไปได้เพราะเราเป็นผู้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการศึกษานักศึกษานานาชาติของพันธกิจนาซารีนมิชชั่นสากล”

อนาเลีย โกเมซ, ประเทศอาร์เจนตินา

“ฉันขอบคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงเรียกฉันเพื่อรับใช้พระองค์ ฉันขอบคุณพระเจ้าด้วยเช่นกันที่พระองค์ได้ใส่ความปรารถนาอันนี้ในจิตใจของคุณ เพื่อช่วยเราและนักศึกษาทั้งหลาย เพราะว่าหลาย ๆ คนในพวกเรานั้น ไม่สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนของเราได้ ด้วยเหตุผลหลายอย่าง”

เรื่องราวของครอบครัวรัสกีดำเนินต่อไป

ใครจะสามารถคาดการณ์ได้ว่า หนังสือนาซารีนเล่มแรกที่แปลเป็นภาษารัสเซีย จะนำเราไปสู่สาธารณรัฐมอลโดวาในสองทศวรรษต่อมา อย่างไรก็ตาม นั่นคือ ความต่อเนื่องจากเรื่องพระเยซูชื่อนาซาเร็ธ

ลูกตัวเล็ก ๆ ทั้งสองคนของมาริโอ และลีน่า ได้เติบโตขึ้นเป็นคริสเตียนที่เลอเลิศ ในเวลานี้เอง

ไอริน่าลูกสาวคนเล็กของพวกเขา ก็ตกหลุมรักกับเซอร์เก้
ชายหนุ่มจากเมืองโคอีฟประเทศยูเครน
เรื่องราวชีวิตในอดีตของเซอร์เก้ นั้นเป็นคนที่ติดยาเสพติด
เขาได้ค้นพบอิสระเสรีภาพของชีวิตในคริสตจักรนาซารีน
โดยผ่านทางพันธกิจของคริสตจักรกับคนติดเหล้าและสิ่งเสพติดทั้งหลาย
ชีวิตของเซอร์เก้ก็ได้รับการเปลี่ยนแปลง
และเขาก็กลายเป็นนักศึกษาด้านศาสนศาสตร์อย่างเอาจริงเอาจัง
และได้รับการสร้างเพื่อพันธกิจงานรับใช้
โดยผ่านทางหลักสูตรการศึกษาของรัฐที่ปกครองตนเอง (CIS)

ถึงแม้ว่า ลีน่า รัส ได้เสียชีวิตอย่างกะทันหันด้วยโรคมะเร็ง
แต่มารีโอยังคงรับใช้ในฐานะศิษยาภิบาลคริสตจักรไวเอชมาที่กำลังเติบโต
ขึ้นอย่างสัตย์ซื่อ และดูแลลูกชายคนเล็กของเขา
ลีน่าลูกสาวคนโตของครอบครัวรัส ได้แต่งงานกับศิษยาภิบาล

ไอริน่า และ เซอร์เก้ ได้แต่งงานหลังจากที่ ลีน่าเสียชีวิตได้หนึ่งปี
ในฤดูใบไม้ผลิของปี 2008
ซึ่งเหมือนเช่นการเดินทางช่วงแรกของครอบครัวไอริน่า
ที่ได้ย้ายจากคิวบามาอยู่ที่รัสเซีย
คู่สามีภรรยาหนุ่มสาวนี้เก็บข้าวของสัมภาระ
และย้ายไปอยู่ที่สาธารณรัฐมอลโดวา ซึ่งเคยเป็นสาธารณรัฐโซเวียต
ปัจจุบันนี้ ไอริน่าและเซอร์เก้ ตาลาเลย์ รับใช้ในคริสตจักรนาซารีน
ในฐานะเป็นผู้ปลุกและบุกเบิกคริสตจักรในประเทศมอลโดวา

แนวคิดการนำเสนอ: “การเดินทาง – พระเยซูชาวนาซาเร็ธ”

เตรียมและนำเสนอ

ย่อประวัติการเดินทางการรับใช้พระเจ้าของมาริโอและสีน่า รัฐที่พวกเขาได้รับอิทธิพลจากหนังสือพระเยซูชาวนาซาเร็ธ ระบุสถานที่ดังต่อไปนี้ลงบนแผนที่แผ่นใหญ่ที่คุณติดไว้หน้าห้อง สถานที่เหล่านั้นคือ ฮาวาน่า, คิวบา, เยอรมันนี, กรุงมอสโค, รัสเซีย, ไวเอชมา, โคอีฟ, ยูเครน, มอลโดวา ขออาสาสมัครหลายคนที่จะชี้สถานที่เหล่านี้ ที่ละหนึ่งสถานที่เมื่อคุณกำลังแบ่งปันเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของมาริโอ สีน่า และครอบครัว (ดูรายละเอียดในบทเรียน)

- **ฮาวาน่า ประเทศคิวบา –** มารีโอ, สีน่า, ลูกสาวตัวเล็กทั้งสองคนของพวกเขาได้ออกนอกประเทศเพราะการข่มเหง
- **เยอรมันนี –** เฮอ์แมน ชวานด์เนอร์ เขียนหนังสือพระเยซูชาวนาซาเร็ธ
- **กรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย –** หนังสือพระเยซูชาวนาซาเร็ธได้มาถึงโดยเรือขนส่งสินค้า
- **ไวเอชมา ประเทศรัสเซีย –** ครอบครัวรัสได้ตั้งรกรากอยู่ที่นี้ และได้รับหนังสือพระเยซูชาวนาซาเร็ธ
- **ไวเอชมา ประเทศรัสเซีย –** มารีโอ รัฐ ได้เป็นศิษยาภิบาลคนแรกของคริสตจักรนาซารีนไวเอชมา
- **โคอีฟ ยูเครน –** พระเจ้าได้ปลดปล่อยเซอร์เก้ ตาลาเลย์จากการเป็นทาสสิ่งเสพติด

เขาได้รับการสร้างให้เป็นสาวกของพระเยซู
โดยคริสตจักรนาซารีนในเมืองไคฮ์ฟ

- **มอลโดวา** – เซอร์เก้และไอริน่าภรรยาของเขา
ผู้ซึ่งเป็นลูกสาวคนเล็กของมารีโอนั่นเอง
ได้ย้ายไปอยู่ที่มอลโดวาซึ่งเป็นสาธารณรัฐโซเวียตเก่า
เพื่อปลูกคริสตจักรหลายๆแห่งที่นั่น

ให้แบ่งปันเรื่องราวคำพยานสักหนึ่งเรื่อง หรือมากกว่านั้นก็ได้
เกี่ยวกับจวน คาร์ลอส ซาลินัส
การบุกเบิกคริสตจักรในประเทศอาร์เจนตินา อีเมอ และ มาเรีย กัสติน
ประเทศฮังการี และ อนาเลีย โกเมซ ประเทศอาร์เจนตินา

เรียกให้ลงมือทำ

- รวบรวมหนังสือที่ใช้แล้วและนำมาขาย
มอบเงินที่ได้จากการขายหนังสือนี้ให้กับกองทุนการศึกษานักศึกษานานาชาติ หรือโครงการหนังสือสำหรับศิษยาภิบาล
- อธิษฐานเพื่อเซอร์เก้ และ ไอริน่า ตาลาเลย์
ในการเริ่มพันธกิจของพวกเขาในมอลโดวา
- จัดวางเวลาพิเศษในการอธิษฐานเพื่อนักศึกษานานาชาติในเดือนกันยายน (เมื่อพวกเขาเริ่มต้นเรียนหนังสือ) และในเดือนมิถุนายน (เมื่อพวกเขาเรียนจบ)

- พยายามรู้จักผู้คนที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่าง และเรียนรู้เกี่ยวกับการต่อสู้กับปัญหา และการท้าทายต่างๆ เมื่อพวกเขาอาศัยอยู่ในวัฒนธรรมของคุณ

บทที่ 3: ใครเป็นเพื่อนบ้านของคุณ?

วัตถุประสงค์

เพื่อเรียนรู้ว่าคริสตจักรนารีน
ช่วยเหลือผู้ที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากอยู่ในประเทศ

รายละเอียดบทเรียน

คำนำ

- มีผู้ลี้ภัยที่อพยพเข้าไปอยู่ในประเทศหรือถิ่นฐานใหม่ประมาณ 191 ล้านคนทั่วโลก
- จำนวนผู้อพยพทั่วโลกนั้นได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา
- 33% ของผู้อพยพเหล่านี้ตั้งรกรากอยู่ในทวีปยุโรป 20% อาศัยอยู่ในอเมริกา

ข้อมูลนี้มาจาก www.globalissues.org

พระเยซูคริสต์ตรัสสั่งผู้เชื่อที่ติดตามพระองค์
ให้เป็นพยานเพื่อพระองค์ใน “กรุงเยรูซาเล็ม ยูเดีย และสะมาเรีย”
พระบัญชาของพระองค์มีความหมายว่า
เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการแบ่งปันพระกิตติคุณกับผู้ที่ยังไม่เคย
ผู้ลี้ภัย และแขกชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศบ้านเกิดของเรา

คริสตจักรนารีนได้จัดเตรียมหลายๆโอกาส
เพื่อช่วยเหลือผู้ที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศใหม่
การยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือผู้อพยพย้ายถิ่นที่อยู่ใหม่ประกอบด้วย
กลุ่มเครือข่ายงานสังคมชั้นต่างๆ
สามัคคีธรรมกันเพื่อศึกษาพระคัมภีร์ของผู้ใหญ่ในภาษาพื้นเมือง

และภาษาอื่นด้วย เช่นโปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง หรือ ESL เป็นโครงการในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ

การรับใช้ผู้อื่นที่มาอยู่ในประเทศเรา

จีน่า พอตเทนเจอร์ ผู้ประสานงานข่าวพันธกิจโลก กล่าวที่ศูนย์พันธกิจนาซารีนสากลว่า “ข้าพเจ้ารักการเดินทางไปยังนานาประเทศและรักที่จะทำพันธกิจอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้ารู้จักผู้คนที่รักในการทำพันธกิจ แต่ไม่ชอบการเดินทาง การทำงานกับหลายๆวัฒนธรรมในที่ที่เราอาศัยอยู่นั้นได้นำพันธกิจมาสู่เรา ”

คุณพ่อของจีน่าเป็นศิษยาภิบาลรับใช้ที่คริสตจักรที่ 1 นาซารีนโคโลราโด สปริงส์ และมีกลุ่มสามัคคีธรรมชาวเกาหลีเป็นเวลาหลายปีแล้ว ทุกเดือนแต่ละครอบครัวจะนำอาหาร “ข้าวหม้อ แกงหม้อ” จากบ้าน มารับประทานด้วยกัน และอธิษฐานด้วยกัน

จีน่าอธิบายว่า “ในวัฒนธรรมเกาหลี การที่ผู้มีอำนาจมาร่วมกิจกรรมด้วยนั้น จะทำให้กิจกรรมนั้นดูเป็นทางการ ดังนั้น ศิษยาภิบาลคริสตจักรที่หนึ่งโคโลราโดสปริงส์ จะเข้าร่วมประชุมทุกๆเดือน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้จะมีศิษยาภิบาล 3 คนที่เข้าร่วมในกิจกรรมแต่ละครั้ง เพราะว่าพวกเขาได้รวมกันเข้าเป็นกลุ่มเดียวกัน”

โดยผ่านทางสามัคคีธรรมของชาวเกาหลีกลุ่มนี้ ที่จีน่าและฮยอน สุก จึงได้มาพบกัน และจีน่าเองก็ได้รู้จักกับ อีน คยอง ผ่านทางฮยอน สุกด้วย

อีน คยอง นั้นนับถือศาสนาพุทธ และเข้ามาอยู่ที่อเมริกาด้วยการเป็นพี่เลี้ยงเด็ก จีน่า ฮยอน สุก และ อีน

คยอง ได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองดอกไม้ไฟเนื่องในวันชาติ หรือวันประกาศอิสรภาพของประเทศ จีนาหวนนึกถึงวันนั้นและพูดว่า “ฉันไม่เชื่อเลยว่าฉันได้ทำแบบนี้เมื่อครั้งแรกที่ได้พบกับเธอ แต่คืนนั้นเองฉันก็ได้ชวนให้ อีน คยองมาที่โบสถ์ของเรา ฉันได้บอกเธอด้วยว่า

มีหญิงสาวเกาหลีหลายคนที่มาร่วมนมัสการที่คริสตจักรของเรา”

อีน คยอง ตอบกลับมาว่า

เธอเป็นชาวพุทธและไม่สามารถมาเข้าโบสถ์ของชาวคริสต์ได้ เมื่อทำให้เธอมั่นใจว่าทุกคนสามารถเข้าร่วมที่คริสตจักรได้ เธอจึงตกลงที่จะมาเยี่ยมที่คริสตจักร จีนากล่าววว่า “ข้าพเจ้าหนุ่นใจเธอว่า คริสตจักรเป็นที่ที่ดีมากที่จะฝึกทักษะภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกาอีกด้วย”

อาทิตย์แรกนั้นเลยที่อีน

คยองสัมผัสถึงความรักของพระคริสต์ผ่านทางคนของพระองค์

หลังจากนั้นอีน คยองได้อธิบายอย่างกระตือรือร้นว่า

เธอได้สัมผัสถึงความรักในวินาทีที่เธอเดินเข้ามาในคริสตจักร

เธอสามารถสัมผัสได้ทันทีถึงการเอาใจใส่ดูแล

ที่เปล่งประกายออกมาจากทุกคนที่เข้าหาเธอ หลังจากนั้นไม่นาน

อีนคยองก็เริ่มมาโบสถ์ทุกครั้งที่มีโอกาสมาได้ แต่สุดท้ายอีน

คยองได้ย้ายกลับไปเกาหลี

และได้นำความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับคริสตศาสนากลับไปกับเธอ

และความรู้เกี่ยวกับคนของพระเจ้าที่ได้สำแดงออกถึงความรัก มิตรภาพ

และความดีงาม จากคนต่างวัฒนธรรมของเธอกลับไปเกาหลีด้วย

สอนคำใหม่ๆ

เราสามารถแนะนำผู้อพยพและผู้มาเยือนชาวต่างชาติ

เข้าร่วมคริสตจักรท้องถิ่นได้โดยผ่านทางโครงการการศึกษาต่างๆ ดังนั้น

มีหลายคริสตจักรได้จัดชั้นเรียนภาษาขึ้น

ชั้นเรียนภาษาเหล่านี้ได้ช่วยให้ผู้อพยพและผู้มาเยือนนั้นสามารถสื่อสารในภาษาของบ้านใหม่ของพวกเขาได้
แต่ละคนที่มาจากภูมิหลังที่แตกต่างกัน ทุกทักษะและระดับชั้น ได้เรียนรู้ปรับปรุง พัฒนาทักษะด้านภาษา ในบรรยากาศแห่งความรัก
และมิตรภาพอันอบอุ่นที่คริสตจักร
บรรดาครูผู้สอนและอาสาสมัครทั้งหลายอธิษฐานก่อนที่จะเริ่มชั้นเรียนเสมอ และด้วยความตั้งใจในการสอน
พวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงความรักของพระคริสต์
นักเรียนก็ได้เรียนรู้คำศัพท์และวลีต่างๆ
และได้รับการช่วยเหลือด้านการกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้อพยพ
กรอกเอกสารราชการต่างๆ ช่วยสอนการบ้านเด็ก ได้สื่อสารกับครูผู้สอน
และเรียนรู้แบบอย่างวัฒนธรรมต่างๆ

เจม รูบีโอ

ศิษยาภิบาลการทำพันธกิจข้ามวัฒนธรรมของคริสตจักรนาซารีนเซ็นทรัลใน
นเลนเซา รัฐแคนซัส
อธิบายถึงผลประโยชน์ต่างๆที่ได้เมื่อคนของพระเจ้าได้หยิบยื่นการช่วยเหลือ
สื่อสมาชิกชุมชนจากวัฒนธรรมอื่นๆ “การจัดเตรียมชั้นเรียน ESL
(สอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง)
และชั้นเรียนภาษาสเปน ได้แสดงให้เห็นว่า คริสตจักรนาซารีนเซ็นทรัลนั้น
เป็นสถานที่ที่เอาใจใส่ ดูแลชุมชนที่คริสตจักรตั้งอยู่
หนึ่งในบรรดาคำกรีกที่ข้าพเจ้าชอบมากเป็นพิเศษคือ คำว่า *เทลอส*
ซึ่งหมายถึง “ผลลัพธ์สุดท้าย” ผลลัพธ์สุดท้ายของการจัดให้มีชั้นเรียนต่างๆ
เหล่านี้
กำลังแสดงให้เห็นถึงความรักของพระคริสต์นั้นไปไกลเกินยิ่งกว่าวัฒนธรรม
เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ และ ประเทศชาติ”

ชายหนุ่มที่พูดภาษาสเปนคนหนึ่ง
เดินผ่านมาที่ประตูคริสตจักรนาซารีนแห่งหนึ่งในโอเวอร์แลนด์ปาร์ค
รัฐแคนซัส เขาถามว่า “คุณมีชั้นเรียนที่สอนภาษาอังกฤษไหม” เวส เอฟว์
ผู้มีประสบการณ์ด้านสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาที่สอง หรือ ESL มากกว่า 30 ปี
ได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการคริสตจักร และศิษยาภิบาล
เพื่อเริ่มโครงการชั้นเรียน ESL ขึ้น ในระหว่างสี่ปีหลังจากนั้น เวส
ได้กำกับชั้นเรียน ESL 12 ชุด มีนักเรียนประมาณ 20 คน (จาก 16
ประเทศ) และเจ้าหน้าที่อีก 15 คน
หลังจากนั้นเมื่อนักเรียนเริ่มแสดงออกถึงความสนใจในการศึกษาพระคัมภี
ร์แล้ว จึงได้มีชั้นเรียน ESL ระหว่างรวีวารศึกษาด้วย ชั้นเรียน ESL
นั้นเป็นส่วนสำคัญของการขยายออกไปของคริสตจักร

ในปี 2006 เวสได้เกษียณและที่ทำงานใหม่ในใจกลางฟลอริดา
หกเดือนต่อมา
ด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่ของศิษยาภิบาลคริสตจักรนาซารีนวินเทอร์ฮา
เวน เวสก็ได้เข้าร่วมงานกับพันธกิจ ESL ที่คริสตจักรแห่งใหม่นี้
ศิษยาภิบาลและภรรยาของคริสตจักรวินเทอร์ฮาเวนที่มีคริสตจักรที่สมาชิก
เป็นกลุ่มคนที่พูดภาษาสเปน ทั้งสองคนก็ลงทะเบียนเรียน ESL ด้วย
ทั้งสองคนได้พัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนๆนักเรียนด้วยกัน
และปัจจุบันนี้นักเรียนในชั้น ESL
ก็เข้าร่วมนมัสการที่คริสตจักรที่ใช้ภาษาสเปนนี้

เวสได้กล่าวว่า “ESL เป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมมาก
ในการนำพระกิตติคุณเข้าถึงจิตใจผู้คน
นักเรียนนั้นอาจจะไม่เคยมาที่คริสตจักรเลย

และเราอาจจะไม่เคยเห็นเขาตัดสินใจเชื่อในพระคริสต์ แต่พวกเขาได้พบกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ เมื่อเขาเรียนวิธีการพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยผ่านทางคำสอนของครูที่เป็นคริสเตียนทั้งหลายนั้น”

โครงการขยายพันธกิจ

โครงการขยายพันธกิจออกไปนั้น ร่วมกับสมาชิกชุมชนกับครอบครัวของพระเจ้า อย่างไม่เห็นได้ในชีวิตของรูดี จากสาธารณรัฐโดมินิกัน เขาเป็นนักศึกษาในชั้น ESLที่คริสตจักรนาซารีนแคนซัส ซิตี้เซินทรัล เขาได้รับการเชิญให้เข้าร่วมทีมซอฟท์บอลที่คริสตจักรให้การสนับสนุน ศิษยาภิบาลรูบีโอได้อธิบายว่า “การเชื่อเชิญแบบง่ายๆธรรมดาตัวเอง เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับรูดี ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของคริสตจักร ตั้งแต่นั้นเขาก็ได้เข้าร่วมที่คริสตจักร และประสบการณ์นี้เองได้มีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตของเขา”

นาเฮต กาลี ได้พาลูกสาวคนเล็กของเธอมาที่คริสตจักรนาซารีนมาร์ลีย์ปาร์ค ในแมรีแลนด์ ประเทศอเมริกา นาเฮตกล่าวว่า “ฉันเห็นป้ายคริสตจักรของคุณ ติดประกาศเกี่ยวกับพระโรงเรียนพระคัมภีร์ช่วงปิดภาคเรียน ฉันต้องการให้ลูกสาวของฉันได้เรียนพระคัมภีร์” ศิษยาภิบาลฟิลิป โบเลอร์แจค ได้ให้แผ่นซีดีพระเยชู 1 แผ่นแก่ครอบครัวกาลี และแนะนำให้พวกเขารู้จักกับกลุ่มผู้นำของโรงเรียนพระคัมภีร์ช่วงปิดเทอมหรือVBS สองแม่ลูกได้เข้าชั้นเรียน VBS ทุกคืน และเริ่มที่จะเข้าร่วมนมัสการในเช้าวันอาทิตย์ด้วย

เมื่อพ่อที่แก่มาของนาเฮดย้ายจากอียิปต์มาอยู่ที่แมรีแลนด์
เขาก็เข้าร่วมนมัสการกับพวกเขาด้วย

ภายในไม่กี่เดือน

นาเฮดได้แนะนำครอบครัวผู้อพยพชาวอียิปต์อีกสามครอบครัวมาที่คริสตจักร
นาซารีน เด็กประถมได้อยู่ในกลุ่มคาราวานคืนวันพุธ ส่วนบรรดาแม่ๆ

ทั้งหลาย เด็กวัยเตาะแตะ และเด็กทารกนั้น

นั่งเรียนศัพท์ภาษาอังกฤษที่ห้องโถง

และใช้เวลาพูดคุยกันกับสมาชิกคริสตจักรด้วย

มิตรภาพก็ถูกหล่อหลอมเข้าด้วยกัน เด็กๆ

วัยเตาะแตะทั้งหลายนั้นก็เติบโตขึ้น ได้เรียนภาษาอังกฤษ

เข้าชั้นเรียนต่างๆตามอายุ และกิจกรรมคาราวานในคืนวันพุธด้วยเช่นกัน

ทุกสิ่งนี้เริ่มต้นด้วยป้ายประกาศและการต้อนรับอันอบอุ่นของพี่น้องที่คริสตจักร
นาซารีน

การเข้าถึงผู้ลี้ภัย

เอล ไทมอล คือชุมชนผู้อพยพลี้ภัยสงครามแห่งหนึ่ง
ซึ่งผู้อพยพที่นั่นได้หนีเพื่อความปลอดภัยในนิคารากัว

รัฐบาลได้มอบที่ดินจำนวน 175 เอเคอร์ สำหรับเลี้ยงวัว ควาย และแกะ
แต่ผู้อพยพไม่มีเงินเพียงพอที่จะเริ่มทำฟาร์มปศุสัตว์

คริสตจักรนาซารีนท้องถิ่นหลายๆคริสตจักร

ได้ช่วยเหลือรับใช้คนเหล่านี้โดยการเริ่มพันธกิจ

พร้อมกับจัดสร้างระบบโรงเรียนชุมชน มีผู้อพยพลี้ภัยประมาณ 65

คนนมัสการร่วมกันในแต่ละอาทิตย์ ในปี 2008 เด็กๆ 60 คน

มาเรียนด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

ผู้เป็นหุ้นส่วนพันธกิจนาซารีนในอเมริกา

กำลังระดมทุนเพื่อซื้อวัวควายและแกะ รวมทั้งลวดหนามไว้สำหรับทำรั้ว และคอกสัตว์

พูดภาษาของพวกเขา

ในขณะที่สอนภาษาของวัฒนธรรมใหม่ให้กับผู้อพยพนั้นเป็นสิ่งที่เป็ นประโยชน์ แต่แขกผู้มาเยือนชาวต่างชาติหลายคนชอบที่จะเข้าสู่สังคม ทำธุรกิจ และนมัสการในภาษาของพวกเขาเอง สำหรับพวกเขา มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะรักษาไว้ซึ่งภาษา และขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศบ้านเกิดของพวกเขา ดังนั้น การจัดตั้งกลุ่มเล็กๆ ศึกษาพระคัมภีร์ หรือหาประสบการณ์การนมัสการในภาษาต่างๆ ที่ไม่ใช่ของคริสตจักร สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเส้นทางชีวิตสำหรับผู้อพยพ

พระเยซูตรัสว่า “จงออกไป” สำหรับเราหลายคนนั้นหมายถึง ออกไปหาผู้อพยพ ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ หรือผู้มาเยือนชาวต่างชาติ ที่เข้ามาในบ้านเกิดเมืองนอนของเรา

แนวคิดในการนำเสนอ: “งานเลี้ยงที่เอร็ดอร่อย”

เตรียมและนำเสนอ

“งานเลี้ยงที่อร่อยเด็ด”

ให้ประกาศว่าจะมีการนำเสนอบทเรียนพันธกิจนาซารีนมิชชั่นสากล เวลาอาหารเย็น ซึ่งจะเป็นแบบ “ข้าวหม้อแกงหม้อ” และขอให้แต่ละครอบครัวที่จะเตรียมอาหารหนึ่งอย่าง ที่นำเสนอเบื้องหลังวัฒนธรรมของพวกเขา เมื่อผู้เข้าร่วมมาถึง ให้เขียนชื่ออาหารติดไว้แต่ละจานและประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิดของอาหารจานนั้น ให้ใช้เหตุการณ์นี้เพื่อเป็นการรวมคนจากประเทศต่างๆ มาร่วมในกิจกรรม

อาหารหลายๆอย่างและเรื่องราวต่างๆนั้นจะจุดประกายคำสนทนา และช่วยให้แขกผู้มาเยือนชาวต่างชาติ รู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านของตนเอง ในที่คริสตจักร หรือกลุ่มเล็กๆนั้น

แบ่งปันเรื่องราวของจิงนา, ฮยอน สุก และ อิน คยอง ในโคโลราโด สปริงส์ ต้องย้ำด้วยว่า ฮยอน สุก และ จิงนาเองก็ได้พบ และรู้จักสนิทสนมกัน ผ่านทางอาหารเย็นแบบ “พ็อดลัคค์” หรือ “ข้าวหม้อแกงหม้อ” ทุกๆเดือนของกลุ่มสามัคคีธรรมของพี่น้องชาวเกาหลีที่คริสตจักร ที่หนึ่งนาซารีนโคโลราโดสปริงส์ (ดูรายละเอียดในบทเรียน)

ข้อสังเกต:

แนวคิดในบทเรียนนี้อาจจะเป็นกิจกรรมที่ดีเยี่ยมอย่างหนึ่งสำหรับชั้นเรียน ESL นักเรียนสามารถฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เมื่อพูดบรรยายเกี่ยวกับอาหารที่ทำ รสชาติ และ การเตรียม

เรียกให้ลงมือทำ

- ให้มองหาโอกาสต่างๆในชุมชนที่คุณอาศัยอยู่ เพื่อร่วมมือกันกับโครงการขยายพันธกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้อพยพได้ผสมกลมกลืน
ชิมซ้ำในชุมชนและวัฒนธรรมของคุณ ลงชื่อได้เลย!
- อาสาสมัครช่วยงานที่โรงเรียน ที่ศูนย์ชุมชน หรือ บ้านพักคนชรา ในแบบส่วนตัวหรือเป็นกลุ่มก็ได้ ที่ช่วยให้ผู้อพยพเรียนภาษาและวัฒนธรรมของคุณ

- หยิบยื่นมิตรภาพให้กับเพื่อนบ้าน พ่อค้า แม่ค้า หรือบางคนที่คริสตจักร
ที่ได้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศของคุณ

บทที่ 4: ฉันจะลงชื่อเข้าร่วมได้ที่ไหน?

วัตถุประสงค์

เพื่อเข้าใจสิ่งที่อาสาสมัครทั้งหลายทำงานในพันธกิจโลกต่างๆในคริสตจักรนารีน

รายละเอียดบทเรียน

คำนำ

- ทีมประกาศและการก่อสร้าง (work & witness) 646 ทีม ถูกส่งออกไปทั่วโลกในปี 2007
- ทีมหนุ่มสาวเพื่อการรับใช้ จัดเตรียมโอกาสต่างๆสำหรับเยาวชนที่จะทำงานในคริสตจักรท้องถิ่น และในต่างประเทศ
- YIM หรือ เยาวชนเพื่อพันธกิจ เป็นโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อน (อายุ 18-30 ปี) ที่อนุญาตให้นักศึกษามีโอกาสรับใช้ในอเมริกาเหนือ และทั่วโลก
- โดยผ่านทางกลุ่มพันธกิจ แต่ละบุคคล ไม่ว่าจะอายุเท่าไร หรือมาจากที่ใด ใช้ความหลากหลายของทักษะความชำนาญต่างๆ อาจจะเป็น 2-3 อาทิตย์ หลายเดือน หรือ หนึ่งปี
- องค์กรหน่วยแพทย์นารีน จัดเตรียมการเชื่อมโยงประสานงานกันระหว่างคนที่ต้องการการรักษา และคนที่ต้องการฝึกอบรมทักษะความเชี่ยวชาญในการรักษา
- คริสตจักรนารีนเป็นองค์กรที่ส่งอาสาสมัครที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอเมริกา

งานอาสาสมัครเป็นส่วนที่พิเศษอย่างหนึ่งของคริสตจักรนาซารีน ผู้คนที่มาจากภูมิหลังที่แตกต่างกันนั้น ต่างมีภาระกิจที่ต้องทำร่วมกัน พวกเขาอุทิศตน และใช้ของประทานที่แต่ละคนมี เพื่องานเก็บเกี่ยวของพระเจ้าทั่วโลก

ถึงแม้ว่าพี่น้องนาซารีนจำนวนหลายร้อยคนที่อาสาสมัครทำงานฟรีในวัฒนธรรมอื่นแต่ละปี มีหลายคนที่ไม่สามารถเดินทางไปยังพื้นที่ที่ทำงานพันธกิจได้ สามารถเป็นอาสาสมัครได้ด้วยการอธิษฐานเผื่อ และถวายเพื่องานรับใช้ เพื่อคนอื่นๆนั้นจะสามารถเดินทางไปทำพันธกิจนั้นได้

อาสาสมัครครูสาว

ดানা วินซิงเจอร์ ได้เข้าร่วมโครงการพันธกิจต่างๆ และเข้าร่วมทีมอาสาสมัครในซิกาโก ประเทศอิตาลี และ เกาะบาสามัส ระหว่างช่วงปิดเทอมของมหาวิทยาลัยนาซารีนเทรเวก้า หลังจากจบการศึกษาแล้ว เธอได้เข้าร่วมเดินทางไปทำพันธกิจที่เมือโคอีฟประเทศยูเครน เมื่อเธอตกหลุมรักประเทศนี้และคนในประเทศนี้ ดานาได้พบกับครูใหญ่โรงเรียนสำหรับลูกมิชชันนารีทั้งหลาย เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานสอนที่ว่าง ในช่วงสัมภาษณ์ เธอก็คิดว่า “บ้าจริงๆ เลยเรา! ไม่มีใครย้ายบ้านข้ามน้ำข้ามทะเลทันทีทันใดหรอก ฉันจะต้องจากครอบครัวของฉัน โบสถ์ของฉัน และแผนการที่จะสอนที่โรงเรียนในรัฐเทนเนสซี และการเรียนต่อในระดับปริญญาโท”

อย่างไรก็ตาม พระเจ้าเริ่มเปิดประตู
พระองค์ได้จัดเตรียมการสนับสนุนทางการเงิน และสิ่งที่จำเป็นสำหรับเธอ
ภายในเวลาไม่ถึงสามเดือน ดาน่าก็ได้กลับไปประเทศยูเครน
เพื่อเป็นครูอาสาสมัครนาซารีนและสอนที่วิทยาลัยคริสเตียนเคีฟ หรือ KCA

เคทยา เป็นหนึ่งในเด็กนักเรียนรุ่นแรก ๆ ของดาน่า
เคทยาเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็ก ๆ และชนคนหนึ่ง
พี่สาวของเธอนั้นเป็นคนดูแลเธอ เพราะแม่ของเธอนั้นติดเหล้า ในที่สุด
เคทยา ก็ถูกส่งไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า
และมิชชันนารีคนหนึ่งก็เดินเรื่องให้เธอได้มีโอกาสเข้าเรียน
เคทยานั้นเป็นเด็กที่กระตือรือร้น อยากรู้ อยากเห็น และเอาแต่ใจตัวเองมาก
เคทยาต้องแน่ใจว่า ดาน่าครูของเธอจะมีพลังและตื่นตัวอยู่เสมอ

นักเรียนที่ KCA ส่วนมากนั้น เป็นลูกของมิชชันนารี
ดังนั้นพวกเขาจึงรู้คำตอบที่ถูกต้องในชั้นเรียนพระคัมภีร์ และช่วงนมัสการ
แต่ไม่ใช่เคทยา! เคทยาถามทุกอย่างเกี่ยวกับพระเจ้า
ที่เธอเคลือบแคลงสงสัย เกี่ยวกับความจริงของเรื่องราวต่าง ๆ ในพระคัมภีร์
พระเจ้าสามารถทำให้คนที่ตายแล้วมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง ได้อย่างไร
พระองค์ถ่มน้ำลายลงบนดินแล้วเอามาทำตาของใครบางคนจริงหรือ
ทำไมพระองค์ต้องการเข้าไปอยู่ในใจของคนเรา

เคทยาไม่พร้อมที่จะเชื่ออย่างทันทีทันใด
บ่อยครั้งที่เธอมีปัญหาเมื่อพูดคุยกัน วางตัวไม่เหมาะสม หรือไม่ทำการบ้าน
วันหนึ่งในขณะที่ดาน่ากำลังพยายามที่จะตักเตือนสั่งสอนเธอ
เคทยา ก็ร้องไห้ออกมา
เป็นครั้งแรกเลยที่เคทยาได้แสดงให้เห็นถึงความสำนึกผิด

เสียใจต่อความผิดที่ได้ทำไป จากวินาทีนั้นมา
หัวใจของเคทยาาก็เริ่มนุ่มนวลขึ้น

ปัจจุบันนี้ เคทยาพูดภาษาอังกฤษได้ดี รักเพื่อนๆ ที่โรงเรียน และ
เหนือสิ่งอื่นใด นั่นคือ เธอรักพระเยซู เธอกลายเป็นคนที่ยิ้มแย้ม
และสนุกสนานรอบข้างของเธอให้มีความสุข มีหลายครั้งที่ดำนารู้สึกท้อใจ
เมื่อพยายามสอนเคทยา ดำนารู้สึกท้อใจ
“ผลที่เกิดขึ้นน่าประหลาดใจอย่างมาก
ฉันดีใจที่ได้มาเป็นอาสาสมัครที่ยูเครน”

บ่อยครั้งที่ดำนารู้สึกท้อใจด้วยคำถามเหล่านี้ “คุณจะกลับบ้านเมื่อไหร่
เมื่อไหร่คุณจะทำงานจริงๆ สักที”
ดำนารู้สึกท้อใจว่าเธอได้เข้าใจความหมายของคำว่า “บ้าน” ที่แท้จริง คือ
ที่ไหนก็ได้ที่ชีวิตอยู่ในการยอมจำนนต่อพระเจ้า
ไม่จำเป็นที่ที่จะเรียกร้องในแบบของเรา ช่างเป็นความเข้าใจที่ยิ่งใหญ่มาก
ที่ดำนารู้สึกได้จากความเป็นอาสาสมัคร

พระเจ้าสามารถใช้คนที่ชอบสนับสนุนและช่วยเหลือไหม

ดอริส และ รอน ลิบบี้
ลังเลใจที่จะเข้าร่วมการประชุมนิเทศอาสาสมัครในปี 1993
เพราะว่าพวกเขาไม่แน่ใจว่ามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นอาสาสมัครหรือเป
ล่า ทั้งคู่ไม่ได้จบวิทยาลัยเลย
พวกเขาไม่มีทักษะความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ การสอน
หรืองานรับใช้ที่เห็นได้เด่นชัดเลย
พระเจ้าและคริสตจักรนาซารีนสามารถใช้ “ผู้ช่วย” ทั้งหลายนี้ได้ไหม
พวกเขาได้ค้นพบอย่างรวดเร็วว่า
พระเจ้าจะประทานพรแก่คนที่เต็มใจที่จะไปรับใช้

พวกเขาได้เป็นอาสาสมัครในแอฟริกา
และก็ได้รับใช้หลายครั้งที่ประเทศปาปัวนิวกินี

ในแอฟริกาครอบครัวลิวบีได้ค้นพบว่าส่วนสำคัญของการเป็นอาสาสมัคร คือการสร้างความสัมพันธ์ และสำแดงความรักต่อคนอื่นเพื่อพระเยซู การใช้ชีวิตอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยนาซารีนแอฟริกา นั้น ดอริสและรอนเป็นเจ้าของภาพจัดงานเลี้ยงนักศึกษา ที่ยังอยู่ในมหาวิทยาลัยระหว่างวันหยุดภาคฤดูร้อน โดยปกติแล้วจะมีนักศึกษาประมาณ 20 คนหรือมากกว่านั้น จาก 14-15 ประเทศ รู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านในช่วงที่มิงงานเลี้ยงนั้น พวกเขาทานไอศกรีม และขนมบราวนี่และเค้กที่ดอริสทำกันอย่างอร่อย บางครั้งนักศึกษาเหล่านี้ก็เพียงมานั่งและพูดคุยกันเท่านั้น และดูรูปถ่ายของครอบครัวลิวบีที่ถ่ายกับครอบครัวในอเมริกา บางครั้งกลุ่มนักศึกษาเหล่านี้ก็ใช้เวลาในช่วงเย็นร้องเพลงด้วยกัน มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ดอริส และ รอน เตรียมงานปาร์ตี้สำหรับนักศึกษาคนหนึ่งที่อายุกำลังจะครบ 30 ปี และไม่เคยมีงานวันเกิดเลย งานสังคมต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่พิเศษมาก และก็เป็นทำให้โอกาสแก่ครอบครัวลิวบีที่จะรู้จัก และรักนักศึกษามหาวิทยาลัยนี้มากมายหลายคน

ดอริส และ
รอนใช้เวลาส่วนใหญ่ของพวกเขาในการสร้างความสัมพันธ์กับ
ทีมอาสาสมัครเพื่อการประกาศและก่อสร้าง (Work & witness) หลายๆ
ทีม ที่ทำงานในมหาวิทยาลัยนาซารีนแอฟริกา หรือ ANU เมื่อถึงเวลาที่ทีม
Work & Witness ต้องกลับบ้านพวกเขา สมาชิกในทีม Work & Witness
บางคนก็ทิ้งเสื้อผ้า และรองเท้าของพวกเขาไว้
สำหรับนักศึกษาแอฟริกันที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้

ดอริสได้เชิญนักศึกษาที่ยากจนคนหนึ่ง มาดูสิ่งของที่ทีม Work & Witness ทิ้งไว้เพื่อว่าจะมีรองเท้าที่เขาสามารถใส่ได้ ชายหนุ่มคนนี้ก็ดีใจมากที่เจอรองเท้าสองคู่ที่เขาสามารถใส่ได้พอดี อย่างไรก็ตาม เขาสังเกตเห็นว่ามีผ้าห่มผืนหนึ่งที่พับไว้วางอยู่ใกล้ๆ เขาจึงถามดอริสว่าเขาสามารถเอาผ้าห่มผืนนั้นไปใช้ได้ไหม ดอริสจำเป็นต้องบอกกับเขาว่า ผ้าห่มผืนนั้นเป็นของมหาวิทยาลัย และต้องเก็บไว้ให้สำหรับทีม Work & Witness ทีมต่อไปใช้ เด็กนักเรียนคนนี้ก็พูดอย่างเบาๆว่า “ผมต้องการผ้าห่มอย่างมาก ผมมีแต่ผ้าปูที่นอน และมีผ้าห่มที่เก่าขาดรุ่งริ่งอยู่หนึ่งผืน” ดอริสก็ร้องอุทานเสียงดังว่า “แต่ตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดของปีนะ! คุณจำเป็นต้องมีผ้าห่มดีๆ สักผืน ผ้าห่มหนึ่งผืนราคาประมาณเท่าไรหรือ”

เขาตอบดอริสว่า “ราคาประมาณ 400 ซิลลิง” เขาไม่มีความสามารถพอที่จะซื้อผ้าห่มได้ หลังจากนั้น ดอริสจำได้ว่ามีเงินซิลลิงที่สมาชิกคนหนึ่งในทีม Work & Witness เอาใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อกางเกงเธอเมื่อตอนอยู่ที่สนามบิน หญิงคนนั้นกำลังจะเดินทางกลับบ้านและตัดสินใจที่จะไม่แลกเงินซิลลิงของแอฟริกันเป็นเงินของประเทศเธอ ตรงกันข้าม เธอเอาเงินซิลลิงที่เหลือทั้งหมดให้กับดอริส สำหรับใช้อะไรก็ได้ที่ดอริสเห็นว่าเหมาะสม ดอริสได้วางเงินซิลลิงนั้นไว้บนเคาน์เตอร์ครัวโดยไม่ได้นับเงินนั้นเลย เธอรีบวิ่งไปที่ห้องครัวและนับเงินนั้น และรีบกลับมาที่นักศึกษาคนนั้น ดอริสร้องอุทานออกมาว่า “ดูสิ! มี 400 ซิลลิง เท่าที่เธอต้องการพอดีเป๊ะเลย”

ชายหนุ่มก็ร้องไห้และพูดว่า “ผมไม่สามารถรับเงินจำนวนนี้ได้หรือ
ผมไม่ใช่ขอทาน”

ดอริสพยายามพูดให้เขามั่นใจว่าเขาไม่ได้กำลังขอทานเลย

แต่พระเจ้ากำลังจัดเตรียมทุนสำหรับซื้อผ้าห่มผ่านทางสมาชิกในทีม Work
& Witness ทั้งดอริสและนักศึกษาที่นั่น ต่างน้ำตาคลอเบาทั้งคู่เลย
ดอริสเองก็มั่นใจว่า “ผู้ช่วย” มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า

การเป็นอาสาสมัครนั้นอายุไม่สำคัญ

การที่เป็นศิษยาภิบาลมาเป็นเวลา 66 ปี รับใช้และช่วยเหลือสนับสนุน
101 คริสตจักร ดูเหมือนจะเหมาะสมที่คนนั้นจะได้ใช้เวลาในการพักผ่อน
แต่นั้นก็ไม่ใช่แผนของศาสตราจารย์ เจสส์ เอ. มิตเดินดอร์ฟ
และมาร์ธาภรรยาของเขา ในปี 1993 พวกเขาบอกกับ เจสส์ ซี.
มิตเดินดอร์ฟ
ลูกชายของพวกเขาซึ่งปัจจุบันก็เป็นประธานองค์การบริหารสากล
ว่าพวกเขาอยากจะทำงานอาสาสมัคร

ไม่กี่สัปดาห์ต่อมา

พวกเขาได้เป็นอาสาสมัครที่เมืองไคฮิฟประเทศยูเครน

การมาถึงที่นี่ของเจสส์และมาร์ธานั้น

ทำให้มิชชันนารีทั้งหลายสามารถออกนอกประเทศ

และเข้าร่วมงานประชุมองค์การบริหารสากลในสหรัฐอเมริกาได้

ครอบครัวมิตเดินดอร์ฟมีความสุขและรักช่วงเวลาที่พักผ่อนที่นั่นมาก

และพระเจ้ายังทำงานกับพวกเขาต่อไป

หกปีต่อมา

พวกเขาตกลงที่จะทำงานที่เขตอนุรักษ์คาร์ิบอินเดียในโดมินีก้า
ในทะเลคาร์ิบเบียนที่สวยงาม อย่างไรก็ตาม
หลังจากนั้นไม่นานมาร์ธาก็ป่วยหนัก พวกเขาจำเป็นต้องเดินทางกลับบ้าน
เมื่อมาถึงสหรัฐอเมริกา เจสส์ได้ทำบอลลูนเพื่อใส่ขวดขวด 3
อันเข้าไปขยายหลอดเลือดในหัวใจของเขา
และใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อช่วยให้การเต้นของหัวใจเป็นปกติ แต่สองปีต่อมา
เจสส์และมาร์ธาได้เดินทางกลับไปยังโดมินีก้า
และใช้เวลาสามเดือนในการทำพันธกิจกับชนเผ่าคาร์ิบอย่างยอดเยี่ยม

คนหนุ่มสาวที่นั่นรักครอบครัวมิดเดินดอร์ฟมาก
เพราะครอบครัวนี้รักและให้กำลังใจที่มั่นคงกีฬาคริกเก็ต
และพวกเขาพยายามทำทุกสิ่งที่หนุ่มสาวชาวคาร์ิบทำ
เจสส์และมาร์ธาต้องเดินขึ้นบันได 100 ชั้นที่จะไปที่คริสตจักร
ที่ประชุมยีนนมัสการเป็นชั่วโมงเพื่อร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า
แต่ก็มีคนของพระเจ้าบางคนที่บอกว่าพวกเขาสามารถนั่งลงก็ได้

คริสเตียนชาวคาร์ิบได้มารวมกันเพื่ออธิษฐานที่กระท่อม
และผู้คนจำนวนมากนั้นก็เต็มล้นบ้านของครอบครัวมิดเดินดอร์ฟ
ฝีมือการทำอาหารของมาร์ธานั้น ทำให้ผู้คนรักใคร่และชื่นชม
บ่อยครั้งที่ชายหนุ่มทั้งหลายชอบมาที่บ้านของพวกเขาในตอนเย็นเพื่อพูด
คุยกัน และอธิษฐาน เมื่อพวกเขาได้กลิ่นอาหารที่หอมหวานจากเตา
คนหนุ่มเหล่านี้ก็จะอยู่อย่างสนุกจนกระทั่งถึงอาหารเย็นเลย
ช่วงเย็นวันหนึ่งก่อนที่ครอบครัวมิดเดินดอร์ฟจะเดินทาง มีคนหนุ่ม 25
คนได้เดินมาท่ามกลางสายฝน
เพื่อนำของขวัญมาให้เพื่อนชาวอเมริกันของพวกเขา

หลังจากนั้น เมื่อครอบครัวมิดเดนดอร์ฟได้เป็นอาสาสมัครในอาสาสมัคร
เจสส์ตระหนักถึงโอกาสที่ยอดเยี่ยมเพื่อสร้างอาณาจักรของพระเจ้าที่นั่น
เขาได้ประกาศว่า “ถ้าข้าพเจ้าเป็นหนุ่มอีกครั้ง
ข้าพเจ้าอยากมาอยู่ที่นี่เพื่อรับใช้ที่นี่”
ครอบครัวมิดเดนดอร์ฟนั้นเป็นเหมือนตัวแทนนาซารีนหลายพันคนที่ถาม
คำถามว่า “ฉันจะลงชื่อเข้าร่วมได้ที่ไหน”
พระเจ้ารับเอาหัวใจที่พร้อมและเต็มใจเพื่อพระองค์
และก็ประทานความสามารถให้กับคนเหล่านั้น
ที่จะช่วยสร้างอาณาจักรของพระองค์ทั่วโลก

แนวคิคนำเสนอ: “การไปเยี่ยมกับอาสาสมัคร”

เตรียมและนำเสนอ

การนำเสนอรูปแบบนี้ เลียนแบบมาจาก การสนทนาทางสไกป์
(คำอธิบายข้างล่าง) จากทั่วทุกมุมโลก สองสามอาทิตย์ก่อนชั้นเรียนนี้
ให้เลือก 5 คนที่จะมาเล่าเรื่องอาสาสมัครทั้งหลายจากบทเรียนนี้
ให้จัดฉากง่ายๆไว้สัก 4 ชุดที่หน้าชั้นเรียน

1. โต๊ะและเก้าอี้ของครู (สำหรับดانا วินชิงเงอร์)
2. โต๊ะอาหารเย็นที่เตรียมไว้สำหรับเพื่อนๆ (สำหรับรอน และดอริส
ลิปบี้)
3. เก้าอี้ที่นั่งสบายๆ โต๊ะเล็กๆ และโคมไฟ
(สำหรับครอบครัวมิดเดนดอร์ฟ)
4. คอมพิวเตอร์ และเว็บแคมบนโต๊ะ (สำหรับผู้บรรยาย
ที่นั่งในออฟฟิศที่มีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่)

ผู้บรรยาย: วันนี้เราจะไปเยี่ยมอาสาสมัครทั้งสามท่าน
ที่อาศัยอยู่กับคนละมุมโลกโดยการโทรด้วย Skype
สไกป์เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้แต่ละคนนั้น
คุยกับใครก็ได้ในโลกที่มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสไกป์นี้ฟรีโดยไม่เสีย
เงิน เว็บแคมนั้นก็ช่วยให้เราไม่เฉพาะได้ยินเสียงเท่านั้น
แต่ว่าได้เห็นหน้าด้วย

ให้ผู้ที่ได้รับเลือกแต่ละคนนั้น นั่งในที่ที่ได้จัดฉากไว้เรียบร้อยแล้ว
ตามความเหมาะสม และให้พูดถึงอาสาสมัครแต่ละคนจากบทเรียนนั้น

1. หญิงสาว (ดาน่า วินชิงเจอร์)
2. คู่สามีภรรยาวัยกลางคน (รอน และ ดอรี ลิบบี้)
3. คู่สามีภรรยาที่เกษียณแล้ว (เจสส์ และมารีธา มิตเดนดอร์ฟ)

ทางเลือก: ถ้าแนวความคิดในการใช้ Skype นั้นเป็นไปได้
ให้ใช้ฉากเดิมที่จัดไว้ และสัมภาษณ์อาสาสมัครเหล่านั้น
โดยใช้เนื้อหาจากบทเรียน
ขอตัวแทนที่จะเตรียมและท่องจำเรื่องที่พวกเขาจะเล่าถ้าเป็นไปได้

แนะนำเว็บไซต์นี้ให้กับทุกคน:

- พันธกิจนาซารีนมิชชั่นสากล: www.nazarenemissions.org –
คลิกที่ “Get Involved” ลิงค์ บนมุมขวาของโฮมเพจ
จากนั้นให้คลิกที่ลิงค์อาสาสมัครไหนก็ได้ที่อยู่ในคอลัมน์ซ้ายมือ

เรียกให้ลงมือทำ

- จัดตั้งกลุ่มอธิษฐานเพื่อพันธกิจ แนวคิดต่าง ๆ ก็คือ:

1. สนับสนุนการอธิษฐานในตอนเช้าหรือตอนบ่าย
 2. แจกรายชื่อและลิงค์ของมิชชันนารี
(หรือมิชชันนารีที่คริสตจักรของคุณรู้จัก)
ให้กับสมาชิกคริสตจักรเพื่อการอธิษฐานเพื่อ
 3. ทำทนายเพื่อน ชั้นเรียน หรือกลุ่ม ที่จะถือศีลอดอาหาร
หนึ่งมื้อในหนึ่งเดือน
และอธิษฐานเพื่อมิชชันนารีจากคริสตจักรของคุณ
องค์การของคุณ หรือจากภาคพื้นของคุณในเวลานั้น
- เข้าร่วมในพันธกิจของเมือง หรือรัฐในการเลี้ยงอาหาร แจกเสื้อผ้า หรือสอนเด็ก ๆ ที่ไม่มีบ้านอยู่ เด็กเร่ร่อน
 - เกณฑ์อาสาสมัครทั้งหลายเพื่อเข้าร่วมกับคุณตั้งทีมเพื่อการประกาศและการก่อสร้าง (Work & Witness)
 - ทำทนายวัยรุ่นและคนหนุ่มในคริสตจักรของคุณที่จะสมัครเข้าร่วมกลุ่มเยาวชนกับงานรับใช้ หรือ โครงการเยาวชนเพื่อพันธกิจ (YIM)

บทที่ 5: มีหมอบอยู่ในบ้านใหม่

วัตถุประสงค์

เพื่อยกย่องพันธกิจด้านการแพทย์ของคริสตจักรนาซารีนและสิ่งพันธกิจนี้ได้มีผลกระทบในชีวิตของผู้คน

รายละเอียดบทเรียน

คำนำ

- ประมาณ 800 คนต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดในแต่ละปีที่โรงพยาบาลนาซารีนกุดจิบ ในประเทศปาปัวนิวกินี
- สถิติของโรงพยาบาลกุดจิบสำหรับปี 2007 ประกอบด้วย ผู้ป่วยนอก 45,000 คน ผู้ป่วยใน 4,646 คน และมีการผ่าตัดใหญ่ 713 ครั้ง
- สถิติประจำปีสำหรับศูนย์อนามัยชุมชนที่โรงพยาบาลเรย์โนลด์ เมโมเรียลในเมืองวาซิม ประเทศอินเดีย ประกอบด้วยผู้ป่วยใน 12,000 คน และผู้ป่วยนอกซึ่งมีมากกว่า 30,000 คน

พันธกิจและการประกาศโดยผ่านทางพันธกิจด้านการแพทย์ได้ทำในหลาย ๆ วิธีการด้วยกัน บ่อยครั้งที่สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม แหล่งข้อมูลที่ได้ และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เป็นตัวกำหนดให้ตัดสินใจว่าพันธกิจด้านการแพทย์นี้จะให้บริการกับชุมชนอย่างไร ที่ไหน และมากเท่าไร ทั้งหญิงและชายได้รวมความรักของพระคริสต์กับการฝึกอบรมเพื่อนำการรักษาร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณให้กับผู้ที่ขัดสน

ปาปัวนิวกินี

ดร.สก็อต และ เกล ดุสเซย์

ได้รับใช้พระเจ้าที่โรงพยาบาลนาซารีนกุดจิบในปาปัวนิวกินี (PNG) ตั้งแต่ปี 2003 ส่วนใหญ่สก็อตปฏิบัติหน้าที่แผนกสูตินรีเวช

และการบริการผู้ป่วยนอก

เขาทำงานหลายชั่วโมงที่คลินิกเอชไอวีด้วยเหมือนกัน

สก๊อต และ เกล ผู้ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านสอบรับรองมาตรฐาน ได้ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆที่อุทิศตัวทำงานที่โรงพยาบาลกุดจับ มีแพทย์ที่ได้รับเงินเดือน 5 คน และแพทย์อาสาอีก 1 คน ซึ่งได้ช่วยเหลือผู้ป่วยเกือบ 55,000 คนในแต่ละปีซึ่งมีการทำคลอด 800 คน และมีการผ่าตัดใหญ่ประมาณ 1,000 ครั้งในแต่ละปี

ดร.สก๊อต ดุสีย์ กล่าวว่า

“คริสตจักรนาซารีนได้รับความสนใจมากในบริเวณรอบๆโรงพยาบาล เพราะว่าชื่อเสียงและความโด่งดังของคริสตจักรนาซารีนนั้นมาจากการบริการที่ยอดเยี่ยมที่เราสามารถจัดเตรียมให้

โรงพยาบาลของเรานั้นมีความแตกต่างอย่างมากกับโรงพยาบาลอื่นๆในพื้นที่นี้ โรงพยาบาลนั้นเป็นสื่อในการประกาศที่สำคัญมาก แพทย์ พยาบาล และอนุศาสนาจารย์ของเรานั้นอธิษฐานกับผู้ป่วย

คนที่อยู่ในช่วงวิกฤตของชีวิตนั้น

เป็นไปได้อย่างมากที่พวกเขาจะคิดเรื่องเขาจะใช้ชีวิตหลังความตายที่ไหน

และรู้สึกต้องการความช่วยเหลือฝ่ายจิตวิญญาณ ประมาณ 800

คนในแต่ละปี

ที่รับเอาพระคริสต์โดยผ่านทางบริการของโรงพยาบาลกุดจับ”

อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งสำหรับการสร้างสาวกนั้นก็คือ ทีมงานพันธกิจ

HIV ที่ ดร.สก๊อต ดุสีย์ ร่วมรับใช้ด้วย ทีมนี้ได้เกณฑ์คริสตจักรต่างๆ

เพื่อมีส่วนร่วมในการนำเสนอแผนการปกป้องและพระพรของพระเจ้าแก่ห

ลาย ๆ ครอบครั้ว พวกเขาเน้นความแตกต่างในรูปแบบการดำเนินชีวิต

และการปฏิบัติระหว่างคริสเตียนและผู้ไม่เชื่อ

ทีมพันธกิจได้สอนและเป็นพยานถึงความสามารถของพระเจ้าที่จะช่วยให้ส

มาชิกในครอบครัวแต่ละคนนั้น มีสัมพันธภาพที่เข้มแข็ง และทำให้ชีวิตสมรสนั้นสามารถทนต่อการทดลองต่างๆได้ ดร.ดูลีย์ กล่าวว่า “ความรุนแรงภายในประเทศปาปัวนิวกินีมีอยู่ทุกๆที่ เราต้องการให้ผู้คนที่จะเข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับเรา ที่จะมีชีวิตสมรสที่มั่นคง เราสอนพวกเขาว่าด้วยการช่วยเหลือของพระเจ้า พวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงความรุนแรง มีชีวิตที่บริสุทธิ์ และในขณะเดียวกันก็สามารถช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อ HIV ได้ บรรดาแพทย์ผู้ให้การรักษาและฆราวาส สามารถสำแดงออกให้ผู้คนนั้นรู้ว่าเรารักพวกเขา และพระเจ้าก็รักพวกเขา”

ดร.บ็อบ และ เบ็ธ เมอร์ก็ เป็นมิชชันนารีที่เกษียรแล้ว พวกเขาได้รับใช้พระเจ้ามากกว่า 30 ปี ในอเมริกาใต้ สวาซิแลนด์ และปาปัวนิวกินี สองเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตที่น่าทึ่งมาก ระหว่างช่วงเวลาที่ใช้ที่โรงพยาบาลกุดจิบ เป็นสิ่งที่เตือนความทรงจำของพวกเขา ว่าพระเจ้าทรงใช้พันธกิจด้านการรักษา เพื่อนำการเยียวยารักษามาถึงร่างกายและจิตวิญญาณ

แควมบี้ใช้เวลาอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลาหลายเดือน เพื่อพักรักษาบาดแผลที่ถูกยิงที่ศีรษะจากสามีของเธอ ในช่วงการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอันยาวนานของเธอนั้น เธอได้กลายมาเป็นผู้เชื่อ ถึงแม้ว่าเธอมีข้อจำกัดหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะจากการเป็นอัมพาตบางส่วนของแขนและขาซ้าย หลังจากที่เธอออกจากโรงพยาบาล แควมบี้ก็มีอิทธิพลในการจัดตั้งคริสตจักรนาซารีนในชุมชนของเธอ

เวน่าดูเหมือนว่ากำลังจะตายเมื่อเขาถูกนำมาที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลกุดจิบ เขาถูกยิงและถูกสับด้วยขวานและมีดอย่างโหดร้าย หลังจากที่ได้ช่วยชีวิตชายผู้นี้ ดร.จิม แรดคลิฟฟ์และผู้ช่วยในห้องผ่าตัดต้องทำงานถึง 7 ชั่วโมงในการเย็บบาดแผลที่หน้า คอ หน้าอก แขนทั้งสองข้าง และขาทั้งสองข้างของเวน่า

เวน่ารับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาในช่วงเวลาอันยาวนานที่เขาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล เขาได้พูดว่า แทนที่จะทำตามธรรมเนียมประเพณีการแก้แค้นของวัฒนธรรมนั้นเวน่ากลับต้องการเป็นผู้นำส่งพระคุณและการให้อภัยของพระเจ้า เพื่อที่คนอื่นจะได้รู้จักกับฤทธิ์เดชอำนาจแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพระคริสต์

พระเจ้ายังคงใช้การเป็นพยานของมิชชันนารี เจ้าหน้าที่รักษาผู้ป่วยทั้งหลาย และรวมทั้งอนุศาสนาจารย์ด้วย

บราซิล

ฮาโรโด้ มิลเล็ท เนเวส เต็บโตซินบนถนนริโอ เดอ จาเนโร ในประเทศบราซิล

ครอบครัวศิษยาภิบาลนาซารีนครอบครัวหนึ่งได้นำเขามาเลี้ยง เขาได้เข้าเรียนที่โรงเรียนการแพทย์แห่งหนึ่งในช่วงเวลากลางวัน และทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ธนาคารในตอนกลางคืน ปัจจุบันนี้

องค์การบริหารคริสตจักรนาซารีนได้เป็นเจ้าของโรงพยาบาลเล็กๆ แห่งหนึ่ง และทำสัญญาดำเนินการบริหารงานด้านการแพทย์โดย ดร.ฮาโรโด้ มิลเล็ท ผู้ซึ่งรับใช้ในฐานะกรรมการกลางของคริสตจักรนาซารีน ดร.มิลเล็ทได้ทำสัญญา สำหรับการบริการด้านการแพทย์กับนายจ้างที่สำคัญๆ

และจัดให้มีการประกันสุขภาพกับแต่ละบุคคลและบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คริสต์จักรนาซารีนในเมือริโอ
ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถมีเงินพอที่จะเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาล
ในเดือนมกราคมปี 2008 ระบบการดูแลสุขภาพนาซารีนในประเทศบราซิล
ได้ดูแลผู้ป่วย ที่จ่ายค่ารักษา 950 ราย ซึ่งเป็นความฝันของ
ดร.มิลเล็ดที่จะเห็นโรงพยาบาลนาซารีน และคลินิกต่าง ๆ นั้น
กลายเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในบราซิล

วาซิม- อินเดีย

โรงพยาบาลเรย์โนลด์ เมโมเรียล (RHM)
ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นโรงพยาบาลพันธกิจของนาซารีนในเมืองวาซิม
ประเทศอินเดียในปี 1937 ในปี 1952
โรงพยาบาลแห่งนี้ได้กลายเป็นเหมือนโรงพยาบาลสามัญทั่ว ๆ ไป ในปี
1957
โรงพยาบาลได้ลงทะเบียนเป็นสมาคมการกุศลและเป็นทรัพย์สินสาธารณะ
โรงเรียนสำหรับฝึกสอนพยาบาลได้ก่อตั้งขึ้นเคียงข้างไปด้วยกันกับโรงพ
ยาบาลนั้น และเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้เรียนและพัฒนาทักษะ
ที่พวกเขาต้องมีในการดูแลตัวพวกเขาเองและคนในชุมชน

ศูนย์อนามัยชุมชน

โรงพยาบาลเรย์โนลด์เมโมเรียลได้ดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นจำนวนหลาย
พันคนทุกเดือนตั้งแต่ปี 1937 ห้าสิบปีต่อมา
คณะผู้บริหารตัดสินใจที่จะเข้าถึงคนซึ่งอยู่ด้านนอกกำแพงของโรงพยา
บาล
เพื่อนำการรักษาและสอนการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในนามของพระ
เยซู

ในปี 1987 โรงพยาบาลเรย์โนลด์เมโมเรียล ได้จัดตั้งโครงการศูนย์อนามัยชุมชน (CBHC) ในระยะเวลา 20 ปี มีคนถึง 250,000 คน ใน 145 หมู่บ้านรอบ ๆ เมืองวาซิมได้รับการดูแลรักษา

ศูนย์อนามัยชุมชน

ไม่เพียงแต่จัดเตรียมการดูแลรักษาสำหรับคนที่ไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล ศูนย์อนามัยชุมชนยังได้ฝึกพยาบาล เกี่ยวกับการดูแลและการป้องกันโรค การบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ เพื่อแต่ละคนนั้นจะสามารถได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

20 ปี ที่พันธกิจของศูนย์อนามัยชุมชนในอินเดีย ได้เป็นแบบให้กับศูนย์อนามัยชุมชนในปาปัวนิวกินี แคโรลิน ไมแอท เป็นพยาบาลวิชาชีพ ได้รับใช้พระเจ้าในเมืองวาซิม ประเทศอินเดีย เธอได้ช่วยจัดตั้งโครงการศูนย์สุขภาพป้องกันโรคในหลาย ๆ หมู่บ้านในปาปัวนิวกินี ปัจจุบันนี้ ดร.เบคกี มอร์ซ และ ทีมพันธกิจ HIV กำลังช่วยกันอบรมคริสตจักรในปาปัวนิวกินี และสมาชิกในชุมชนที่จะดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วย HIV/AIDS คู่มือการฝึกอบรมได้ถูกเขียนขึ้น เพื่อแต่ละคนนั้นจะได้เรียนและจากนั้นจะได้สอนสุขศึกษา และโภชนาการขั้นพื้นฐาน และวิธีดูแลรักษาสุขอนามัย ศูนย์อนามัยชุมชนได้ขยายพันธกิจออกไปยังวันวาตู ในเดือนพฤศจิกายน 2008

พันธกิจด้านการรักษาโดยผ่านทางงานอาสาสมัครช่วงระยะสั้นๆ

พันธกิจด้านการรักษาพยาบาลได้เปิดประตูเพื่อการประกาศทั่วโลก พร้อมด้วยการบริการด้านสุขอนามัย ทีมแพทย์อาสา

และบุคลากรทางการแพทย์ส่วนบุคคลได้ตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้ ในหลาย

ๆ โอกาสที่พันธกิจด้านการรักษาได้รับการต้อนรับให้เข้าไปในชุมชน หรือประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศกัวเตมาลาในปี 1976

ในประเทศอินโดนีเซียหลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิในปี 2004

และในทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาหลังเกิดพายุเฮอริเคนแคททรีนาในปี 2005 และในหลาย ๆ

ประเทศที่ได้รับความเสียหายจากพายุเฮอริเคนในปี 2008

การแจกจ่ายถุงยังชีพนั้นเป็นก้าวแรกในการเข้าไปช่วยแต่ละคนที่ได้รับความเดือดร้อน

ทีมการรักษาพยาบาลในกัวเตมาลา

ทีมการรักษาพยาบาลนาซารีนได้ตอบสนองต่อความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในกัวเตมาลาในปี 1976

ที่เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 22,000 คน และบาดเจ็บ 74,000 คน

ลูกชายศิษยาภิบาลคนหนึ่งชื่อ ดร.เอลเมอร์ จูอาเรซ ได้เห็นในครั้งแรกว่าผู้คนสามารถทำพันธกิจและรับใช้พระเจ้าในวิธีการอื่น ๆ นอกจากการเทศนาสั่งสอน มันได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา! ปัจจุบันนี้

ดร.จูอาเรซ

รับใช้ในฐานะเป็นผู้อำนวยความสะดวกเมตตานาซารีนในภาคพื้นเม็กซิโกและอเมริกากลาง

ในปี 1986 ดร. จูอาเรซ ได้นำทีมด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประสานงานด้วยความพยายามของ ดร. พอล เกเมอร์ชเฟลเดอร์ ทีมรักษาพยาบาลมี ทีมงานก่อสร้าง

และทีมดูแลรักษาตา ได้เดินทางโดยรถบัส 18 ชม.
เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางของพวกเขา

ถึงแม้ว่าคริสตจักรที่นั่นถูกปิดแล้ว
อาสาสมัครทั้งหลายใช้เวลาทั้งอาทิตย์ซ่อมแซมโครงสร้างคริสตจักรนั้น
และจัดบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพให้กับ 100 ครอบครัว มีคนมากกว่า
30 คนมาที่คริสตจักรในเช้าวันอาทิตย์ หกเดือนหลังจากนั้น ผู้ใหญ่ 50
คนเข้าร่วมนมัสการเป็นประจำ
และลูกๆของพวกเขา ก็เข้าชั้นศึกษาพระคัมภีร์ทุกเช้าวันเสาร์

นักศึกษาพยาบาลจากแคนซัส

นักศึกษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยนาซารีนอเมริกากลางได้เดินทางไป
ไปที่กัวเตมาลาทุกเดือนมกราคม
และใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์ในการประเมินผลด้านกายภาพให้กับเด็ก ๆ
ประมาณ 300 คน เด็กกำพร้าหลายร้อยคนที่มีพยาธิ
เด็กส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับฟันอย่างรุนแรงมากพอที่จะถูกส่งไปรับการรักษาต่อไป และเด็กบางคนมีปัญหาทางด้านทางเดินหายใจ ยังมีเด็กคนอื่น ๆ ที่ติดเชื้อ HIV ในปี 2004
ทีมนักศึกษาพยาบาลนี้ได้ตรวจพบโรคหัวใจรั่วที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดในเด็ก
ผู้หญิงอายุ 8 ขวบ และได้ส่งเธอไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลโรคหัวใจ
เพื่อผ่าตัดหัวใจช่วยชีวิตของเธอ

อาสาสมัครในปารากวัย

ศาสตราจารย์ แลรี เว็บ ได้นำทีมไปที่ปารากวัย
และเตรียมเงินสำหรับผู้รับใช้ท้องถิ่นที่นั่นสำหรับจ้างแพทย์ในท้องถิ่นและ

หมอฟันสำหรับหนึ่งวัน

บรรดาแพทย์ผู้ชำนาญของเมืองนั้นจึงสามารถให้การรักษาฟรีกับคนในชุมชน ภายใต้ชื่ออาสาสมัครของนาซารีน

มีการฉายหนังพระเยซูให้กับผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ใหญ่ชมในขณะที่พวกเขา กำลังรอรับการตรวจ ส่วนลูก ๆ ของพวกเขา ก็เข้าชั้นเรียนโรงเรียนพระคัมภีร์ในช่วงปิดภาคเรียน อาสาสมัครของนาซารีน ได้บันทึกข้อมูลในการติดต่อ สำหรับคนที่มารับการรักษา เพื่อการติดตามผล และการประกาศด้วยการเยี่ยมแต่ละครอบครัว

พื้นที่ที่เข้าถึงยากต่อการประกาศ

ผู้ชำนาญงานด้านการรักษาพยาบาลที่ไม่ทราบชื่อคนหนึ่ง กำลังรับใช้ในพื้นที่ที่เข้าถึงยากต่อการประกาศ การบริการด้านสุขอนามัยที่ได้จัดเตรียมไว้ กำลังเปิดประตูสำหรับการนำเสนอพระกิตติคุณในประเทศที่หิวกระหายหา พระคุณของพระเจ้า

โรงพยาบาลลูคีเมีย

ทีมทำพันธกิจ (ส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัคร) ทำงานกับเด็ก ๆ ที่ได้รับการตรวจว่าเป็นโรคลูคีเมีย และรับเข้าเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลลูคีเมียของพันธกิจเมตตานาซารีนใน นบัลกาเรีย ทีมนั้นติดต่อกับเด็ก ๆ ด้วยการสอนงานฝีมือ เล่าเรื่อง และด้วยรอยยิ้มแห่งการหนุนใจ ทีมพันธกิจนั้นขอให้อธิษฐานเผื่อเด็กที่ป่วย และคนงานทั้งหลายที่โรงพยาบาลจะมารู้จักพระเยซู

หุ้นส่วนสวาซีแลนด์-โอกลาโฮมา

ในเดือนพฤษภาคม 2008 ศาสตราจารย์คอสมอส มูโตวา
ผู้ประสานงานพันธกิจเมตตานาซารีน
และโครงการมือแห่งการช่วยเหลือแอฟริกา (NCM/HHA)
สำหรับภาคพื้นแอฟริกา
และตัวแทนจากสวีเดนได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกา
ตัวแทนจากสวีเดนรวมทั้งตัวแทนอีกหลายคนจากโรงพยาบาลราเลห์
ฟิทคิน เมโมเรียล (RFM) จากวิทยาลัยพยาบาลนาซารีน (NCN)
และจากกระทรวงสาธารณสุข ตัวแทนจากแอฟริกาได้พูดคุยกับผู้ก่อตั้ง
เช่น บริสโตล-ไมเยอร์ สควิบ์ และ ไฟเซอร์
เพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนในการทำงานเกี่ยวกับโรคเอดส์ที่กำลังระบาด
และคุกคามทำลายประชากรของสวีเดน

คริสตจักรที่หนึ่งนาซารีนเบธานี (BFC)
กำลังวางแผนโครงการที่จะช่วยคริสตจักรสวีเดน
ในการปรับปรุงซ่อมแซมคลินิกต่าง ๆ
บรรดาผู้เชี่ยวชาญจากคริสตจักรที่หนึ่งนาซารีนเบธานี
จะเยี่ยมโรงพยาบาลราเลห์ ฟิทคิน เมโมเรียล
และเตรียมการสนับสนุนด้านเทคนิค และการช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆ
ในขณะที่คณาจารย์และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนาซา
รีนภาคใต้ในเบธานี รัฐโอคลาโฮมา จะช่วยด้านการศึกษา

องค์กรการแพทย์นาซารีน

ในที่สุด องค์กรการแพทย์นาซารีน (NMO)
ได้นำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายร้อยคน
พร้อมกับติดต่อกับพวกเขาด้วยพันธกิจการรักษาพยาบาลทั่วโลก
จากการเริ่มต้นพันธกิจนาซารีน

พันธกิจเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพันธกิจการรักษาพยาบาลนั้น เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของการประกาศของคริสตจักรนาซารีน ทุกๆปี สมาชิกขององค์กรการแพทย์นาซารีน (NMO) ได้เสนองานบริการสุขภาพฟรีสำหรับผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กๆ ในหลาย ๆ ชุมชนทั่วโลกที่ไม่มีการดูแลรักษาที่เพียงพอ

แนวคิดการนำเสนอ: “พันธกิจด้านการรักษา – มั่นอยู่ในถง”

เตรียม และนำเสนอ

จัดเตรียมการการนมัสการของคุณให้เหมือนกับอยู่ในห้องประชุมที่โรงพยาบาล คลินิก หรือสถานที่อำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาล และจัดเตรียมถุงพลาสติกหลาย ๆ ใบ และสิ่งของต่าง ๆ ที่จะบรรจุใส่ไว้ในถงของใช้ แบ่งปันเรื่องราว 3 เรื่องในรายละเอียดบทเรียน ซึ่งเป็นเรื่องราวของทีมอาสาสมัครที่ทำพันธกิจด้านการรักษา หลังจากนั้นให้ระดมการช่วยเหลือจากกลุ่มของคุณที่จะจัดเตรียมถงของใช้ จบการนมัสการด้วยการอธิษฐาน ถวายทรัพย์ในถงพลาสติกเหมือนกับที่ใช้ถุงพลาสติกบรรจุของใช้ต่างๆ

เว็บไซต์

1. โรงพยาบาลนาซารีนกุดจิบ: www.kudjipnazarenehospital.org
2. พันธกิจเมตตานาซารีน: www.ncm.org
3. คำแนะนำสำหรับถงของใช้: www.nazarenemissions.org; คลิกที่ “Get Involved,” “Crisis Care Kits,” และ “CCK Preparation.”

4. รายการสำหรับใส่ในถุงของใช้: www.nazarenemissions.org; คลิกที่ “Get Involved,” “Crisis Care Kits,” และ “CCK Box Inventory.”

วิธีการเตรียมถุงของใช้

1. เก็บรวบรวมรายการสิ่งของที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ รวบรวมถุงของใช้ และปิดผนึกถุงพลาสติก ให้รวมเฉพาะรายการสิ่งของที่ระบุไว้เท่านั้น สิ่งของอื่น ๆ ที่เพิ่มเข้ามาอาจจะเป็นปัญหาในการส่ง และไม่ผ่านศุลกากร ให้จัดถุงยังชีพไว้เป็นกลุ่ม ๆ ละ 6 ถุง เพื่อจะกำหนดได้ว่าต้องการใช้กล่องจำนวนกี่กล่อง

คำแนะนำ: ถุงพลาสติก 2 แกลลอน (แบบซิปป) บรรจุสิ่งของต่างๆ ดังนี้:
แชมพูสระผมขนาดกลาง 1 ขวด และปิดฝาขวดให้แน่น
สบู่ 2 ก้อน

ยาสีฟันขนาดกลาง 1 หลอด

แปรงสีฟัน 3 อัน

พลาสติกปิดแผล 1 กล่อง (30 ชิ้น)

กรรไกรตัดเล็บ 1 อัน

หวี 1 อัน

ผ้าเช็ดมือ 2 ผืน

กระดาษเช็ดหน้าขนาดเล็ก 4 แพ็ค

ของเล่นชิ้นเล็ก ๆ 1 ชิ้น

2. หากกล่องมา (กล่องอะไรก็ได้ที่แข็งแรงและขนาดเท่ากัน)

จากรายขายของชำแถวบ้านท่าน กล่องนั้นจะมีขนาดเท่ากัน
จะได้ไม่ต้องมีช่องว่างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการส่ง

3. ตัดกระดาษสีน้ำตาลที่หนัก (ปกติแล้วจะมีมาในกล่อง)
ครึ่งกลางกระดาษ ตัดกระดาษครึ่งหนึ่งไว้ที่ก้นกล่อง
และอีกครึ่งหนึ่งไว้ที่ฝากล่องด้านใน (สามารถนำกระดาษแข็งมาใช้ได้)
 4. ในกล่องของใช้ 6 ถังในแต่ละกล่อง ห้ามใส่เกินหรือน้อยกว่า
รายการสิ่งของจะต้องตรงกับสิ่งของที่อยู่ข้างในกล่อง
 5. หลังจากที่ยับบรรจุกล่องเสร็จแล้ว ให้ใส่กล่องของใช้นี้ลงในกล่อง
- * ถ้าคุณไม่สามารถเข้าในเว็บไซต์ได้ ให้เขียน “ในกล่องนี้มีถุงของใช้อยู่
6 ถัง แต่ละถังนั้นบรรจุสิ่งของในถุงซิปล็อกขนาด 2 แกลลอน”
จากนั้นให้เขียนรายการสิ่งของให้เหมือนกับที่ได้เขียนไว้ข้างบน
ให้ใช้เทปสำหรับบรรจุของที่แข็งแรง ปิดรูข้างบนและข้างล่างกล่อง
และปิดกล่องให้แน่น ๆ และแข็งแรง เหลือด้านที่จับกล่องไว้
เพื่อความสะดวกในการเอาใส่และเอาออก
6. ห้ามใส่เงินหรือหนังสือไว้ในถุงของใช้ หรือกล่องบรรจุถุงของใช้
(ห้ามใส่สิ่งของที่มีชื่อ คริสตจักรติดอยู่ ห้ามใส่ข้อความใด ๆ)
 7. กรณาสีที่อยู่ของทั้งผู้ส่งและผู้รับบนกล่อง
 8. กรณายาห่อกล่องด้วยกระดาษสีน้ำตาล
กระดาษห่อจะขาดหรือติดบนสายพานส่งของ
 9. ส่งกล่องไปที่ที่อยู่ด้านล่างนี้ (ขึ้นอยู่กับวิธีการส่ง)
สำหรับการส่งของช่วยเหลือนี้ สามารถรับคำแนะนำได้จากประธาน

NMI หรือองค์การบริหาร
สำหรับส่งไปรษณีย์ธรรมดา
Nazarene Relief Shipments
5300 Fawn Grove Road
Pylesville, MD 21132

บทที่ 6: เดินในวิถีทางของพระคริสต์ในโลกชาวฮินดู

วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจว่าพระกิตติคุณถูกสื่อสารอย่างไรในโลกของชาวฮินดู

รายละเอียดบทเรียน

คำนำ

- เนปาลเป็นประเทศหนึ่งในโลกนี้ที่มีศาสนาฮินดูเป็นศาสนาประจำชาติ
- ชาวฮินดูประมาณ 905 ล้านคน จากทั้งหมด 1,000 ล้านคน นั้นอาศัยอยู่ในประเทศอินเดีย และเนปาล

- การเติบโตของคริสตจักรในเนปาลเมื่อเปรียบกับการเติบโตของคริสตจักรในพระคัมภีร์ใหม่ – ประมาณ 35% ในแต่ละปี

รอน กิลเบิร์ต,

ผู้ประสานงานภาคพื้นเอเชียใต้

ศิษยาภิบาลปราวิน ใช้เวลานั่งคิดกังวลเป็นเวลาหลายชั่วโมง
ท้องของเขานั้นรัดแน่นเพราะความกลัว เขาจะถูกจับกุมหรือเปล่า
ครอบครัวของเขาทุกคนสบายดีไหม
ครอบครัวเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาไหม เกิดอะไรขึ้นกับผู้เชื่อคนอื่นๆ
ราตรีนี้จะจบลงเมื่อไหร่ และจะจบลงอย่างไร เมื่อคิดถึงเหตุการณ์ในคืนนั้น
เขาสงสัยว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้น

กลางคืนได้เริ่มขึ้นอย่างที่มีนควรจะเป็น
ตัวแทนที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาต่างเดินทางมาถึงในเย็นวันนั้น
เขาได้พาคนเหล่านั้นไปพักที่โรงแรมในคืนนั้น
เมื่อเห็นว่าทุกคนต่างมีที่นอนเรียบร้อยแล้ว
เขาก็กลับไปหาภรรยาและลูกๆของเขที่บ้าน
เสียงก่าปั่นทุบประตูก็ดังขึ้นอย่างไม่คาดคิด
ใบหน้าที่ยิ้มกลับมายังสายตาที่เพ่งมองของเขานั้น
ไม่ได้แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจเลย
เจ้าหน้าที่บอกกับอาจารย์ปราวินว่า เขาต้องถูกควบคุมตัวไปที่สถานีตำรวจ
ตำรวจไม่มีข้อมูลใดๆ
เขาพึงพอใจที่โชว์อำนาจของเขาโดยการไม่บอกให้อาจารย์ปราวินได้รู้ข้อ
กล่าวหา

อาจารย์ปราวินถูกจับขึ้นรถตำรวจ
เขามองกลับไปที่ภรรยาของเขาซึ่งยืนอยู่ที่ประตูบ้านด้วยช่วงเวลาสั้นๆ
เข้าใจในเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับพวกเขา
ความเชื่อและพระคุณนั้นจะนำพาพวกเขาไปในที่ซึ่งพวกเขาไม่สามารถไป
ด้วยกันได้ ที่ซึ่งพวกเขาไม่กล้าที่จะไปตามลำพัง

อาจารย์ปราวินกำลังนั่งรออยู่ที่สถานีตำรวจ
เขามองดูสายตาของเสมียนที่สังเกตเห็นได้ว่ากำลังมีคนเดินเข้าไปหาเขา
เมื่ออาจารย์ปราวินเงยหน้ามองขึ้นไป
เขากระพริบตาสองครั้งอย่างตลกใจที่รู้จักกับใบหน้านั้น ที่เหมือนเขา
แต่ดูหนุ่มกว่าและเต็มไปด้วยน้ำตา ลูกชายของเขาได้มาหา
ความชื่นชมยินดีของเขาก็กลายเป็นความกลัวอย่างรวดเร็ว
เมื่อลูกชายที่มาเพื่อที่จะถามสถานการณ์ของพ่อเขา
ซึ่งเขาได้ถูกจับให้ติดคุกเช่นเดียวกันกับพ่อของเขา

เวลาก็ผ่านไปอย่างช้าๆ อาจารย์ปราวินก็คิดสิ่งที่เป็นไปได้พันๆอย่าง
ค่าคืนนั้นก็ได้ผ่านพ้นไป รุ่งเช้าของวันใหม่ก็ได้เริ่มขึ้น
หัวหน้าตำรวจและตำรวจนายอื่นๆ
ได้เข้ามาเพื่อถามคำถามกับอาจารย์ปราวิน

หัวหน้าตำรวจก็ได้ตะโกนใส่ว่า
“คุณได้นำคนไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อการเปลี่ยนศาสนา
นี่เป็นการละเมิดกฎหมายของเรา”

อาจารย์ปราวินลุกขึ้นและพูดด้วยความเคารพว่า “ไม่ใช่อย่างนั้นครับ
นี่เป็นข้อมูลที่ผิดๆ คนเหล่านี้เป็นคริสเตียนแล้ว และเป็นสมาชิกคริสตจักร
พวกเขาได้รับการเลือกให้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาของคริส
ตจักรเรา เพื่อทำการเลือกผู้นำคริสตจักรในแต่ละปี”

หัวหน้าตำรวจพูดต่อไปว่า
“การเปลี่ยนศาสนากลับใจใหม่ของพวกเขาเพื่อนับถือศาสนาคริสต์นั้น
เป็นอาชญากรรม คุณและลูกของคุณจะต้องถูกขังอยู่ที่นี้
จนกว่าจะมีการพิจารณาคดี”

หลายชั่วโมงผ่านไป อาจารย์ปราวินตื่นขึ้นเพราะเสียงที่ดังที่ประตู
และมีร่างคนหนึ่งถูกวางไว้ข้าง ๆ เขา
อาจารย์ปราวินสามารถนึกได้ทันทีเลยว่าคนนี่คือเพื่อนของเขาเอง
ชายคนนี่ถูกทุบตีมาอย่างทารุณโดยกลุ่มคนที่โรงแรมที่ตัวแทนนั้นพักอาศัย
อยู่ ชายคนนี่บอกกับอาจารย์ ปราวินด้วยริมฝีปากที่แตกว่า
เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่อาจารย์นั้นกลับจากที่ไปส่งพวกเขาที่โรงแรม

ชายคนนี่พูดว่า “เพื่อนบ้านนั้นต่างพากันมาถามผมว่า
ทำไมพี่น้องสาวเขาถึงถูกนำมาพักที่โรงแรมแห่งนี้
ผมพยายามที่จะอธิบายว่าคนเหล่านี้เป็นใคร
แต่ทุกคนต่างพากันกล่าวหาผมว่า
จะนำคนเหล่านี้มาเพื่อให้พวกเขาเปลี่ยนศาสนาใหม่
ก่อนที่ผมจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น กลุ่มคนที่โมโหโหดนี้ก็ทุบตีผม
สุดท้ายตำรวจก็เข้ามาและนำผมมาที่นี่
ผมก็ถูกจับเหมือนอาจารย์นั้นแหละ”

หลังจากนั้นพวกเขาได้ค้นพบว่า บรรดาตัวแทนทั้งหลายนั้น
ถูกบังคับให้ออกไปจากที่นั่นโดยกลุ่มคนที่โมโหโหดนี้
พวกเขาถูกนำไปพักที่วัดแห่งหนึ่ง
และถูกสั่งให้ทำความเคารพกราบไหว้พระเจ้าของชาวฮินดู
ถ้าใครขัดขืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจะต้องถูกฆ่าตาย
ตำรวจได้เข้ามาสลายสถานการณ์ก่อนที่จะมีการเผาไหม้ให้ตายเกิดขึ้น
ตัวแทนหลาย ๆ คนถูกนำตัวมายังสถานีตำรวจ ถูกซักถาม

และถูกขังโดยไม่ได้ทานอาหารเป็นเวลาสองวัน
สุดท้ายพวกเขาก็ถูกปล่อยให้กลับไปยังหมู่บ้านของพวกเขา

สองสามอาทิตย์ต่อมา อาจารย์ปราวิน ลูกชายของอาจารย์ และ
เพื่อนผู้รับใช้ของอาจารย์ถูกขังไว้ในคุก
พวกเขาถูกบังคับให้ยอมรับว่าได้จัดเตรียมการกลับใจใหม่เปลี่ยนศาสนา
มาเป็น คริสเตียน พวกเขาได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีจากสื่อมวลชน
ที่ได้รับอนุญาตเข้าหาทั้งสามคนที่ถูกควบคุมอยู่
แม้แต่ผู้ถูกกักขังที่นั่นยังโจมตีพวกเขา
ทั้งสามคนถูกปฏิเสธที่จะได้รับการประกันตัว และถูกซักถามซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ตลอดคดีความของพวกเขา
คริสตจักรในอินเดียได้อธิษฐานอย่างสัตย์ซื่อเพื่ออาจารย์ปราวินและคนอื่น
ๆ คำอธิษฐานเหล่านั้นในที่สุดได้นำอิสรภาพมาให้พวกเขา

เมื่ออาจารย์ปราวินได้พูดถึงเรื่องราวของการกดขี่ข่มเหง
อาจารย์ปราวินได้สรุปด้วยคำพูดนี้ “จากมุมมองของคนนั้น
สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเป็นเหตุการณ์ที่แย่มากๆ
แต่จากมุมมองของจิตวิญญาณภายในนั้น
ข้าพเจ้าถือว่าเป็นพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อครอบครัวของข้าพเจ้าและตัว
ข้าพเจ้าเอง พระคัมภีร์กล่าวว่า

‘บุคคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรม ผู้นั้นเป็นสุข’
ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจมากที่ถูกข่มเหงเพื่อพระคริสต์”

มันเป็นสิ่งที่ยากที่จะจินตนาการ แต่นี่คือความจริงของชีวิต
สำหรับพี่น้องเพื่อนผู้รับใช้ในโลกของชาวฮินดู
มีเรื่องเกี่ยวกับการกดขี่ข่มเหงหลายเรื่องจากอินเดีย ไปยังเนปาล
และไกลกว่านั้น มีการทุบตี จับกุมขัง ปรိบ ลักพาตัวเด็กๆ
การเผาบ้านและทรัพย์สินของต่างๆ

เหมือนเป็นเรื่องราวของผู้กล้าในพระคัมภีร์เดิม อย่างซัดรัก เมซาค
เอเบตเนโก ที่ดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงโลกสมัยใหม่ในปัจจุบัน
คริสเตียนในส่วนของโลกนั้นต้องเผชิญกับการกดขี่ข่มเหงอยู่บ่อยครั้ง

ประสบการณ์ของท่านอาจารย์ปราวินนั้นไม่ได้เป็นเรื่องลักษณะเฉพา
ะ รอน กิลเบิร์ต

ได้ขอร้องให้เราที่จะอธิษฐานคดีต่างๆที่ต่อต้านนาซารีนที่เพิ่มมากขึ้นในเอ
เซียใต้ เมื่อรอนได้พูดถึงการทรมาน เขาหยุดนิดหนึ่งแล้วพูดว่า
“ข้าพเจ้าหวังว่าสิ่งนี้จะถูกแยกออกไป แต่มันกลับเกิดขึ้นบ่อยมาก”

ภายในโลกของการกดขี่ข่มเหงนี้
คริสตจักรนาซารีนกำลังมองเห็นการเติบโตของคริสตจักร
การเติบโตที่ขนานกับการเติบโตในสมัยพระคัมภีร์ใหม่
จากความคิดเห็นของกิลเบิร์ต
คริสตจักรนาซารีนมีพันธกิจเมตตาอยู่หลายอย่าง เช่น ศูนย์พัฒนาเด็ก
ด้านอาหาร โปรแกรมสำหรับช่วยตัวเอง และการออมทรัพย์ การฝึกอาชีพ
อนามัยชุมชน
การหยิบยื่นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในโลกของชาวฮินดู
เมื่อคริสตจักรนาซารีนเข้าไปอยู่ในชุมชน
คริสตจักรพยายามที่จะค้นพบว่าอะไรเป็นความต้องการมากที่สุดของคนที่เรา
จะเข้าถึง โดยผ่านทางผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อเหล่านี้
ประตูที่ถูกปิดมานานหลายร้อยปี กำลังเปิดออกเพื่อรับพระกิตติคุณ

ในพื้นที่อื่นๆ ของโลกชาวฮินดู Jesus Film หรือ
ภาพยนตร์พระเยซูนั้นเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากสำหรับผู้ด้อยโอกาสนี้
เนपालเป็นประเทศเดียวที่ศาสนาฮินดูเป็นศาสนาประจำชาติ
คนเนपालเองก็ตอบสนองต่อภาพยนตร์พระเยซูเป็นอย่างดี ในปี 1999
คริสตจักรนาซารีนได้เริ่มด้วยการฉายภาพยนตร์พระเยซูที่นั่น

ตั้งแต่นั้นมาก็เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองอยู่หลายครั้ง
แต่คริสตจักรนาซารีนก็ยังดำเนินและเติบโต
ที่การประชุมสมัชชาขององค์การในเดือนกันยายนปี 2007
องค์การเติบโตขึ้นและมี 26 คริสตจักร มีสมาชิก 1,841 คน มีกลุ่มพันธกิจ
อยู่ 34 กลุ่ม และศูนย์ประกาศอีก 269 แห่ง
ศูนย์ประกาศเหล่านี้ได้แสดงผลลัพธ์ของทีมฉายภาพยนตร์พระเยซู
ผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหงด้วยการคุกคามและทุบตี ในปัจจุบันนี้มีอยู่ 7
ทีมที่ทำพันธกิจฉายภาพยนตร์พระเยซูในหมู่บ้านต่างๆทั่วเนปาล

ถึงแม้ว่าเราไม่เข้าใจเสมอว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้น
ในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราสามารถพึ่งในความสัตย์ซื่อของพระเจ้า
การประชุมเขตเอเชียใต้ได้เริ่มขึ้นในปี 2008
ตำรวจได้มาและสั่งห้ามไม่ให้นักเทศน์ชาวต่างชาติขึ้นเทศนาต่อที่ประชุม
ปีนอันขาด ถึงแม้ว่าตำรวจจะอนุญาตให้ อาจารย์กุस्ताโว ครีออคเคอร์
ผู้อำนวยการภาคพื้นยูเรเชีย และน่านาซารีนชาวต่างชาติขึ้นเทศนา
แต่ด้วยการกดดันของกลุ่มเคลื่อนไหวหัวรุนแรงนั้น
ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องยกเลิกการอนุญาตให้เทศนานั้น
ภายในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะเลวร้าย
ผู้นำอินเดียหลายคนได้เริ่มเทศนาถึงพระสิริของพระเจ้า
การประชุมที่สำคัญนี้ได้เน้นโดยการแต่งตั้งของผู้ประสานงานทีมแรกของ
ประเทศเพื่ออินเดีย

สำหรับหลายๆ คน เรื่องราวของการกดขี่ข่มเหง
และการอุทิศตัวนั้นเหมือนอย่างกับความฝัน
เหมือนที่อาจารย์ปราวินได้ถูกกักขังที่คุก
เพื่อเรียนรู้เคราะห์กรรมและคติความของเขา มันเป็นเรื่องจริงในบางพื้นที่
ที่บางคนนั้น บางครั้งเข้าใจถึงสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเขา กับทรัพย์สินสมบัติ
สุขภาพ ครอบครัว หรือชีวิตเพื่อความเชื่อของเขาในพระเจ้า

ความรู้ที่เข้าถึงจิตใจของเราจริงๆ หรือ
พิจารณาคำพูดที่ถูกรัดซี่เข็มแห่ง
อ่านข้อคิดของคนเหล่านั้นที่ได้รับการทรงเรียกให้ประกาศพระเยซูกับชาว
ฮินดู คำขอร้องไห้อธิษฐานเพื่อเขาเหล่านั้นได้ผูกมัดหัวใจของเราไว้ด้วยกัน
พี่น้องคริสเตียนชายชาวฮินดูคนเดียวคนหนึ่งร้องไห้และพูดออกมาว่า
“พวกเราต่างต้องการคำอธิษฐานอย่างมาก
และอธิษฐานให้การรัดซี่เข็มแห่งนั้นจะหมดไปในไม่ช้านี้
อธิษฐานเพื่อพระของฮินดูที่พระเจ้าจะช่วยนำชีวิตเขาให้รอด
และโดยผ่านทางชีวิตเขา คนท้องถิ่นหลายๆ คนจะเข้ามาหาพระเจ้า”
นี่คือคำร้องขอจากหนึ่งในทีมงานฉายภาพยนตร์พระเยซู

เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับการรัดซี่เข็มแห่งนั้น
เหมือนกับคำพูดของโยเซฟในพระคัมภีร์เดิม “สำหรับพวกท่าน
พวกท่านคิดร้ายต่อเรากิจจริง
แต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีอย่างที่บังเกิดขึ้นแล้วในวันนี้ คือ
ช่วยชีวิตคนเป็นอันมาก” (ปฐมกาล 50:20)
ตามความจริงของแต่ละบุคคลในการแบ่งปันพระกิตติคุณ
ได้กลายเป็นเสียงร้องคร่ำครวญจากคริสตจักรนาซารีนในเนपाल
“ทุกคริสตจักรต่างเริ่มคริสตจักรใหม่
ศิษยาภิบาลแต่ละคนต่างฝึกและเป็นพี่เลี้ยงให้กับศิษยาภิบาลมือใหม่
และคริสเตียนแต่ละคนก็ต่างนำคนอื่นๆ มาหาพระคริสต์”

เมื่อเจมส์ คาลเวิร์ต
ได้ไปเป็นมิชชันนารีกับกลุ่มมนุษย์กินคนบนเกาะฟิลิ
กัปตันเรือนั้นพยายามจะพาเขากลับ และพูดว่า
“คุณจะต้องเสียชีวิตของคุณเอง และคนที่ติดตามคุณไปก็ต้องเสียชีวิตด้วย
ถ้าคุณไปอยู่ท่ามกลางคนที่โหดร้ายป่าเถื่อนอย่างนั้น” เจมส์ตอบกลับไปว่า

“เราได้ตายแล้วก่อนที่จะเดินทางมาที่นี่”
สำหรับอาจารย์ปราวินและนาซารีนอีกหลายๆ คนนั้น
นี่คือความจริงสำหรับคนที่เดินในวิถีทางของพระคริสต์ในโลกของชาวฮิน
ดู

แนวคิดการนำเสนอ: “ภูเขาแห่งงานรับใช้”

เตรียมและนำเสนอ

- **การเตรียม:**

1. ปิดไฟในห้องให้มืด และฉายไฟสว่างไปยังจุดศูนย์กลางของห้อง
ซึ่งมีเก้าอี้ตั้งอยู่หนึ่งตัว
2. วางโคมไฟไว้ข้างๆ เก้าอี้ – เหมือนไฟในห้องสอบสวน
3. เตรียมนักแสดง 4 คน ที่จะมาพากย์เป็นผู้บรรยาย อาจารย์ปราวิน
นายตำรวจ และเพื่อนผู้รับใช้ของอาจารย์ปราวิน
4. ขออนุชน เพื่ออ่านข้อเท็จจริงต่างๆ ในช่วงเริ่มของชั้นเรียน

- **การนำเสนอ:**

1. ใช้เสียงพากย์หลังเวที
เพื่อบอกเรื่องราวของศิษยาภิบาลอาจารย์ปราวิน

- ไม่ต้องมีผู้แสดงสักคนอยู่บนเวที ให้ได้ยินแต่เสียงเท่านั้น
เมื่อได้บรรยายจบ
- ให้หยุดอยู่ในความเงียบสักพักสำหรับใช้เวลาในการทบทวน
2. ให้ผู้เข้าร่วมนั้นเดินไปที่เก้าอี้ทีละคน
และให้อ่านความจริงจากบทนำในแผ่นการ์ด
และให้ผู้อ่านแต่ละคนใส่กุญแจมือ หรือเอาเชือกมัดมือไว้
 3. ให้แต่ละคนอ่านพระธรรมฮีบรู 13:3 ดังๆ
 4. ฉายไฟสว่างกลับไปยังก้าวอี้อีกครั้ง
 5. เมื่อผู้อ่านคนสุดท้ายอ่านข้อความในการ์ดเสร็จแล้ว
และเมื่อเดินออกจากเวทีนั้นให้ทำไฟให้สลัวๆ
 6. ให้แต่ละคนอ่านพระธรรมฮีบรู 13:3 ดังๆ อีกครั้ง
 7. ให้ผู้บรรยายเล่าเรื่องของ เจมส์ คาลเวิร์ต
จากย่อหน้าสุดท้ายของบทเรียน
ให้ได้ยินแต่เสียงของผู้บรรยายเท่านั้น ไม่ต้องให้เห็นผู้บรรยาย
ปิดไฟ และ ค่อยๆ ทำให้เงียบ
 8. ให้ศิษยาภิบาล หรือ ประธาน NMI เดินไปที่กลางเวทีในความมืด
และให้จุดเทียนหนึ่งเล่มและอธิษฐานเพื่อคริสตจักรที่ถูกกดขี่ข่มเหง
และหัวข้ออธิษฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนนี้

เรียกให้ลงมือทำ

- เยี่ยมชมเว็บไซต์พันธกิจในเอเชียใต้ได้ที่ www.southasiafield.org
และ ลงชื่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารได้

- จัดตั้งการประชุมอธิษฐานในตอนเย็น
อธิษฐานเพื่อคริสตจักรที่ถูกกดขี่ข่มเหง
และผู้ที่อาศัยในโลกของชาวฮินดู
- ในช่วงเวลาเฝ้าเดี่ยวของคุณ ให้ใคร่ครวญคำพูดของอาจารย์ปราวิน
เกี่ยวกับการกดขี่ข่มเหง และคำพูดของมิชชันนารีเจมส์
คาลเวิร์ตด้วยเช่นกัน อธิษฐานขอพระเจ้าที่จะสำแดงหนทาง
และนำคุณไปในที่ที่พระองค์นำ

บทที่ 7: ในอีกภาษาหนึ่ง – พันธกิจวรรณกรรมนาซารีนสากล

วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจงานของพันธกิจวรรณกรรมนาซารีนสากล
และวิธีการที่พวกเขาจะสามารถช่วย
สนับสนุนพันธกิจนี้ว่าพระกิตติคุณถูกสื่อสารอย่างไรในโลกของชาวฮินดู

รายละเอียดบทเรียน

- ในโลกปัจจุบันนี้มีภาษาอยู่มากกว่า 6,000
ภาษาซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
- คริสตจักรนาซารีนนมัสการในหลายๆ ภาษามากกว่า 212 ภาษา
ทุกวันอาทิตย์ใน 151 พื้นที่ในโลกนี้
- งานส่วนมากที่ทำโดยพันธกิจวรรณกรรมนาซารีนสากลของนาซารีนนี้
คืองานแปลหนังสือต่างๆ
แต่งงานที่เขียนโดยผู้เขียนในแต่ละวัฒนธรรมและภาษานั้นก็เพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ เช่นกัน
- กองทุนเพื่อการประกาศช่วยด้านค่าใช้จ่ายของงานด้านวรรณกรรมเป็น
อย่างมาก

คำนำ

พระเจ้าทรงเรียกผู้คนจากทุกภาคพื้นทั่วโลก
เพื่อนำพระกิตติคุณไปยังวัฒนธรรมที่แตกต่างจากของพวกเขาเอง
เพราะว่าพวกเขาเข้าถึงการทรงไถ่ด้วยความรักของพระเจ้า
และมีความปรารถนาที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐ

พวกเขาไปยังผู้คนในกลุ่มคนอื่นๆ ในโลกที่เต็มไปด้วยหลายๆ ภาษา
หลากหลายวัฒนธรรม ถ้ามิชชันนารีและผู้รับใช้ท้องถิ่นไม่มีอุปกรณ์
หนังสือสำหรับพันธกิจ งานของเขาก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากมาก
ดังนั้นพันธกิจวรรณกรรมนาซารีนสากลจึงได้เข้ามาช่วยเหลือ
วรรณกรรมนาซารีนได้ช่วยผลิตหนังสือหลายประเภทที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
ก่อนที่พันธกิจวรรณกรรมนาซารีนสากลจะเริ่มขึ้น
มิชชันนารีนาซารีนรับผิดชอบในการเตรียมและทำหนังสือ อุปกรณ์ต่างๆ
สำหรับพวกเขาเองถ้าพวกเขาต้องการใช้บทเรียน
พวกเขาจะต้องเตรียมและเขียนขึ้นเอง ถ้าพวกเขาต้องการ
หนังสือที่ได้รับความสนใจ
พวกเขาจะต้องค้นหาหนังสือเล่มนั้นที่ตีพิมพ์โดยคณะหรือคริสตจักรอื่น
ที่เห็นด้วยกับศาสนศาสตร์ของคริสตจักรนาซารีน
ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากและใช้เวลาานมาก มิชชันนารีและผู้นำท้องถิ่นคนอื่นๆ
ในส่วนต่างของโลกก็ได้ทำเช่นนี้เหมือนกัน
ความพยายามในการประสานงานนั้นได้ช่วยประหยัดเวลาและพลังงานสำ
หรับการสอนพระคำของพระเจ้า

บทบาทของพันธกิจวรรณกรรมนาซารีนสากล

ในประวัติศาสตร์ 65 ปีนั้น โครงการวรรณกรรมนาซารีน หรือ
(WML) ได้ผลิตวรรณกรรมเรื่องความบริสุทธิ์มากกว่า 100 ภาษา
และทำงานในมากกว่า 60 ประเทศในปัจจุบัน
พันธกิจวรรณกรรมนาซารีนสากลจัดเตรียมงานประชุมต่างๆ
สำหรับนักเขียนเพื่อฝึกผู้แปล ผู้เขียน และบรรณาธิการ
พันธกิจวรรณกรรมนาซารีนสากลเป็นผู้ประสานงานการผลิตวรรณกรรมต
่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำซ้ำกัน
และหาวิธีการในการจัดหาเงินทุนสำหรับการผลิตและจำหน่าย

พันธกิจวรรณกรรมนาซารีนสากล จัดทำบทเรียนรวีวารศึกษา
เรียนบทพระคัมภีร์ช่วงปิดภาคเรียน และแบบฝึกหัดต่างๆ หนังสือเพลง
อุปกรณ์เพื่อการประกาศ อุปกรณ์และหนังสือสำหรับการฝึกอบรม
หนังสือศาสนาจารย์ ธรรมบุญคริสตจักรนาซารีน
คู่มือสำหรับฝึกอบรมฆราวาส วรรณกรรมข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรนาซารีน
และคู่มืออื่นๆสำหรับโปรแกรมต่างๆ ของคริสตจักร

หนังสือที่จัดพิมพ์โดยพันธกิจวรรณกรรมนาซารีนสากล:

- *หนังสือเพลงชีวิตคริสเตียน หรือ หนังสือเพลง – 1943*
คณะกรรมการได้จัดทำหนังสือเพลงแห่งชีวิตคริสเตียนสำหรับประเทศที่
ใช้ภาษาสเปน
สิ่งนี้นำมาซึ่งการจัดตั้งแผนกภาษาสเปนหลังจากนั้นกลายมาเป็นพันธกิจ
วรรณกรรมนาซารีนสากลด้วย
- *บทเรียนรวีวารศึกษา – คู่มือส่วนใหญ่เขียนในภาษาเดียว*
และนำไปแปลเป็นอีกหลายๆ ภาษา อย่างไรก็ตาม
คู่มือบางอย่างนั้นเป็นภาษาสเปน โปรตุเกส และภาษาเกาหลี
ไม่กี่ปีที่ผ่านมา คริสตจักรนาซารีนในเกาหลี
ได้แปลและผลิตคู่มือสำหรับการเรียนพระคัมภีร์ช่วงปิดภาคเรียน
และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทั่วทั้งเกาหลี
- *หนังสือ – เริ่มขึ้นในปี 1940 ด้วยหนังสือสามเล่มจบของ เอช. ออร์ตอน*
ไวลีย์
คริสตจักรนาซารีนได้เน้นการจัดเตรียมหนังสือเกี่ยวกับศาสนศาสตร์แล
ะข้อมูลต่างๆ ในหลายๆ ภาษาและรูปแบบ ในปี 2007 หนังสือมากกว่า
3,000 เล่มถูกแปลในหลายๆ ภาษา

หนังสือการศึกษาพระคัมภีร์ขั้นพื้นฐาน (*Basic Bible Studies*)
ของดร.ซิค ซาฟเวอร์ ได้ถูกแปลเป็น 50 ภาษา

- *ตำราเรียน* –

ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของคริสตจักรนาซารีนภายนอกอเมริกาเหนือ

พันธกิจวรรณกรรมนาซารีนสากลช่วยความต้องการอย่างเร่งด่วนของศิษยาภิบาลที่ได้รับการฝึกอบรม ได้มีคู่มืออุปกรณ์สำหรับสอนผู้เชื่อใหม่ ตำราเรียนใหม่ๆ และคู่มือฝึกอบรมกำลังถูกแปลอย่างรวดเร็วพอกันกับเมื่อฉบับภาษาอังกฤษส่งออกมาจากโรงพิมพ์ ตำราใหม่ล่าสุด คือ *สำรวจพระคัมภีร์เดิม* และ *สำรวจพระคัมภีร์ใหม่* ได้จัดทำในภาษาเกาหลีและอีกหลายภาษาก็กำลังจะเสร็จสมบูรณ์ในเร็วๆนี้

เราได้เริ่มแปลและจัดทำคำอธิบายพระคัมภีร์ (*New Beacon Bible Commentary*)

ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่มีค่ามากในการสอนและฝึกศิษยาภิบาลใหม่

ซึ่งโครงการจัดทำนี้จะใช้เวลาประมาณ 10 ปี

ยิ่งไปกว่านั้นผู้เขียนทั้งหลายก็กำลังรับการฝึกและเลี้ยงดูด้วย

เพื่อพวกเขาจะสามารถเขียนหรือจัดทำหนังสือต่างๆ

ในภาษาของพวกเขาเองได้

- *อุปกรณ์สำหรับการประกาศ* – ท่ามกลางรายการอื่นๆ หนังสือเล่มเล็กๆ และใบปลิวข้อมูลต่างๆ

นั้นได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อส่งไปกับทีมฉายภาพยนตร์พระเยซูเพื่อแจกจ่ายต่อไป

- *คู่มือฝึกฆราวาส* – ฆราวาสในทุกๆ

ภาษานั้นได้รับการจัดหารวรรณกรรมเพื่อสอนถึงการเป็นผู้ปกครองที่ดี

เป็นสามีภรรยาที่ดี และการบอกคนอื่น ๆ
เรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์

- หนังสือหลักคำสอนต่างๆ – ศิษยาภิบาลที่เกษียณแล้ว และ
นักการศึกษาศาสนา
ได้บริจาคหนังสือของพวกเขาให้กับพันธกิจวรรณกรรมนาซารีนสากล
เพื่อแจกให้กับหลายๆ ประเทศ
- *ธรรมเนียมคริสต์จักร* – ถูกจัดทำขึ้นทั้งฉบับครบถ้วนสมบูรณ์
หรือบางส่วนสำหรับแจกในหลายๆ ภาษา เริ่มด้วยธรรมเนียมสำหรับปี
2005-2009
มีหลายภาษาที่ได้แปลและใส่ไว้ในเว็บไซต์ของคริสต์จักรนาซารีน
และสามารถดาวน์โหลดได้
เพื่อใช้ในคริสต์จักรทั่วโลกที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ

สำหรับหนังสือเพิ่มเติมอื่นๆ รวมทั้ง

หนังสือบทเรียนพันธกิจนาซารีนมิชชั่นสากล (NMI) ของทั้งเด็กและผู้ใหญ่
หนังสืออ้างอิง หนังสือประวัติศาสตร์ คำอธิบายพระคัมภีร์
ประวัติศาสตร์คริสต์จักรและการบริหารคริสต์จักร คริสเตียนศึกษา
หนังสือและคู่มือการสร้างสาวก หนังสือสำหรับการดำเนินชีวิตคริสเตียน
การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ การเตรียมโครงร่างคำเทศนา
หนังสือสำหรับการเฝ้าเดี่ยว หนังสือสำหรับชีวิตการแต่งงานและครอบครัว
แบบฝึกหัดต่างๆ ทั้งสำหรับเด็กและเยาวชน

นอกเหนือคำที่เขียนไว้

นักบุญ ฟรานซิส แห่งอัสนีซี กล่าวไว้ว่า “เทศนาข่าวประเสริฐ
และใช้คำต่างๆ ถ้าจำเป็น” มีหลายๆประเทศที่คำต่างๆ
ที่จำเป็นที่เขียนไว้ นั้นไม่ค่อยประสบความสำเร็จ

การเล่าเรื่องหรือการยกตัวอย่างประกอบนั้น
เป็นส่วนสำคัญในการแบ่งปันข่าวประเสริฐเพราะบางคนไม่รู้หนังสือ
ตัวอย่างเช่น มีหลายกลุ่มคนในประเทศปาปัวนิวกินีที่อ่านหนังสือไม่ออก
การเล่าเรื่องและใช้สัญลักษณ์ต่างๆ
นั้นช่วยในการแบ่งปันข่าวประเสริฐมาก ในช่วง 1960
มีมิชชันนารีคนหนึ่งใช้ไม้วาดรูปภาพเพื่อเป็นการยกตัวอย่างประกอบเรื่อง
ราวในพระคัมภีร์ที่เขากำลังพูดถึงอยู่ ปัจจุบันนี้
มิชชันนารีหลายคนใช้แผนภาพเปิดพลิกไปมาและหนังสือที่จัดทำโดยพันธ
กิจวรรณกรรมนาซารีนสากล ในการสอนและประกาศกับคนในภาคพื้นนั้น

ศาสตราจารย์ เอลิซาเบ็ธ มุซิมบี

เอลิซาเบ็ธ มุซิมบี เกิดในหมู่บ้านเล็กๆ
แห่งหนึ่งทางตะวันตกของประเทศเคนยา
พ่อแม่ของเธอนั้นเป็นคริสเตียนในกลุ่ม ซัลเวชัน อาร์มี (Salvation Army)
เอลิซาเบ็ธเองได้เข้าเรียนในโรงเรียนเพื่องานรับใช้
เธอได้เชื่อและรับเอาพระเยซู แต่ต้องเผชิญกับสิ่งที่ทำลายและปัญหาต่างๆ
หลังจากที่สำเร็จการศึกษา
สุดท้ายเธอรู้สึกว่าพระเจ้าได้ทรงเรียกเธอให้ทำพันธกิจเพื่อพระองค์
ดังนั้นเธอจึงเข้าเรียนที่พระคริสตธรรมนาซารีนเคนยาในปี 1992
เธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับการสถาปนาของแอฟริกาตะวันออก

หลายปีผ่านไป
ปัจจุบันนี้อาจารย์เอลิซาเบ็ธกำลังศึกษาเพื่อที่จะหาวิธีการในการบอกเรื่อง
ราวพระคุณของพระเจ้าสำหรับชีวิตเธอ
เธอหวังว่าจะได้บอกเรื่องราวการทำงานของพระเจ้าในแอฟริกาโดยคริสต
จักรนาซารีน เมื่อเร็วๆ

นี้อาจารย์เอลิซาเบ็ธได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

สำหรับผู้เขียน ซึ่งจัดโดยพันธกิจวรรณกรรมนาซารีนสากล และอาจารย์ได้มีโอกาสเข้าร่วมทีมผู้เขียนและผู้ค้นคว้าที่กำลังทำบันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์คริสตจักรในแอฟริกาตะวันออก

อาจารย์เอลิซาเบธ กล่าวว่า “ฉันรู้หนังสือหลายๆ เล่มซึ่งเขียนเกี่ยวกับการเริ่มคริสตจักรในแอฟริกา ที่ละน้อยละน้อยในหลายๆ เล่ม เราต้องการอยากจะให้ข้อมูลประวัติทั้งหมดนั้นอยู่ในหนึ่งเล่มเท่านั้น นาซารีนทุกคนหรือแม้ไม่ใช่นาซารีนก็จะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ หนังสือเล่มนี้มีไว้สำหรับนักวิชาการ นักเรียน และทุกๆ คน มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะรู้ว่าเรามาจากไหน และที่จะรู้เบื้องหลังความเป็นมาของคริสตจักร”

อาจารย์เอลิซาเบธอธิบายว่า อาจารย์ได้เรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจและประหลาดใจเป็นอย่างมากในระหว่างการทำงานวิจัยค้นคว้านั้น “ฉันมีความสุขมากที่ได้สัมภาษณ์บางคน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเริ่มพันธกิจของพระเจ้าโดยผ่านทางคริสตจักรนาซารีนในแอฟริกา เพราะพวกเขาเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่ พวกเขาจึงสามารถแบ่งปันความชื่นชมยินดี ความผิดหวัง และชัยชนะในการเริ่มคริสตจักรในกลุ่มประเทศของทวีปแอฟริกา”

แนวคิดการนำเสนอ: “การมาช่วยของพันธกิจวรรณกรรมนาซารีนสากล”

เตรียมและนำเสนอ

เขียนพระธรรมยอห์น 3:16
ในภาษาหนึ่งที่ไม่ใช่ภาษาที่พูดในกลุ่มของคุณ
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การประชุมของคริสตจักรคุณบนบอร์ด
และให้เขียนประโยคนี้ในภาษาของคุณเองที่ด้านล่าง

“พันธกิจวรรณกรรมนาซารีนสากลมาช่วยแล้ว
เขาช่วยให้เราเข้าใจคำพวกนี้ (วัน/เวลา)”

ถ่ายสำเนาข้อมูล

“งานที่ตีพิมพ์โดยพันธกิจวรรณกรรมนาซารีนสากล”
เพื่อเตรียมสำหรับแจก (รายละเอียดบทเรียน) ให้พร้อมก่อนเริ่ม
แจกสำเนาที่เตรียมไว้ให้กับทุกๆ
คนที่จะเตรียมมาพูดเกี่ยวกับรายการสิ่งตีพิมพ์เหล่านั้น

ในช่วงนมัสการ ให้ฉายคลิปภาพยนตร์พระเยซูสั้นๆ
ในภาษาที่คนในคริสตจักรนั้นไม่เข้าใจ
ให้นำกลุ่มพูดแบ่งปันถึงความยากลำบากในการเข้าใจและสนุกกับแหล่งข้
อมูลต่างๆ ที่ไม่ได้ทำขึ้นในภาษาที่สามารถเข้าใจได้
ให้ผู้เข้าร่วมที่คุณได้เลือกไว้ก่อนหน้านี้ที่จะแบ่งปันเกี่ยวกับสิ่งตีพิมพ์ซึ่งจัด
ทำโดยพันธกิจวรรณกรรมนาซารีนสากล
หลังจากนั้นให้ฉายภาพยนตร์พระเยซูตอนเดียวกันกับที่ฉายเมื่อช่วงแรกข
องการนมัสการ
แต่ให้ฉายภาพยนตร์พระเยซูที่เป็นภาษาของกลุ่มคนของคุณ

จากนั้นให้ถามคำถามเหล่านี้

“ทำไมคุณจึงคิดว่าวรรณกรรมคริสเตียนและสื่ออื่นเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในก
ารสอนเรื่องความรอด
ความต้องการเหล่านี้แตกต่างจากที่อื่นๆในโลกนี้หรือไม่”
หลังจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ให้จบด้วยการอธิษฐานเพื่อพันธกิจวรรณกรรมนาซารีนสากล
และเพื่อผู้รับใช้ทั่วโลกที่กำลังเขียนและแจกจ่ายวรรณกรรมคริสเตียน

เรียกให้ลงมือทำ

- สำรองการศึกษาพระคำของพระเจ้าของคุณ รวีวารศึกษา
คู่มือสำหรับการประกาศ ขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนที่ได้เขียน แปล
หรือแจกอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้
- จัดงานขึ้นสักงานที่คริสตจักรของคุณ ในชั้นรวีวารศึกษา
หรือในกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์
เพื่อรวบรวมการบริจาคสำหรับพันธกิจวรรณกรรมนาซารีนสากล

บทที่ 8: ความกล้าหาญ และความบากบั่นอดสาหัส – ผู้หญิงนาซารีนคนหนึ่งในวันออกกลาง

วัตถุประสงค์

เพื่อเน้นคุณค่าที่อยู่ชั่ววันรันดร์ของบุคคล – ใครก็ได้ –
ที่ได้พบและรับเอาพระคริสต์เป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด

รายละเอียดบทเรียน

คำนำ

- 60% ของผู้ที่อาศัยอยู่ในตะวันออกกลางนั้นมีอายุต่ำกว่า 25 ปี
- 23%
ของจำนวนประชากรในตะวันออกกลางนั้นมีค่าครองชีพน้อยกว่าวันละ
2 ดอลลาร์
- อัตราการว่างงานในตะวันออกกลางนั้นอยู่ระหว่าง 15-50%
- จำนวนประชากรในตะวันออกกลางนั้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
และจะมีประชากรประมาณ 649 ล้านคน ในปี 2050

มาร์ลีน ซามร์ ซานทาฟ ในเมืองเบรุตประเทศเลบานอน
นี่เป็นเรื่องราวของการกลับใจใหม่ของเธอ
และพันธกิจในคริสตจักรนาซารีน ความกล้าหาญในความตั้งใจของเธอ
และความเข้มแข็งของความเชื่อมั่นของเธอนั้นเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจ
เป็นอย่างมาก

ชีวิตของฉันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

ฉันเกิดที่บริเวณภูเขาซุฟีในประเทศเลบานอน
ในฤดูหนาวเดือนมกราคม ปี 1996 ฉันเป็นบุตรคนแรก
และถูกตั้งชื่อโดยปู่คนหนึ่ง ชีวิตของเราใน เอน ซาลตา
ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ นั้นเงียบสงบดี ครอบครัวฉันเป็นคาทอลิก มาโรไนท์
คุณปู่และลุงของฉันเป็นนักบุญมาโรไนท์ที่มีชื่อเสียงมากในหมู่บ้านของเรา
การเข้าโบสถ์และพิธีกรรมทางศาสนานั้นเป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิตของพวก
เรา

(ชาวมาโรไนท์นั้นเป็นสมาชิกกลุ่มหนึ่งในกลุ่มโบสถ์คาทอลิกของซีเรียตะวันออก
นอกร ประเทศของคณกลุ่มนี้นั้นย้อนกลับไปเมื่อต้นศตวรรษที่ 15
ถึงแม้ว่าจำนวนผู้นับถือลัทธินี้จะมีน้อยลงในปัจจุบัน
แต่มาโรไนท์นั้นยังคงเป็นหนึ่งในศาสนาที่สำคัญกลุ่มหนึ่งในเลบานอน

[www.wikipedia.org]

ในปี 1975 สงครามได้ปะทุขึ้นในเลบานอนระหว่างกลุ่มต่างๆ หลายๆ
กลุ่ม หมู่บ้านของเราไม่ใช่ที่ปลอดภัยอีกต่อไป
ญาติพี่น้องของฉันต้องถูกฆ่าตายหลายคน
และบ้านของเราก็โดนยึดเอาไปจากเราโดยกลุ่มดรูซเป็นเวลามากกว่า 20
ปี (หลังจากสงครามเสร็จสิ้น

พวกเราสามารถที่จะเรียกหมู่บ้านบรรพบุรุษของเรากลับคืนมา) ครอบครัวของฉันอพยพหนีจากเอน ซาลตา และย้ายไปอยู่ที่ แอสราฟีห์ในเบรุต

สงครามนั้นยังดำเนินต่ออย่างเดือดดาล และคนก็หนีมาอยู่ที่เบรุตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เราต้องนอนบนเสื่อที่ลานจอดรถชั้นใต้ดินของตึกเป็นเวลาหลายอาทิตย์ ส่วนชั้นสามของตึกที่พักนั้นถูกทำลายถึงสองครั้ง ร้านของพ่อฉันก็ถูกล่าลายจนย่อยยับ

ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคาทอลิก พ่อแม่ของฉันตัดสินใจให้ฉันและพี่น้องของฉันเรียนที่โรงเรียนของคริสเตียน (Good Shepherd Evangelical School) ในเมืองเบรุต และฉันเรียนที่โรงเรียนเกรทเตอร์ เบรุต อีแวนเจลิคัล การเรียนการสอนส่วนใหญ่ในระดับมัธยมและมหาวิทยาลัยนั้นใช้ภาษาอังกฤษและอาหรับ

เราได้เข้าโบสถ์นั้สการทุกๆ วันที่โรงเรียนคริสเตียนทั้งสองแห่งนี้ฉันชอบเพลงและกิจกรรมที่เราเตรียมสำหรับงานคริสตมาสและอีสเตอร์ อย่างไรก็ตาม ฉันรู้สึกว่ากลุ่มอีแวนเจลิคัลนั้นไม่ดี เพราะว่าพวกเขาต้องการให้คนเปลี่ยนคณะนิกายอยู่ตลอดเวลา ยายของฉันเป็นนักศึกษาในโรงเรียนอีแวนเจลิคัลแห่งแรกในเมืองเบรุต และคุณยายเคยบอกฉันว่า “ระวังพวกอีแวนเจลิคัลให้ดีๆนะ พวกเขาจะพยายามที่จะเปลี่ยนคุณ”

ในระหว่างสงครามนั้น พ่อของฉันได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถมองเห็นได้ ถึงแม้ว่าเขาจะเดินทางไปรักษาที่ต่างประเทศ แต่พ่อของฉันก็เสียชีวิตในปี

1989 พ่อของฉันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน
ฉันรู้สึกว่โลกของฉันทุกสิ่งทุกอย่างมันจบสิ้น

เมื่อฉันมองย้อนดูชีวิตในอดีตของฉัน
มันน่าทึ่งมากที่พวกเราสามารถรอดชีวิตจากสงครามที่ดำเนินมาเป็นเวลาห
ลายปี และยังมีมันคงเในการเข้าเรียนหนังสือ
และแม้กระทั่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
มันจะต้องมีวัตถุประสงค์ใน พระหัตถ์ของพระเป็นเจ้าในชีวิตของฉัน
และฉันก็ได้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นหลังจากนั้นต่อมา

หลังจากจบมัธยม ฉันก็ได้เข้าเรียนต่อที่มหาลัยเลบานอนในเบรุต
และสำเร็จการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจในปี 1989
หลังจากนั้นฉันวางแผนว่าจะเรียนต่อทางด้านแพทยศาสตร์
เมื่อฉันลงสมัครที่โรงเรียนการแพทย์ ฉันได้ค้นพบว่า ทุกๆ
ชั้นเรียนนั้นสอนเป็นภาษาฝรั่งเศส เนื่องจากฉันได้เรียนแต่ภาษาอังกฤษ
ฉันจึงไม่สามารถเข้าเรียนเป็นแพทย์ได้ ประตูนั้นปิดสำหรับฉัน

ในปีแรกของชีวิตในมหาวิทยาลัย
ฉันได้รับแจ้งว่าโรงเรียนนาซารีนในซิน เอล ฟิล ในเบรุต
ต้องการครูสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ฉันเรียนเอกทางด้านธุรกิจและไม่สนใจการสอนเลย อย่างไรก็ตาม
ฉันต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน
ฉันเลยตกลงไปสอนที่นั่นจนจบปีการศึกษานั้น

ฉันรู้สึกสงสัยและอยากรู้จักกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่านาซารีนมาก
พวกเขาดูแตกต่างจากที่ฉันคาดไว้มาก นายอับโตะ คานาซัท
เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และเขาได้แสดงให้เห็นถึงการเอาใจใส่
ฉันไม่มีรถและเขาจะขับรถไปส่งฉันและครูคนอื่นๆ
ที่คริสตจักรนาซารีนในซิน เอล ฟิล ทุกวันอาทิตย์

ฉันเริ่มที่จะชอบการนมัสการ
และค้นพบว่าการนมัสการที่นี้แตกต่างจากโบสถ์ของฉันมาก
ฉันได้ยินคำเทศนาจริงๆ จากพระคัมภีร์
หัวใจของฉันนั้นได้รับการสัมผัสอย่างช้าๆ
เวลาที่เหลือที่โรงเรียนของฉันก็ใกล้จะหมด
ฉันรู้สึกวิตกกังวลที่จะออกจากโรงเรียนแห่งนี้ เพื่อเริ่มต้นทำงานจริงๆ
ของฉันสักที นั่นก็คือ ทำงานที่ธนาคาร เมื่อฉันมองย้อนกลับไป
ฉันเห็นพระเจ้า ในพระคุณที่มาก่อนของพระองค์ ที่ได้ปิดประตูฉันไว้
ฉันรู้สึกท้อแท้และผิดหวังมาก

ระหว่างช่วงนมัสการฟื้นฟูนั้น
ผู้ประกาศได้อธิบายถึงวิธีการได้รับความรอด
เขาได้อธิบายว่าพระเยซูสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนได้
ถ้าคนเหล่านั้นยอมมอบชีวิตทั้งสิ้นแด่พระองค์ หลังจากนั้น
ฉันเชื่อว่าฉันเป็นคริสเตียนที่ดี เพราะว่าฉันพยายามทำดีกับคนอื่น ๆ

คืนนั้นฉันนอนไม่หลับเลย
ชีวิตของฉันนั้นกำลังผ่านสายตาของฉันไป
เมื่อตระหนักได้ถึงฉันเป็นคนบาป
ฉันก็ต้องการพระโลหิตของพระเยซูที่จะชำระฉันจากความบาปเหล่านี้
และฉันต้องการมอบชีวิตทั้งหมดแด่พระเยซู เมื่อฉันตัดสินใจอย่างนั้นแล้ว
ฉันรู้สึกเต็มล้นไปด้วยสันติสุขและความชื่นชมยินดี
ฉันรู้ว่าพระเจ้าเข้ามาครอบครองชีวิตของฉัน
และพระองค์ต้องการให้ฉันทำงานต่อไปที่โรงเรียนนาซารีน

นายอับโต คานาซัท ได้หนุนใจให้ฉันศึกษาเกี่ยวกับพระเจ้ามากขึ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนนั้นเป็นคนที่
มั่นคงและสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าและช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ

สำหรับทุกคนที่รู้จักเขา เขาเป็นเหมือนป้อมปราการแห่งพลัง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงภัยสงครามนั้น
ฉันได้เห็นถึงแบบอย่างของพระเยซูในชีวิตของเขา

ซูอาต เป็นสมาชิกในคริสตจักรนาซารีน
เธอเป็นเหมือนน้องสาวของฉัน
และคอยช่วยฉันตลอดไม่ว่าในยามสุขหรือทุกข์ ศิษยาภิบาลราชา ไวเซอร์
เทศนาพระคำของพระเจ้า เพื่อฉันจะสามารถเติบโตในพระคุณของพระเจ้า
มิชชันนารีโรเบิร์ต และนอร์มา บรันสัน
ได้ช่วยเหลือและหนุนใจฉันให้ศึกษาศาสนศาสตร์
และพวกเขาก็เป็นพระพรอย่างมากในชีวิตของฉัน

ในปี 1996

ฉันรู้สึกว่พระเจ้าทรงนำให้ฉันเข้าเรียนที่พระคริสตธรรมนาซารีนเมดิเทอ
ร์เรเนียนตะวันออก ฉันเป็นผู้หญิงที่สำเร็จการศึกษาในปี 2005
ฉันรับใช้ด้วยการเป็นคณะกรรมการคริสตจักร
เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนนาซารีน และเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆ
ครอบครัว โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ของผู้หญิง

ฉันจำวันที่ฉันได้รับการสถาปนาเป็นมัคนายกโดยประธานองค์การบ
ริหารสากล จิม ดิล ในปี 2005 เป็นวันที่รุ่งโรจน์แห่งชัยชนะสำหรับฉัน
ฉันกล่าวคำปฏิญาณตนด้วยพลังและความกล้าหาญ
รับรู้ว่าฉันเป็นผู้หญิงนาซารีนคนแรกจากตะวันออกกลางที่ก้าวมาถึงขั้นนี้
ศิษยาภิบาลคริสตจักรนาซารีนบางคนนั้นไม่ชื่นชมยินดีกับการตัดสินใจขอ
งฉัน และวิพากษ์วิจารณ์อย่างเสียหาย
แต่ศีรษะของฉันนั้นก็ก้มลงอยู่ภายใต้มือของดร.ดิล
น้ำตาก็ไหลอาบเมื่อฉันสัมผัสได้ถึงอ้อมกอดที่มีพลังของพระผู้ช่วยให้รอดข

องฉันกำลังกอดฉันอยู่และพูดว่า “ลูกเอ๋ย เราภูมิใจในตัวเจ้ามาก
เรามีภารกิจที่สำคัญที่จะให้ลูกทำให้สำเร็จ จงสัตย์ซื่อ”

มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะใช้ชีวิตอย่างโดดเด่นในวันออกกลาง
ความคาดหวังนั้นก็คือผู้หญิงแต่ละคนควรแต่งงานและมีครอบครัว
มันเป็นเรื่องที่น่าอายมากที่ผู้หญิงจะเป็นโสดและไม่มีลูก
ผู้หญิงในวันออกกลางนั้นได้รับการปฏิบัติที่ด้อยกว่าผู้ชาย
ผู้ชายชาวตะวันออกกลางบางคนคิดว่า
พวกเขาต้องรับผิดชอบผู้หญิงของพวกเขา
และผู้หญิงนั้นไม่มีสิทธิ์ไม่สามารถตัดสินใจอะไรเองได้โดยปราศจากการ
เห็นชอบของสามี ผู้หญิงนั้นมีชีวิตอยู่ภายใต้การควบคุม
แม้แต่ผู้ชายที่เป็นคริสเตียนเองก็ยังมีความคิดเห็นเช่นนี้อยู่
แต่ฉันได้รับการย้ำเตือนว่า
ผู้หญิงหลายคนมีบทบาทที่สำคัญมากในการทำพันธกิจของพระเยซู

เมื่อฉันมีโอกาสดำเนินการกับผู้หญิงหลายคนเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณ
และสาระต่างๆ ทางสังคม
ฉันได้ค้นพบว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะสร้างความสมดุลที่ยุ่งเหยิงระหว่าง
ความเข้าใจด้านพระคัมภีร์ และมุมมองวัฒนธรรมเกี่ยวกับสิทธิสตรี
และการจำกัดสิทธิสตรี
ฉันเชื่อว่าพระเจ้าได้ช่วยให้ฉันมีสติปัญญาที่จะนำการเยียวยารักษา
มุมมองพระคัมภีร์ของผู้หญิงที่ควรจะมีชีวิตอยู่และรับใช้พระเจ้า
และในขณะที่เดียวกันก็ให้เกียรติสามีและดูแลครอบครัว

ประเทศของฉันกำลังเปลี่ยนแปลงไป ก่อนที่สงครามจะเริ่มนั้น
ผู้นับถือลัทธิมาโรไนท์ในเลบานอนนั้นมีถึง 70% และอีก 30% เป็นมุสลิม

แต่มีคริสเตียนหลายคนที่อยู่พหุนิกายนอกจากเลบานอน ในปัจจุบันนี้ 30% ของจำนวนประชากรนั้นเป็นมาโรไนท์ และอีก 70% เป็นมุสลิม

ผู้นำทางการเมืองที่เป็นมาโรไนท์บางคนนั้นถูกฆ่าในช่วงหลายปีที่ผ่าน มาจึง เกิดความกลัวว่าอนาคตจะเจออะไร ในปัจจุบันนี้เราอาศัยอยู่เหนือภูเขาไฟแห่งกฎหมายและวัฒนธรรมที่จะปะทะได้ในทุกเวลา อย่างไรก็ตาม ฉันรู้สึกว้า ฉันไม่ได้เป็นลูกจ้าง แต่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ในที่นี้และเวลานี้ เป้าหมายของฉันคือการรับใช้พระเจ้าโดยสุดกำลังและเวลาของฉัน และฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อจะมีผลกระทบต่อบรรดานักศึกษาและหลายๆครอบครัวด้วยอำนาจแห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

มีนักศึกษา 200 คนที่ลงทะเบียนเรียนที่โรงเรียนนาซารีนในเบรุต 25% ของนักศึกษาเหล่านี้มาจากครอบครัวที่ไม่เป็นคริสเตียน เรามีนมัสการทุกๆ วัน เพื่อหวังที่จะจูงใจนักเรียนของเราด้วยคำเทศนาแห่งความหวัง เซลยสงครามนั้นก็ยังมีขึ้น เมื่อรถบัสของเราออกจากโรงเรียน เราทุกคนต่างวิตกกังวล จนกระทั่งทุกๆคนกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัย โรงเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมนอกสถานที่ได้ และก็ไม่มีกิจกรรมในตอนเย็นเลย เสียงระเบิดต่างๆ นั้นทำให้พวกเราตกใจกลัว แม้ว่าความจริงที่เกรี้ยวกราดเหล่านี้ พระเจ้าทรงประทานตำแหน่งหน้าที่ผู้นำให้กับฉัน ฉันมีหน้าที่รับผิดชอบ และมีโอกาสที่ช่วยนำการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่โลกที่เต็มไปด้วยการทำร้าย

ฉันสามารถเห็นได้ว่าพระเจ้านั้นมีวัตถุประสงค์สำหรับชีวิตของฉัน พระองค์ทรงเปิดเผยอย่างสัตย์ซื่อแก่ฉันทีละชั้น

ความปรารถนาของฉันก็คือการติดตามแผนการของพระองค์ไม่ว่าพระองค์จะทรงนำฉันไปที่ไหน ด้วยการช่วยของพระเจ้าฉันจะมุ่งมั่นจนถึงที่สุด

แนวคิดการนำเสนอ: “ติดตามการทรงเรียกของพระเจ้า”

เตรียมและนำเสนอ

1. ใ้รายละเอียดในคำนำ และแบ่งปันข้อมูลเหล่านั้นจาก 4 ย่อหน้าสุดท้ายในรายละเอียดบทเรียน
2. แสดงป้ายโปสเตอร์หรือประกาศ ในรูปโทรศัพท์ (ที่อยู่ด้านล่างนี้) บนบอร์ด ตามลำดับที่ให้ไว้ และใส่วลีตามหลังแต่ละภาพ
 - เชิงเทียน หรือ โทรศัพท์แบบหมุน – “หลังเสียงโทรศัพท์: ผู้ได้รับมอบอำนาจ _____ ในฐานะเด็กคนหนึ่ง”
 - โทรศัพท์ที่มีสายเคเบิล – “หลังเสียงโทรศัพท์: เข้าเรียนที่โรงเรียน _____”
 - โทรศัพท์ไร้สาย – “หลังเสียงโทรศัพท์: - ถูกปฏิเสธในการเข้าเรียนต่อที่ _____”
 - โทรศัพท์มือถือ – “หลังเสียงโทรศัพท์: สอนที่โรงเรียน _____”
 - ปาล์ม – “หลังเสียงโทรศัพท์: เข้าเรียนที่ _____
_____ นาสารินเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก
 - เครื่องหุงปัง – “หลังเสียงโทรศัพท์: สถาปนาเป็น _____
นาซาริน”

ขออาสาสมัครที่จะช่วยเติมลงในช่องว่างบนบอร์ดนั้น

- เชิงเทียน หรือ โทร์ศัพท์แบบหมุน – ผู้ได้รับมอบอำนาจ
ผู้เข้าร่วมคริสตจักร
- โทร์ศัพท์ที่มีสายเคเบิล – เข้าเรียนที่โรงเรียน อีแวนเจลิค/นาซารีน
- โทร์ศัพท์ไร้สาย – ถูกปฏิเสธในการเข้าศึกษาต่อที่ โรงเรียนแพทย์
- โทร์ศัพท์มือถือ – สอนที่โรงเรียน นาซารีน
- ปาล์ม – เข้าเรียนที่
พระคริสตธรรมนาซารีนเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก
- เครื่องหูฟัง – สถาปนาเป็น ผู้รับใช้สถาปนา นาซารีน”

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้:

“พี่เลี้ยงมีความสำคัญอย่างไรกับคริสเตียนที่กำลังเติบโต
คุณสามารถมีบทบาทในชีวิตของคนอื่นได้อย่างไร
ให้แต่ละคนที่จะเขียนวิธีการที่พวกเขาสามารถช่วยเป็นพี่เลี้ยงใครสักคนถึง
ความเชื่อคริสเตียน อธิษฐานด้วยกันเพื่อขอการทรงนำจากพระเจ้า

เรียกให้ลงมือทำ

- อธิษฐานเพื่อผู้หญิงคริสเตียนในวันออกกลางทุกๆครั้งที่คุณเต็มนำมัน
รถคุณ
- เขียนจดหมายถึง บ็อบ และ นอร์มา บรันสัน
และขอบคุณเขาสำหรับการเป็นมิชชันนารีที่ตะวันออกกลาง

Bob and Norma Brunson
7725 NW 25th St.
Bethany, OK 73008

บทที่ 9: ส่งสัญญาณความรอด

วัตถุประสงค์

เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นถึงการทำงานของ การกระจายเสียงและแพร่ภาพของพันธกิจโลกด้วยเงินทุนที่จำกัด

รายละเอียดบทเรียน

- พันธกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงทั่วโลก ได้ทำงานโดยผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ การส่ง ข้อความ podcasting และทางอินเทอร์เน็ต
- พันธกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงทั่วโลก ได้เข้าถึงคนใน 75 ประเทศ ใน 30 ภาษา 85 รายการ และมี 1,397 รายการที่ได้ออกอากาศในปี 2007
- รายการวิทยุรายการแรก คือ *ชาวเวอร์ ออฟ เบลสซิง* ออกอากาศในปี 1945
- รายการวิทยุเป็นสื่อที่ใช้อย่างกว้างขวางในการกระจายเสียงของพันธกิจโลก
- ค่าใช้จ่ายสำหรับออกอากาศนั้นเพียงนาทิละ 4 ดอลลาร์

คำนำ

พันธกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงทั่วโลก หรือ WMB จะเฉลิมฉลองครบรอบ 65 ปีในปี นี้ เดิมนั้นมีชื่อว่า สหพันธ์วิทยุนาซารีน (Nazarene Radio League) WMB นั้นรวมถึง วิทยุ โทรทัศน์ ส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต และ podcasting โดยผ่านทาง WMB คริสตจักรนาซารีนเข้าถึงโลกเพื่อพระคริสต์ด้วยการใช้เทคโนโลยี และการได้ยิน ในที่ที่มิชชันนารีนั้นไม่สามารถเข้าไปได้ รายการ “คนบริสุทธิ์ของพระเจ้า” หรือ Holy People of God ในประเทศเกาหลี

ได้ออกอากาศโดยทางวิทยุและอินเทอร์เน็ต โปรแกรมต่างๆ
ที่เป็นภาษาสเปนเข้าถึงผู้ฟังเกือบ 40 ล้านคนใน 24

ประเทศและมีสถานีวิทยุมากกว่า 1,400 สถานี
ช่วงเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นอะไรเช่นนี้ที่จะมีส่วนร่วมในงานของแผนกแ
พรภาพกระจายเสียงพันธกิจโลก

เรย์ เฮนดริกซ์ – อดีตผู้อำนวยการแผนก WMB

เรย์ เฮนดริกซ์ เป็นลูกมิชชันนารีที่ได้รับการเลี้ยงดูในอาร์เจนตินา
เขาจำได้ว่าเขาได้ฟังรายการวิทยุที่ออกอากาศในอเมริกาเมื่อเขายังเป็นเด็ก
“แม่ของผมบอกว่า เมื่อผมอายุ 10 ขวบ ผมได้บอกกับแม่ผมว่า
ผมอยากร่วมงานกับรายการวิทยุ” ในปี 1965
อาจารย์เรย์และครอบครัวได้ย้ายไปที่สำนักงานใหญ่ของนาซารีนที่แคนซัส
ซิตี รัฐมิชซูรี อาจารย์เรย์เป็นบรรณาธิการสำหรับสิ่งพิมพ์ภาษาสเปน
และจากนั้นไม่นานก็เข้ามีส่วนร่วมพันธกิจวิทยุของคริสตจักร

ในที่สุดอาจารย์เรย์ได้ประสานงานรายการวิทยุสเปนมากกว่า 950
สถานี และช่วยงานในคริสตจักรท้องถิ่นในหลายๆ ประเทศ
เน้นเกี่ยวกับยุทธวิธีการติดตามผล
เพื่อความต่อเนื่องในการติดต่อกับผู้ฟังรายการ

ในปี 1972

อาจารย์เรย์ได้รับเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการของวิทยุพันธกิจโลก (หรือ
WMBปัจจุบัน) มีรายการวิทยุ 3 รายการที่ได้ออกอากาศทั่วโลกในเวลานั้น

มีรายการ *ลา โฮรา นาซารีน่า* (ภาษาสเปน) *ชาวเวอร์ ออฟ เบลสซิง* (ภาษาอังกฤษ) และ *อา โฮรา นาซารีน่า* (ภาษาโปรตุเกส)

หกปีต่อมา อาจารย์เรย์
ได้รับการขอร้องให้เปิดรายการเป็นภาษาฝรั่งเศส
การเดินทางไปที่ประเทศแคนาดา ฝรั่งเศส มาร์ตินีกส์ และเฮติบ่อยๆ
นั้นช่วยสานฝันนี้ให้เป็นจริง ถึงแม้จะต้องเดินทางไปในหลายๆ ประเทศ
(120 ประเทศ) การให้ความรู้
และฝึกผู้นำในท้องถิ่นเหล่านั้นจะเป็นงานที่หนักและยากมาก
แต่ก็มีรายการที่ได้ผลิตทั่วโลกมากกว่า 45 ภาษาภายในปี 1990
พันธกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงทั่วโลกได้รับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายสำหรับ
รายการเหล่านี้

ในเวลาต่อมาผู้นำต่างๆ นั้นตระหนักว่า
รายการวิทยุควรจะผลิตในประเทศ มากกว่าที่จะทำในห้องอัดที่แคนซัสซิตี
ภายในปี 1994 ศูนย์กลางการสื่อสารต่างๆ ก็ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในทุกภาคพื้น
ผู้นำในแต่ละประเทศทั่วโลก
สามารถสื่อสารพระกิตติคุณโดยใช้เทคโนโลยีทางด้านสื่อมวลชนที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา

ขบวนการการผลิตได้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหลายปี
ในช่วงเริ่มต้นนั้นจะไม่มีการแก้ไข ไม่มีการตัดต่อ
เป็นโปรแกรมรายการสดๆ ตลับเทปในช่วงแรกนั้นทำด้วยพลาสติกไวนิล
และต่อมาเปลี่ยนเป็นแบบที่เป็นแม่เหล็ก รายการความยาว 15
นาทีได้ถูกทำขึ้น และส่งออกไปยังสถานีต่างๆ ทั่วโลก
ในปัจจุบันนี้สื่อนำเสนอองานต่างๆ นั้นถูกผลิตขึ้นโดยกระแสไฟฟ้า
และส่งไปยังสถานีทั่วโลกโดยทางอินเทอร์เน็ต มีหลายๆ
สถานีที่ออกอากาศโดยดาวเทียม มากกว่าที่จะทำโดย AM FM

หรือแบบคลื่นสั้น

แน่นอนที่เทคโนโลยีอันล้ำสมัยนั้นช่วยในการกระจายเผยแพร่พระกิตติคุณ

เรื่องราวพันธกิจพันธกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงทั่วโลก ของอาจารย์เรย์

อาจารย์เรย์บรรยายถึงการเดินทางที่น่าจดจำครั้งหนึ่งเมื่อเขาเดินทางไปประเทศเวเนซุเอล่า ที่ซึ่งมีรายการวิทยุภาษาสเปนออกอากาศมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว เขาได้ถือกระเป๋าบรรจุด้วยเทปถึง 500 ม้วน สำหรับการศึกษาระดับมัธยมที่บ้าน อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ศุลกากรไม่อนุญาตให้นำเทปเหล่านี้เข้าประเทศ

หลังจากที่ได้พูดคุยกันอยู่นาน อาจารย์อธิบายให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรฟังว่าเขาไม่ได้นำเทปทั้งหมดนี้มาขาย แต่นำมาออกอากาศในรายการวิทยุ *ลา ไฮรา นาซารีน่า* เจ้าหน้าที่ก็ทำตาโตและถามอาจารย์เรย์ว่าเป็นรายการวิทยุเดียวกันกับที่เขาฟังที่บ้านหรือเปล่า เมื่ออาจารย์เรย์บอกว่าใช่ เจ้าหน้าที่ศุลกากรนั้นก็ลุกออกมาจากเคาน์เตอร์เพื่อมากอดอาจารย์เรย์ และพูดด้วยน้ำตาว่า “ผมได้ฟังรายการนี้มาปีกว่าแล้ว และารู้จักพระเจ้าเยซูพระผู้ช่วยให้รอดโดยผ่านทางรายการนี้ และชีวิตผมก็ได้รับการเปลี่ยนแปลง ผมเป็นหัวหน้าที่ดีขึ้น เป็นพ่อที่ดีกว่าเดิม และเป็นสามีที่ดีกว่าเดิม ผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับรายการ *ลา ไฮรา นาซารีน่า* มาก”

กล่องเทปก็ถูกเปิดออก และอาจารย์เรย์ให้เทปหลายๆ ม้วนกับนายศุลกากรนั้นและอาจารย์ก็ผ่านด่านตรวจนั้นไป

โครงการต่างๆ ที่มีความพิเศษมากสำหรับอาจารย์เรย์ คือ

A. ช่วงแรกๆ

ของรายการแพร่ภาพกระจายเสียงของรัสเซียก่อนการล่มสลายของสหภาพโซเวียต

B. การเริ่มต้นช่วงแรกของพันธกิจรายการวิทยุจีนจากฮ่องกงก่อนและหลังการสังหารหมู่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน

C. การเริ่มต้นของพันธกิจรายการวิทยุอาหรับในช่วงพายุทะเลทรายในปี 1991

ทหารอิรักหลายนายได้พบพระคริสต์ในขณะที่อยู่ในค่ายกักกันในซาอุดีอาระเบีย

อาจารย์เรย์ได้พูดว่า

“พระเจ้าได้เปิดประตูพันธกิจให้ผมเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำคนมาหาพระคริสต์”

ด็ก เฟลมมิ่ง – ผู้ประสานงานการสื่อสารภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก

ด็ก เฟลมมิ่ง

ได้ร่วมงานอย่างเป็นทางการกับพันธกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงทั่วโลกสองสามปี หลังจากสำเร็จการศึกษาจากพระคริสตธรรมนาซารีน ด็กและภรรยาเดินทางมาถึงกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ในปี 1993 แผนกพันธกิจโลกได้ส่งพวกเขาเพื่อไปช่วยจัดตั้งศูนย์การสื่อสารโทรคมนาคมของภาคพื้นทีพระคริสตธรรมนาซารีนเอเชียแปซิฟิก โดยเน้นในการฝึกผู้ดำเนินรายการและผู้รับใช้ที่มีความสามารถทางด้านสื่อต่างๆ

เขตพื้นที่ใหม่และน่าตื่นตันทึ่งนี้ได้ถูกสำรวจด้วยสื่อใหม่ๆ และการออกอากาศแบบเคลื่อนที่ สองสามปีต่อมา มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 1,000 ล้านคน และผู้ใช้ส่วนใหญ่ผู้นั้นอยู่ในเอเชีย บริษัทผู้นำทางด้านโทรศัพท์มือถือ รายงานว่าจะมีการจำหน่ายแผ่นไมโครชิพสำหรับโทรศัพท์ในประเทศจีนและอินเดีย ที่มีสัญญาณสำหรับการรับคลื่นสั้น เพื่อช่วยให้โทรศัพท์มือถือผู้นั้นเป็นอุปกรณ์ที่นำความสะดวก ข้อมูลต่างๆ และความบันเทิงต่างๆ อย่างอยู่ในเครื่องเดียว การส่งข้อความทางโทรศัพท์ผู้นั้นใช้กันอย่างแพร่หลายในเอเชีย และจะยังคงเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับผู้ฟังและผู้ชม ความหลากหลายของอุปกรณ์ของเว็บได้ถูกนำมาพัฒนาเพื่อการติดต่อกับผู้ฟัง และ เทศกาลงานภาพยนตร์นานาชาติ 100+ (100+ Plus International Film Fest) นั้นเป็นส่วนประกอบใหม่ที่ได้นำมาใช้เพื่อการสื่อสารระหว่างกัน เพื่อเชื้อเชิญคนหนุ่มสาวทั่วโลกให้แบ่งปันนิมิตของพวกเขาสำหรับอนาคต

เรื่องราวพันธกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงทั่วโลก ของด็ก

จอร์แดน ได้อาศัยอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ ใช้ชีวิตโดยไม่มีพระเยซูคริสต์ ในวันสุดท้ายของค่ายคริสตจักร เขาได้ตระหนักว่า ถ้าเขาไม่มีพระเจ้า เขาจะต้องจบลงด้วยสถานการณ์อันเลวร้าย เขาจึงเลือกที่จะเป็นผู้ติดตามพระเยซู ในปัจจุบันนี้จอร์แดนทำงานเป็นผู้นำของสถานีวิทยุรีออก แอนด์ โรล ที่ออกอากาศรายการของคริสเตียน เขาตระหนักดีว่า ดนตรีรีออกสามารถรับใช้ผู้อื่น และสำแดงพระเยซูให้กับโลกได้เห็น

วัยรุ่นคนหนึ่งที่เป็นผู้ฟังรายการวิทยุนาซารีนในฟิลิปปินส์โทรศัพท์เข้ามาที่รายการเพื่อเล่นเกมสชิงรางวัล
ผู้จัดรายการนี้คือศิษยาภิบาลอาจารย์คริส โคโลราโด
อาจารย์และภรรยาเดินทางไกลหลายชั่วโมงเพื่อจะนำของขวัญชิ้นนี้ไปยังหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ไกลมาก
คนในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวนี้ต่างต้อนรับแขกผู้มาเยือนซึ่งไม่ค่อยจะมีบ่อยนั้นด้วยความชื่นชมยินดี
เพราะว่าในหมู่บ้านนั้นไม่มีศิษยาภิบาลและไม่มีคริสตจักรเลย
หลายๆครอบครัวในหมู่บ้านนี้ฟังรายการวิทยุโดยใช้แบตเตอรี่รถยนต์เพราะว่าหมู่บ้านนี้ยังไม่มีไฟฟ้าใช้

อาจารย์คริสและภรรยาเดินทางกลับมาที่คริสตจักร
และบอกกับสมาชิกคริสตจักรถึงความต้องการของคนในชุมชนนั้น
อาจารย์คริสและสมาชิกคริสตจักรบางคนได้เดินทางกลับไปหมู่บ้านนั้นอีกครั้งในช่วงเทศกาลคริสตมาสเพื่อนำของขวัญไปให้
เป็นของขวัญที่มอบให้ด้วยความรัก
เป็นถุงซึ่งภายในบรรจุของเล่นและอาหาร
พวกเขาทานอาหารด้วยกันกับคนในชุมชนนั้น
และจัดโปรแกรมคริสตมาสให้ด้วย
คริสตจักรของอาจารย์คริสได้ตกลงที่จะมาเยี่ยมที่หมู่บ้านนี้ทุกเดือนเพื่อสอนพระคัมภีร์ ในเดือนเมษายนปี 2008
คริสตจักรได้ส่งทีมหมอและทีมสอนพระคัมภีร์ช่วงปิดเทอมและงานรับใช้ด้านอื่นๆไปที่หมู่บ้านนี้
รายการวิทยุนาซารีนได้เปิดประตูแห่งความรักของพระเจ้า
เพื่อคริสตจักรนาซารีนจะเดินผ่านประตูนี้

เรื่องราวของชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นแรงบันดาลใจให้กับอาจารย์ตึก

เพราะศักยภาพของสื่อที่เข้าถึงผู้คนในที่ซึ่งไม่สามารถนำพระกิตติคุณเข้าไปได้ไม่ว่าโดยวิธีอื่น

ไบรอัน อັตเตอร์ – ผู้ประสานงานการสื่อสารภาคพื้นอเมริกาใต้

ไบรอัน อັตเตอร์

เริ่มทำงานด้านสื่อสารด้วยการเป็นตากล้องและนักเขียนหนุ่มสำหรับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

เขาได้เรียนเกี่ยวกับการสื่อสารวิทยุโทรทัศน์ที่มหาวิทยาลัยนาซารีนโอลิเวต จากนั้นได้รับปริญญาโทสองใบ ใบแรกจากพระคริสตธรรมนาซารีน และอีกใบเกี่ยวกับการสื่อสารจากมหาวิทยาลัยบาร์เซโลนาประเทศสเปน

พระเจ้าได้เรียกไบรอันเพื่อจะรับใช้ในพันธกิจด้านการสื่อสาร เขาได้เริ่มทำงานด้านนี้ในปี 2001

ความปรารถนาของเขาก็คือการแบ่งปันพระกิตติคุณโดยการใช้สื่อทุกอย่างที่สามารถใช้ได้

ทีมพันธกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงทั่วโลกของเขาได้พยายามทุกวิถีทางในการใช้สื่อทุกประเภทในการประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ การส่งข้อความทางโทรศัพท์และการส่งไฟล์สื่อต่างๆ นั้นได้นำมาใช้ในการส่งไฟล์และอินเทอร์เน็ตนั้นได้จัดเตรียมวิธีการใหม่ๆ

ในการสื่อข้อความแห่งความหวังพันธกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงทั่วโลกยังคงพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปในขณะที่สื่อนั้นก็เปลี่ยนแปลงทั่วโลก

ใน 24 ประเทศในอเมริกาใต้ 60%

ของสถานีวิทยุนั้นเป็นของทางโลกและมีผู้ฟังประมาณ 45 ล้านคน

ผู้ชมรายการมากกว่า 1,000 ช่อง เป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาจริงๆ

ที่รายการวิทยุคริสเตียนนั้นได้ออกอากาศในสถานีเหล่านั้นโดยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการออกอากาศเลย

รายการวิทยุอเมซอนริเวอร์

แผนกพันธกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงทั่วโลก ในอเมริกาใต้ ได้บุกเบิกรายการวิทยุอเมซอนริเวอร์ โดยชื่อเรื่อง 1 ลำเพื่อสำรวจลุ่มแม่น้ำอเมซอน ซึ่งช่วยให้คนประมาณ 2 ล้านคน ไม่มีคริสตจักรที่จะได้ยินเกี่ยวกับความรักของพระเยซู วิทยุที่ใช้ถ่านและพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้เปล่งประกายขาวประเสริฐตลอดลุ่มแม่น้ำ ทีมแพทย์และทีมฉายภาพยนตร์พระเยซูก็สามารถใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ในการประกาศเรื่องราวพระคริสต์กับคนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำอเมซอน

ไอเดะ โลเปซ

ไอเดะ โลเปซ เป็นคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกเพียงลำพัง เธอต้องทำงานสองที่เพื่อเลี้ยงครอบครัว ในช่วงที่มีปัญหาทางการเงินนั้น เธอได้เปิดดูรายการทีวีของคริสเตียน ผู้หญิงที่เป็นผู้ดำเนินรายการก็ได้พูดว่า “เมื่อชีวิตเต็มไปด้วยความเป็นไปไม่ได้ แต่มีทางหนึ่งที่ดีกว่า” ไอเดะจึงติดต่อกับผู้ผลิตรายการนั้นและหลังจากนั้นไม่นานเธอก็รับเชื่อเป็นคริสเตียน” ปัจจุบันนี้เธอร่วมรับใช้ในทีมนมัสการและเป็นครูสอนรวีวารศึกษา น้องสาวของเธอเองก็รับเอาพระคริสต์ด้วย รายการ*มูเจอร์ วาลีโฮส์* (ผู้หญิงที่มีคุณค่า) ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตไอเดะอย่างน่าทึ่ง ปัจจุบันนี้เธอติดตามพระเยซู ช่างเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แผนกพันธกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงทั่วโลก กำลังทำ

แนวคิดการนำเสนอ: “เชิญรับฟังรายการวิทยุ”

เตรียมและนำเสนอ

จัดห้องเพื่อนำเสนอบทเรียนโดยการจัดรายการวิทยุ
เลือกใครสักคนที่จะเปิดวิทยุและหมุนไปหลายๆ สถานี
ให้ดูเหมือนว่าผู้ฟังนั้นกำลังฟังหลายรายการวิทยุจากหลายสถานี
ให้เริ่มการออกอากาศด้วยเสียงพูดคนเดียวจากผู้ประกาศรายการสดด้วยป
ระโยคที่ว่า

“ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ(แล้วแต่ผู้นำรายการจะคิดขึ้นเอง) ยอห์น
3:16 ทางสถานีวิทยุ FM

สถานีที่เปิดเพลงฮิตติดอันดับของคุณจากอดีตวันวานและในปัจจุบัน”

ผู้ประกาศรายการวิทยุสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับรายการใหม่ข
องแต่ละภาคพื้นในโลกรนี้ (ดูในรายละเอียดบทเรียน)

เตรียมผู้ที่อ่านเก่งๆไว้แต่เนิ่นๆ
เพื่อแสดงเป็นผู้รายงานข่าวซึ่งจะอ่านเรื่องราวที่เลือกมาจากบทเรียน
(เรื่องราวที่นำเสนอโดย เรย์ เฮนดริกซ์, ดัก เฟลมมิง, หรือ ไบรอัน
อัทเตอร์) อาจจะสร้างทำเป็นประกาศข่าวพยากรณ์อากาศ ข่าวกีฬา
หรือรายงานข่าวกีฬารอบโลกก็ได้

ตอนสุดท้าย:

จบด้วยการประชาสัมพันธ์ให้กับพันธกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงทั่วโลก
อย่างเช่น “ค่าใช้จ่ายสำหรับการออกอากาศนั้น คิดเป็นนาทิละ 4 ดอลลาร์
ใช่แล้ว! แค่ 4 ดอลลาร์ คุณก็สามารถซื้อเวลา 1

นาทียของรายการที่จะออกอากาศใน 83 ประเทศ ใน 35 ภาษา และ 82
โปรแกรมของ พันธกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงทั่วโลก
ในวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย
เรากำลังไปในที่ซึ่งมิชชันนารีนั้นไม่อาจเข้าไปถึง
นั่นเป็นเพราะว่าคุณและการร่วมมือของคุณในการทำพันธกิจในโลกนี้
ดังนั้นให้เราเปิดไปที่คลื่น (รายการที่กำหนดขึ้นเอง) ยอห์น 3:16
และอย่าลืมว่าเพียงนาทิละ 4 ดอลลาร์
จะช่วยให้การนำพระกิตติคุณไปถึงคนที่หลงหายในโลกนี้
เดินเข้าไปหาผู้ฟังพร้อมไมโครโฟน เพื่อสัมภาษณ์คนเหล่านั้นสดๆ
ด้วยคำถามต่อไปนี้:

- ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับพันธกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงทั่วโลกที่คุณไ
ด้ฟังและรู้สึกประหลาดใจมาก
- คุณสามารถเข้ามีส่วนร่วมในคริสตจักรของเรา
เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์และสนับสนุนงานของแผนก
พันธกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงทั่วโลกได้อย่างไร
- มีวิธีการใดบ้างที่คุณสามารถให้ความรู้และแจ้งให้ทุกๆ
วัยทราบเกี่ยวกับความสำคัญของแผนกพันธกิจการแพร่ภาพกระจาย
เสียงทั่วโลก

เรียกให้ลงมือทำ

- เข้าร่วมในเดือนมิถุนายนเพื่อให้ความสำคัญกับพันธกิจของพันธกิจก
การแพร่ภาพกระจายเสียงทั่วโลก ซองเพื่อการถวาย ไปสเตอร์
และอุปกรณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์งานถวายนั้นมีที่เว็บไซต์ของพันธ
กิจการแพร่ภาพกระจายเสียงทั่วโลก

(www.worldmissionbroadcast.org) หรือที่ประธาน NMI ขององค์การท้องถิ่นของคุณ

- ทำทนายแต่ละครอบครัวในคริสตจักรของคุณหรือกลุ่มของคุณ ที่จะสนับสนุน 4 ดอลลาร์เพื่อการออกอากาศใน 1 นาที
- เข้าร่วมทีมเพื่อการประกาศและการก่อสร้าง (Work & Witness) ไปยังพื้นที่ซึ่งมีพันธกิจรายการวิทยุ และเข้าร่วมในพันธกิจนั้น บางทีพวกเขาจะมีการติดตามผลกับผู้ฟังรายการด้วย

บทที่ 10: คุณอยู่ที่คริสตจักร – คุณรู้ไหมว่าเงินของคุณอยู่ที่ไหน

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาเกี่ยวกับทุกอย่างที่กองทุนของการประกาศทั่วโลกนั้นได้บรรลุเป้าหมายในพันธกิจของนาซารีน

รายละเอียดบทเรียน

- ในปี 2007 คริสตจักรนาซารีนท้องถิ่นได้เรียไรเงินเป็นจำนวนถึง 48,528,319 ล้านดอลลาร์ สำหรับกองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลก (WEF)
- โดยการถวายมากกว่าของจำนวนที่กำหนดไว้ (นี่คือรางวัลแห่งความเป็นเลิศ)
คริสตจักรนาซารีนได้เข้าถึงประเทศต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอีก 57 ประเทศ

- กองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลกได้สนับสนุนมิชชันนารี 773 คน (ทั้งแบบที่ ได้รับเงินเดือนและอาสาสมัคร) ใน 151 ประเทศทั่วโลก
- 1.9 พันล้านคนทั่วโลก (2 ใน 3 ของจำนวนประชากรโลก)
ไม่รู้จักพระเยซูคริสต์ (ข้อมูลจาก *International Bulletin of Missionary Research* 31, Nos. 1, 8)

วัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลก (WEF)

กองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลก (WEF) ดำรงอยู่เพื่อทำพระมหาบัญชาให้สำเร็จ การประกาศพระกิตติคุณและความหมายของความบริสุทธิ์ทั่วโลกนั้นจำเป็นต้องมีเงินทุน

ในพันธกิจที่ตั้งอยู่โดยความเชื่อ มิชชันนารีต้องใช้เวลาที่มีค่าของเขาเดินทางไปยังหลายๆ คริสตจักรเพื่อทำทนายการสนับสนุนทางการเงิน พวกเขาได้แบ่งปันในช่วงนมัสการ ช่วงถวายทรัพย์ และรับการถวายจากส่วนบุคคลและจากคริสตจักร ด้วยความเชื่อว่าจำนวนเงินที่ได้รับนั้นจะเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
บางครั้งเมื่อเงินทุนที่เรียไรมาได้ก็น้อยเกินไปมิชชันนารีเหล่านั้นก็จะต้องกลับไปยังบ้านพวกเขา

สำหรับระบบที่ตั้งอยู่โดยความเชื่อนั้น หลายๆ คริสตจักรไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันในการทำพันธกิจเสมอไป คริสตจักรใหญ่ๆ หลายแห่งนั้นได้รับการมาเยือนของมิชชันนารีมากเกินไปจนกว่าที่พวกเขาจะช่วยได้ ในขณะที่คริสตจักรเล็กนั้นกลับถูกมองข้ามไป

กองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลกถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยให้มิชชันนารีนั้นทำงานได้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น และเพื่อหนุนใจคริสตจักรนาซารีนที่จะถวายเพื่อพันธกิจงานรับใช้ กองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลกเพื่อช่วยงานพันธกิจของคริสตจักรนาซารีนโดยตรง เพื่อสร้างสาวกที่เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ในทุกชนชาติ กองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลก คือ กองทุนที่ช่วยคริสตจักรนาซารีนและความมุ่งมั่นในการทำพันธกิจทั้งหมดของคริสตจักร จากการดำเนินงานของศูนย์พันธกิจโลก ไปยังองค์การบริหารต่างๆ และคริสตจักรทั่วโลก

เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะรู้ว่ากองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลกนั้น เป็นมากกว่าเงินถวายเพื่อพันธกิจที่กำหนดให้คริสตจักรนาซารีนท้องถิ่น สนองต่อเป้าหมายขององค์การบริหาร เงินกองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลกถูกเรียกรวมเพื่องานประกาศทั่วโลกนี้ ที่ซึ่งจำนวนประชากรสองในสามนั้นยังไม่รู้จักพระคริสต์

การจ่ายเงินที่มากของกองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลกโดยคริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลายนั้น เพื่อช่วยเริ่มพันธกิจการประกาศในพื้นที่ใหม่ ผ่านทางรางวัลแห่งความเป็นเลิศ (การถวายของ WEF) นั้น คริสตจักรนาซารีนได้เข้าถึง 57 เขตพื้นที่ของโลกในระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา

กองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลกช่วยคนเหล่านั้นที่ถวาย

บ่อยครั้งที่ถวายเพื่องานพันธกิจนั้นคริสตจักรท้องถิ่นก็เห็นความสำคัญของการถวายเพื่อพันธกิจมากขึ้นด้วย เมื่อหลายคริสตจักรได้รู้ว่ามิชชันนารี 773 คนและผู้นำทั้งหลายนั้นกำลังสร้างสาวกให้เป็นเหมือนพระคริสต์ใน 151 ประเทศทั่วโลก

ศิษยาภิบาลอาจารย์แคโรล สมิธ ประกาศว่า “เราเชื่อในพันธกิจ เรารู้ว่าเงินถวายเพื่อพันธกิจนั้นทำการเปลี่ยนแปลงในชีวิตผู้คน และฉันพยายามที่จะกำหนดการก้าวไปของพันธกิจ” คำพูดเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงแบบแผนการประชาสัมพันธ์งานพันธกิจของคริสตจักรนาซารีนซาเล็ม (อลาบามา) เงินถวายของคริสตจักรนาซารีนซาเล็มในแต่ละปีนั้นจะมากกว่าที่กองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลกตั้งไว้อย่างน้อย 3 เปอร์เซ็นต์

อดีตนมิชชันนารี อาจารย์ไมเคิล และ อาจารย์เรเชล แม็คคาร์ที รายงานว่า “การถวายเพื่อพันธกิจของคริสตจักรเราได้เพิ่มมากขึ้น สมาชิกคริสตจักรของเรามองเราว่าเป็นมิชชันนารีที่มี “เนื้อและกระดูก” ที่มองเห็นและเจอได้ เมื่อทุก ๆ คนถวายด้วยความสัจย์ซื่อให้กับพันธกิจ พระเจ้าได้อวยพระพร ช่างเป็นความชื่นชมยินดีอย่างมากที่ได้รับใช้เป็นศิษยาภิบาลและเชื่อฟังการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของเรา”

กองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลกนั้น เป็นความร่วมมือที่ทุกๆ คริสตจักรท้องถิ่นของนาซารีนตกลงยอมรับในหน้าที่ความรับผิดชอบในการถวายเพื่อพันธกิจ องค์การบริหาร 7 แห่งในจำนวนทั้งหมด 11 องค์การบริหารในปาปัวนิวกินีนั้น ได้ถวายเงินให้กับกองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลกมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี 2006 – 2007

กองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลกช่วยสนับสนุนมิชชันนารีและพันธกิจของมิชชันนารี

กองทุนเพื่อการประกาศนั้นช่วยให้มิชชันนารีหลายๆ คน อย่างเช่น อาจารย์เดฟ และ คิม เฮน และ ดี ซูดติกค์ ได้ทำงานในพื้นที่ต่อไป อาจารย์เดฟ และ คิม เฮน

ทำงานร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่นในประเทศฟิลิปปินส์
ศิษยาภิบาลอาจารย์เอลโม ได้อัลลิ่ง อธิบายว่า “อาจารย์เดฟ และ คิม เฮน
ช่วยก่อตั้งคริสตจักรของเรา พวกเขาช่วยเราวางแผน เตรียมการนมัสการ
และชั้นเรียนรวีวารศึกษา
พวกเขาได้บริจาคมานั่งเพื่องานพันธกิจเด็กของเรา
และได้เปิดบริเวณสวนในบ้านของพวกเขาเพื่อคริสตจักรเราจะได้รับประ
ทานอาหารกลางวันด้วยกัน เพราะการโน้มน้าวของพวกเขา
เราจึงมีกลุ่มเยาวชนที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ”

กองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลกจัดเตรียมเงินเพื่อการศึกษาของลูกมิช
ชันนารี ดังนั้นค่าเล่าเรียนที่สูงมากถึงได้ถูกลดลง
เพื่อลูกมิชชันนารีทั้งหลายจะมีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงและมีคุณภาพ

ดี ชุดนิกค์

สอนหนังสือลูกมิชชันนารีที่เข้าเรียนในโรงเรียนคริสเตียนของเอกชน
นักเรียนของเธอได้เรียนและซึมซับในการมีหัวใจเพื่อพันธกิจ
เมื่อพวกเขาเข้าร่วมกับชุมชนที่ซึ่งผู้ปกครองของพวกเขาร่วมรับใช้และทำ
พันธกิจ ดีรายงานว่า
“กองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลกได้ทำให้ฉันมีโอกาสดูฝึกผู้รับใช้และมิช
ชันนารีในอนาคตในขณะที่ได้รับใช้ผู้ที่ขัดสนในปัจจุบันด้วย
ขอบคุณมากที่สนับสนุนฉันในฐานะมิชชันนารีของคุณโดยผ่านทางกองทุน
เพื่อการประกาศทั่วโลก”

นอกเหนือจากการจ่ายเงินเดือนให้กับมิชชันนารี และค่าใช้จ่ายๆ
สำหรับการทำพันธกิจแล้วนั้น
กองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลกยังสนับสนุนมิชชันนารีในด้านประกันสุขภาพ
บำนาญ ที่พักอาศัย การเดินทางไปและกลับจากพื้นที่พันธกิจ
กองทุนเพื่อพันธกิจโลกช่วยสร้างสาวกคริสเตียนทั่วโลก

อัลวิน

การถวายด้วยความสัจย์ซื่อ นั้น ทำให้สามารถส่งมิชชันนารี เพื่อฝึกและสอนศิษยาภิบาลและผู้รับใช้ท้องถิ่น อัลวินเป็นนักศึกษาพระคริสตธรรม และกำลังเริ่มคริสตจักรในเมืองที่เป็นที่รู้จักมากในเรื่องของยาเสพติดและการขายบริการทางเพศ พี่เลี้ยงอัลวินนั้นคือมิชชันนารี เกรก และ แทรรี เทย์เลอร์ มิชชันนารีคู่นี้ได้หนุนใจให้อัลวินในการเรียนหนังสือ อัลวินเติบโตมาด้วยการเป็นขอทาน และคนติดยาที่อยู่ในเมืองชั้นใน ในปัจจุบันนี้ อัลวินกำลังเริ่มคริสตจักรในหมู่บ้านเดิมของเขา

รูเอล

“ผมได้เข้าร่วมในพันธกิจการสร้างสาวกของคริสตจักรของผม ผมไม่พอใจกับงานวิจัยเกษตรกรรม และผมตระหนักว่าผมต้องการพัฒนาความสามารถและทักษะที่มีประสิทธิภาพในการทำพันธกิจ ผมได้ลาออกจากงาน และได้สมัครเข้าเรียนที่ สถาบันพระคริสตธรรมนาซารีนเอเซียแปซิฟิก (APNTS) มันเป็นเรื่องที่ค้ำกับความยากลำบากทางการเงิน และการดิ้นรนต่อสู้ในฐานะนักศึกษาเพื่อการติดตามการทรงนำของพระเจ้า

“ตอนนี้ผมกำลังเรียนในปีที่สอง ผมกำลังค้นพบว่ากองทุนเพื่อพันธกิจสำหรับ APNTS ได้ช่วยผมด้านการเงิน คณาจารย์ที่เป็นมิชชันนารี ผู้ซึ่งมีประกาศนียบัตรรับรองในการสอนที่ยอดเยี่ยม ก็ได้รับการสนับสนุนโดยการถวายเพื่อพันธกิจด้วยเช่นกัน ผมสรรเสริญพระเจ้าสำหรับกองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลก

เงินเหล่านั้นทำให้ผมได้ทีโอกาสเรียนที่จะมีประสิทธิภาพในการทำพันธกิจมากยิ่งขึ้น

กองทุนเพื่อการศึกษาเข้าถึงเยาวชนและเด็กเร่ร่อนบนท้องถนน

มิชชันนารีของนาซารีน ดร.โรเบิร์ต และโจอัน ดอนนาฮิว ได้ขึ้นไปบนเขาอีกครั้งเพื่อทำพันธกิจในเมืองอันติโปโล ประเทศฟิลิปปินส์ พวกเขาได้ทำงานกับเด็กเร่ร่อนบนท้องถนน ทั้งเยาวชนและเด็กที่ใช้เวลาส่วนมากของพวกเขาอาศัยและทำงานอยู่บนท้องถนน

กลุ่มที่มานมัสการนั้นพบกันในห้องห้องเล็กๆ ห้องหนึ่ง ซึ่งกว้างประมาณ 6x10 ฟุต (1.8x3 เมตร) ทันทีที่เด็กๆ รู้ว่าครอบครัวดอนนาฮิวส์นั้นมาถึง พวกเด็กๆ ก็เข้ามาล้อม และในอีกไม่กี่นาทีต่อมา เด็กเล็กๆประมาณ 60 คน และเด็กวัยรุ่นอีก 10 คนได้เข้ามารวมกัน เด็กวัยรุ่น 4 คนในจำนวน 10 คนนั้นอายุประมาณ 15-16 ปี นั้นทำหน้าที่เป็นผู้นำ เด็กที่เหลือก็ร้องเพลง เป็นพยาน และอ่านพระคัมภีร์

หลังจากหนึ่งชั่วโมงของการสรรเสริญและเป็นพยาน เด็กเล็กๆ ก็เดินแถวออกไป และเด็กวัยรุ่น 30 คน กับเด็กโตประมาณ 15 คนก็เข้ามาในห้อง บ่อยครั้งที่เด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้มีความเคารพในตนเองน้อยมาก โรเบิร์ตและโจอันมีภาระใจในการแบ่งปันพระเยซูคริสต์ และอิสราเอลและความชื่นชมยินดีของพระคริสต์กับเด็กๆเหล่านี้ ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา อาจารย์โรเบิร์ตในเน้นการพัฒนาวัยรุ่นกลุ่มนี้ให้เป็นผู้นำ ปัจจุบันนี้

เด็กวัยรุ่นในกลุ่มนี้เข้าร่วมในการร้องเพลง เป็นพยาน และเทศนาสั้นๆ มีคริสเตียนใหม่หลายคน ที่เพิ่งได้รับบัพติศมาเมื่อวันที่ผ่านมา ได้เป็นพยานถึงพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขา

ในเย็นวันนั้น โรเบิร์ตและโจอันได้กลับไปที่นี่เพื่อนมัสการอีกรอบ วัยรุ่นแต่ละคนก็ได้พูดถึงปัญหาครอบครัว ปัญหาทางการเงิน และการเจ็บป่วยที่พวกเขาได้รับความทรมาร เด็กบางคนนั้นได้พูดถึงการทรมารทางจิตใจ จากแรงกดดันทางครอบครัวที่มากเกินไป การทำร้ายร่างกาย และการถูกเฆี่ยนเฉย

ในช่วงสุดท้ายของการนมัสการในเย็นวันนั้น เด็กวัยรุ่นผู้หญิงวัย 15 ปี ได้สรุปความรู้สึกของเธอว่า “ฉันได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานมาก” เธออธิบายต่อว่า “ฉันคิดว่าการทดลองในแต่ละวันนั้นดีกว่าการมีชีวิตอยู่โดยไม่มีการทดลองใดๆ เลย” เธอได้เพิ่มเติมอีกว่า “เมื่อวันที่มีปัญหา พระเยซูอยู่ใกล้ฉัน และพลังของพระองค์ช่วยฉันให้ผ่านพ้นไปได้ ในวันที่ฉันไม่มีปัญหา ฉันพบว่าการทรงสถิตของพระคริสต์ไม่ชัดเจนเลย”

กองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลกสามารถช่วยให้ครอบครัวดอนนาฮิวที่ จะทำพันธกิจกับเด็กเร่ร่อนบนถนน จัดเตรียมการฝึกอบรมและการหนุนใจฝ่ายจิตวิญญาณให้กับพวกเขา

กองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลกสนับสนุนพันธกิจอื่นๆ ของคริสตจักร

ประมาณ 75% ของเงินถวายสำหรับกองทุนการประกาศทั่วโลกนั้น ถูกนำมาใช้สำหรับพันธกิจการประกาศที่เฉพาะเจาะจง จำนวนที่เหลืออีก 25% นั้นใช้สำหรับการบริหารของประธานองค์การบริหารสากล เงินเดือน เพื่อสนับสนุนพันธกิจของศูนย์พันธกิจนาซารีนสากล รวมทั้ง NYI,

รวิวารศึกษาและการสร้างสาวกทั่วโลก
เพื่อการประกาศในอเมริกาและแคนาดา
และสำหรับคณะกรรมการการศึกษาสากล

ในสหรัฐอเมริกา กฎเกณฑ์การถวายให้กับกองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลกนั้น
ได้รับการพัฒนาโดยคณะกรรมการด้านการเงินของกรรมการกลาง
โดยอิงจากความต้องการของคริสตจักรสากล
กรรมการกลางแต่งตั้งผู้รับใช้และฆราวาสที่ได้รับเลือกจากทุกภาคพื้นในโ
ลก เพื่อชี้ให้เห็นว่ากองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลกนั้น
จะถูกแบ่งจัดสรรเพื่อพันธกิจอย่างไรบ้าง

แต่ละคริสตจักรนั้นมีเป้าหมายสำหรับการถวายให้กองทุนเพื่อการปร
ะเทศทั่วโลก โดยอ้างอิงจากยอดเงินถวายที่คริสตจักรได้รับในปีที่ผ่านมา
โดยปกติแล้วการถวายเนื่องในวันอีสเตอร์และวันขอบคุณพระเจ้า
พร้อมด้วยการถวายด้วยความเชื่อนั้น
เป็นแหล่งที่มาแรกเริ่มของเงินถวายสำหรับกองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลก

ดร. ดาเนียล เคทซัม ผู้อำนวยการพันธกิจนาซารีนมิชชั่นสากล
กล่าวว่า

“ข้าพเจ้าขอกล่าวอีกครั้งหนึ่งว่าการถวายเข้ากองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลก
นั้น เป็นตัวอย่างของความสัตย์ซื่อของคนที่เราเรียกว่า นาซารีน”

**กองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลกดำเนินการเชื่อมโยงกับคริสตจักรท้องถิ่นแ
ละคริสตจักรสากล**

กลุ่มบาร์นา (Barna Group) ได้รายงานในปี 2005 ว่า
แนวโน้มการถวายของคริสตจักรต่างๆไปในอเมริกานั้นลดลง
ความจริงอย่างหนึ่งก็คือการขาดการโน้มน้าวใจ

“เพราะว่าคริสตจักรล้มเหลวในการจัดเตรียมนิมิตที่กระตุ้นจิตใจ
ว่าที่เงินถวายนั้นจะทำการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้ได้อย่างไร”

คริสตจักรนาซารีนถวาย 8.25
ล้านดอลลาร์ให้กับกองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลกในปี 2007 ได้เพิ่มขึ้น
1.2% จากปี 2006
ตัวเลขนี้ชี้ให้เห็นถึงจำนวนการถวายที่เพิ่มขึ้นเพียงนิดเดียว เมื่อเทียบกับ 5
ปีก่อน เนื่องด้วยวิกฤตเศรษฐกิจโลก
และจำนวนเปอร์เซ็นต์การถวายให้กับกองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลกลดลง
และมีทางเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหา
ที่เงินกองทุนนี้จะไม่สามารถเพียงพอต่อความต้องการในอนาคตได้

การถวายให้กับกองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลกที่ลดลงนั้น
อาจส่งผลให้กับพันธกิจที่กำลังดำเนินอยู่ อย่างเช่น
การผลิตบทเรียนรวีวารศึกษา การสร้างสาวก
อุปกรณ์สำหรับโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ช่วงปิดภาคเรียน
การแปลวรรณกรรม การศึกษาของศิษยาภิบาลใหม่ การส่งมิชชันนารี
เงินทุนสำหรับคลินิกและโรงพยาบาล
การจัดตั้งโรงเรียนพระคัมภีร์ช่วงปิดเทอม และพันธกิจบนท้องถนน

การถวายเพื่อพันธกิจจะดำเนินต่อไป
เมื่อผู้นำคริสตจักรแสดงความเชื่อมโยงระหว่างการถวายเพื่อพันธกิจและชี
วิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเข้าด้วยกัน
เมื่อคริสตจักรท้องถิ่นได้รับการย้ำเตือนว่ากองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลกนี้
น ช่วยให้มีหลายๆ ชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง
นาซารีนทุกคนจะถวายต่อไปด้วยความเสียสละทุ่มเท

ผู้ติดยานั้นกลับใจโดยผ่านทางพันธกิจของมิชชันนารี
ผู้รับใช้ท้องถิ่นได้เรียนในสถาบันพระคริสตธรรม
และลูกมิชชันนารีได้รับการศึกษาในต่างแดน
แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างคริสตจักรท้องถิ่นและคริสตจักรสากล

ประธานองค์การบริหารสากล เจสส์ มิทเดนดอร์ฟ

ได้ให้การท้าทายนี้: “ทำความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมกันในทุกๆ ที่ที่คุณไป
พันธกิจก็เป็นเพียงแค่ว่าพูด ถ้าไม่ได้ถูกนำมาเชื่อมโยงกับคน
พันธกิจจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากความสัมพันธ์”
กองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลกช่วยให้การเชื่อมโยงสัมพันธ์นั้นกลายเป็นจ
ริง

แนวคิดการนำเสนอ: “ธุรกิจที่ไม่เสร็จสิ้น”

เตรียมและนำเสนอ

การนำเสนอบทเรียนนี้เน้นความจำเป็นที่จะดำเนินพันธกิจต่อไปโดย
การถวายเพื่อกองทุนการประกาศทั่วโลก
การทำพันธกิจประกาศกับโลกนี้เป็นภาระหน้าที่ซึ่งไม่มีที่สิ้นสุด

เตรียม “การนมัสการที่ยังไม่เสร็จ” ตัวอย่างเช่น:

1. ให้นำร้องเดี่ยวร้องโซโล่แค่ครึ่งเพลง
2. ให้นำผู้อ่านประกาศข่าวประชาสัมพันธ์
หยุดโดยที่ยังไม่ได้บอกถึงรายละเอียดสำหรับรายการที่กำลังจะมี
3. ผู้ร่วมร้องเพลงในที่ประชุมหยุดร้องในช่วงกลางเพลง
4. ผู้เดินถูงถวาย เดินถูงถวายให้กับบางส่วนของคริสตจักร
5. บางคนกำลังเป็นพยานและกัหยุดกลางคัน

6. ศิษยาภิบาลหยุดเทศนาในระหว่างการยกตัวอย่างคำเทศน์

เมื่อทุกคนเริ่มเข้าใจว่า การนมัสการที่ยังไม่เสร็จนี้ ถูกเตรียมมาเพื่อมีวัตถุประสงค์ ให้อธิบายว่าส่วนประกอบต่าง ๆ ในการนมัสการนั้นยังไม่เสร็จสิ้น ก็เหมือนกับงานของพระเจ้าที่มีให้กับคริสตจักรท้องถิ่นที่ไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเอง

รายงานในปี 2007 มีประชากร 1.9 พันล้านคนทั่วโลก (28% ของจำนวนประชากรโลก) ยังไม่ได้ยินข่าวประเสริฐ (ดาวิด บี. บาร์เร็ทท์ และ ทอดด์ เอ็ม. จอห์นสัน *International Bulletin of Missionary Research*, January 2007)

เตรียมตั้งแต่เนิ่นๆ และขอใครสักคนที่มีเสียงเพราะๆ ที่จะแบ่งปันในช่วงสุดท้ายในรายละเอียดบทเรียน “กองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลกดำเนินการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับคริสตจักรท้องถิ่นและคริสตจักรสากล”

เชิญศิษยาภิบาลของคุณ หรือผู้รับใช้ที่จะอธิษฐานปิด ขอพระเจ้าที่ช่วยกลุ่มของคุณในการแบ่งปันพระกิตติคุณกับโลกนี้ด้วยความสัตย์ซื่อ โดยผ่านทางกองทุนเพื่อการประกาศโลก

เรียกให้ลงมือทำ

- เลือกริบิ้นผ้าสีดำ และตัดเป็นชิ้นสั้นๆ เพื่อพับทับกัน จากนั้นให้ใช้เข็มกลัดทองกลัดไว้ รายงานกับสมาชิกว่า จากรายงานในปี 2007 มีประชากร 1.9 พันล้านคนทั่วโลกที่ยังไม่ได้ยินพระกิตติคุณ วาริบบิ้นไว้บนธรรมมาศ หรือในภาดถวายทรัพย์ เมื่อมีการถวายเพื่อกองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลก

ขอร้องให้สมาชิกกวดเข้มกวดนี้ไว้เพื่อเตือนพวกเขาที่จะอธิษฐาน และแบ่งปันกับคนอื่นๆ ถึงคนที่มีชีวิตอยู่โดยไม่มี ความหวังในชีวิตนิรันดร์ เตือนผู้ที่เข้าร่วมเหล่านั้นถึงวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อการประกาศโลกนี้ นก็เพื่อขบไล่ความมืดของบาป

- ทำปฏิทิน “กองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลก ทำสิ่งที่แตกต่าง” ล่วงหน้าหนึ่งเดือนก่อนวันขอบคุณพระเจ้า วันอีสเตอร์ หรือ ตามกิจกรรมของคริสตจักรคุณกับการนมัสการสรรเสริญกับมิชชันนารี หัวข้ออธิษฐานเพื่อ ข้อมูลเกี่ยวกับการถวายเพื่อพันธกิจ และบันทึกการถวายของคริสตจักรท้องถิ่น ถวายสำเนาและแจกปฏิทินนี้ให้กับแต่ละคน และใส่ไว้ในเว็บไซต์ของคริสตจักร หรือกระดานประชาสัมพันธ์ที่คริสตจักร

- เตรียมกระดาษเปล่าสำหรับให้แต่ละคนที่จะเขียนข้อความสั้นๆ คำขอบคุณหนุนใจถึงมิชชันนารี และมิชชันนารีที่เกษียณแล้ว ผู้ซึ่งได้รับการสนับสนุนในพันธกิจ ทำสิ่งถึงบรรดามิชชันนารี จากคริสตจักรของคุณ องค์กรบริหาร หรือภาคพื้นของคุณ หรือมิชชันนารีจากคริสตจักรที่บ้านของคุณ พวกเขาจะรู้สึกดีใจและมีความสุขมากที่จะได้ยินจากคุณ

วิธีการทำการแสดงพันธกิจทั่วโลกให้ประสบความสำเร็จ

นี่คือโอกาสของคุณที่จะแสดงความสำคัญของงานพันธกิจ ทำช่วงเวลานี้ให้เป็นช่วงที่มีค่าน่าจดจำสำหรับครอบครัว เพื่อว่าทุกคนจะได้ถามว่า เมื่อไหร่จะมีงานแสดงพันธกิจทั่วโลกอีก

ก่อนที่คุณจะเริ่ม:

1. วัตถุประสงค์ – ตัดสินใจว่าวัตถุประสงค์ของคุณคืออะไร (ตัวอย่างเช่น เพื่อกระตุ้นความตระหนัก หรือเพื่อหารเงินทุน)
2. อธิษฐาน – อธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าในทุกสิ่งที่คุณทำนั้น
3. วางแผน – คุณไม่เคยวางแผนมากเกินไป วางแผนทุกๆ รายละเอียดอย่างดีเลิศ เริ่มต้นวางแผนงานล่วงหน้า 6 เดือน หรือ 1 ปี
4. ปฏิบัติ – ดำเนินการทุกอย่างให้เหมือนกับที่คุณๆ ได้วางแผนไว้ คุณต้องแน่ใจว่าคุณได้แสดงความรักความทุ่มเทต่องานของคุณ และขอให้มีความสุขสนุกสนานกับงานนั้น

ขั้นที่ 1: ตัดสินใจเลือกหัวข้อเรื่อง

ตัวอย่างเช่น:

- ยุคเริ่มแรก
- การเฉลิมฉลองทั่วภาคพื้น
- การเก็บเกี่ยว

ขั้นที่ 2: เลือกเพลง

ซีดีเพลงที่เหมาะสมสำหรับทุกหัวเรื่อนั้น สามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือในพื้นที่ หรือได้ทางอินเทอร์เน็ต ดนตรีเป็นสิ่งสำคัญ เพราะดนตรีสามารถเพิ่มสีสันให้กับงานนั้นได้

ขั้นที่ 3: ตกแต่งสถานที่

ขั้นที่ 4: วางแผนเรื่องอาหาร

เลือกอาหารที่สอดคล้องกันกับหัวข้อเรื่องของงาน
ตั้งชื่ออาหารแต่ละจานให้สอดคล้องกับหัวข้องานของคุณ

ขั้นที่ 5: ทำบอร์ดประกาศ/ซุ้ม

เตรียมบอร์ดหรือซุ้มเพื่อแสดงกิจกรรมผลงานของแต่ละพันธกิจ
คุณต้องแน่ใจว่าคุณได้รวมพันธกิจต่างๆข้างล่างนี้
รวมทั้งพันธกิจนาซาโรนมิชชันสากล ส่วนไหนก็ได้ที่คุณต้องการ
แสดงไว้ที่บอร์ดหรือซุ้มด้วย

- แผนกวิทย์โทรทัศน์เพื่อพันธกิจโลก
- แผนกสุขอนามัยสำหรับมิชชันนารี
- การรับรู้เกี่ยวกับสากล (พันธกิจการศึกษา, หนังสือสำหรับ NMI, วารสารพันธกิจการศึกษาสากล)
- พันธกิจเมตตา
- การถวายเพื่อการสร้างคริสตจักร
- ลิงค์ติดต่อ
(รายชื่อมิชชันนารีที่เชื่อมโยงติดต่อกับคริสตจักรคุณหรือองค์การบริหาร
อาหารของคุณ)
- สัญญาด้วยความเชื่อ (รวมทั้งกองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลก
และบางทีอาจจะเป็นวันสัญญาโดยความเชื่อที่กำลังจะมาถึง)

คุณต้องแน่ใจว่าสมาชิกในกลุ่ม
หรือใครก็ได้ที่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับพันธกิจต่างๆ
ที่โชว์ไว้ที่บอร์ดหรือซุ้มนั้น เป็นสิ่งที่ดีที่จะมีเอกสารไว้แจกในแต่ละซุ้มด้วย

อาจจะมีดินสอแกะสลักตัวอักษรย่อ WMB, กล่องอลาบาสเตอร์ (การถวายเป็นเพื่อการสร้างคริสตจักร), หรือลูกอมไว้ที่ซุ้มด้วย ควรจะมีเกมส์ไว้เล่นในแต่ละซุ้มด้วย เป็นเกมส์ที่สอดคล้องกับหัวข้อเรื่องของซุ้มนั้นๆ

งานพันธกิจที่จัดควรใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมง
คุณควรจะเชิญใครสักคนพูดกับผู้ใหญ่ประมาณ 20 นาที ในขณะที่เด็กๆ และวัยรุ่นนั้นร่วมกิจกรรมพันธกิจอย่างอื่นอยู่ และต้องจัดอยู่ในที่ที่แยกกันจากงานแสดงพันธกิจ หลังจากใช้เวลา 20 นาทีแล้ว ให้ทุกๆ คนได้ออกไปสนุกสนานกับงานออกร้านพันธกิจ ถ้าคุณจัดงานด้านนอก คุณสามารถเข้ากิจกรรม เครื่องเล่นต่างๆ ได้ รถม้า หรือรถบรรทุกหญ้าแห้งก็เป็นสิ่งที่สนุกเหมือนกันถ้าคุณสามารถหามาได้

สุดท้าย แต่ไม่ใช่ท้ายสุด.....

โฆษณา! โฆษณา! โฆษณา!

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้คนนั้นต้องการได้ยิน และได้เห็นบางอย่างนั้นถึง 7 ครั้งกว่าที่พวกเขาจะสามารถจำได้ ต้องทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ใหญ่และชัดเจน คุณต้องแน่ใจว่าได้ส่งข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณให้กับคนในชุมชนของคุณได้รู้ อย่าเก็บเอาความสนุกสนานนี้ไว้คนเดียว ติดต่อนั่งสีอิมพ์ท้องถิ่นหรือสถานีวิทยุ แจกใบปลิว และโฆษณาด้วยการติดธงหลายๆ อัน และป้ายต่างๆ ไว้ด้านนอกคริสตจักร

บทความเฝ้าเดี่ยว

ในฐานะผู้นำในการอธิษฐาน คุณสามารถนำกลุ่มของคุณด้วยข้อคิด
และคำอธิษฐานเกี่ยวกับพันธกิจต่างๆ
มิชชันนารีประสบพบเจอกับการทำทนายและโอกาสต่างๆ
เราอธิษฐานขอให้พระเจ้าที่จะจัดเตรียมการอารักขาและอำนาจของพระองค์
และวัตถุประสงค์สำหรับพันธกิจของพระองค์ทั่วโลก

คำอธิษฐานนี้สามารถนำเสนอในช่วงการนมัสการเพื่อพันธกิจ
หรือถ่ายสำเนาและแจกให้กับทุกคน (อนุญาตให้ถ่ายสำเนาและแจกได้)
คุณสามารถเปลี่ยนข้อคิดคำอธิษฐานที่เสนอมาให้ที่นี่ได้
ให้รวมหัวข้ออธิษฐานเพื่อสำหรับเหตุการณ์ปัจจุบัน
จะช่วยให้พวกเขาสามารถกลับไปอธิษฐานต่อที่บ้านด้วย
และเป็นสิ่งที่เตือนพวกเขาถึงงานพันธกิจที่คุณได้นำเสนอ

บทที่ 1 – จงนำเด็กเล็กๆ เข้ามา

ข้อพระคัมภีร์ – พระเยซูตรัสตอบเขาว่า

“จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเจ้า ด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า
และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า' นี่แหละเป็นพระบัญญัติข้อต้นและข้อใหญ่
ข้อที่สองก็เหมือนกัน คือ 'จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง'" (มัทธิว 22:37-
39)

ใคร่ครวญ – พระเยซูต้องการให้สาวกของพระองค์
(ผู้ซึ่งกำลังเดินกับพระองค์บนโลก
และพวกเราทุกคนที่กำลังติดตามพระองค์ในปัจจุบันนี้)
เพื่อเข้าใจคำสอนเหล่านี้

1. รักพระเจ้าด้วยสุดจิต สุดใจ และสุดความคิดของเจ้า
2. รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง

จากนั้นพระเยซูทรงสำแดงให้เราเห็นถึงการดำเนินชีวิตตามคำสอน

1. พระเยซูทรงรักพระบิดาในสวรรค์
พระองค์ทรงมีสัมพันธภาพกับพระบิดา และเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์
2. พระเยซูทรงรักเพื่อนบ้านของพระองค์ พระองค์ทรงรักษาคนป่วย
ให้อาหารกับผู้ที่หิวโหย ช่วยให้ผู้คนที่ตายฟื้นขึ้นมา
และปลอบประโลมผู้เศร้าโศก

หลังจากที่พระองค์รักษาชายที่เป็นอัมพาต

พระเยซูคริสต์ตรัสกับเขาว่า “บาปของเจ้าถูกยกแล้ว”
พระเยซูต้องการให้เราเข้าใจว่าความต้องการทางร่างกายนั้นยังไม่เพียงพอ
พระองค์ได้ประทานของขวัญแห่งชีวิตนิรันดร์โดยเปล่าๆ
หลังจากปฏิบัติตามความต้องการของผู้ที่ทุกข์ทรมาน
เราต้องติดตามแบบอย่างพระเยซู
เพื่อนำเสนอพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ผู้เต็มไปด้วยความรัก และการให้อภัย
แก่ผู้อื่น และช่วยเหลือในด้านความต้องการทางร่างกาย ความหิวโหย
เด็กและผู้ใหญ่ที่ทนทุกข์ทรมาน

พันธกิจของพระเยซูนั้นเป็นแบบองค์รวม

เราสามารถศึกษาได้จากวิธีการเข้าถึงของพระคริสต์
ให้เรามาร่วมรับใช้โลกนี้โดยผ่านทาง การประกาศและพันธกิจเมตตา

คำอธิษฐาน – พระบิดาเจ้า พวกเรารักพระองค์
โปรดช่วยเราที่จะสำแดงความรักกับเด็ก ๆ ที่ขัดสนในโลกนี้
ขอขอบคุณพระองค์สำหรับวิธีการต่างๆ

ในการแบ่งปันความรักและการจัดเตรียมของพระองค์ให้กับเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ขอพระองค์ทรงประทานความกล้าที่จะก้าวออกไปช่วยเหลือเด็กๆ ที่ขัดสนเหล่านั้น เราเชื่อมั่นว่าพระองค์จะทรงช่วยเรา ขอขอบคุณพระองค์สำหรับวิถีทางที่พระองค์ทรงทำท่ามกลางเรา อาเมน

บทที่ 2 – เรียนรู้เรื่องราวพระเยซู

ข้อพระคัมภีร์ - แต่ผู้ที่ยังไม่เชื่อในพระองค์จะทูลขอต่อพระองค์อย่างไรได้ และผู้ที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์จะเชื่อในพระองค์อย่างไรได้ และเมื่อไม่มีผู้ใดประกาศให้เขาฟัง เขาจะได้ยินอย่างไรได้ และถ้าไม่มีใครใช้เขาไป เขาจะไปประกาศอย่างไรได้ ตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่า

‘เท้าของคนเหล่านั้นที่ประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข

และประกาศข่าวประเสริฐแห่งสิ่งอันประเสริฐ กิ่งามสักเท่าใด’ (โรม 10:14-15)

ใคร่ครวญ – คนทั้งหลายที่ได้รับการทรงเรียกให้เทศนา

ควรศึกษาเพื่อพวกเขาจะทำพันธกิจอย่างประสบความสำเร็จ

ความเต็มอกเต็มใจของเราในการช่วยเตรียมการศึกษาไว้ให้สำหรับผู้ที่ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้มาเป็นศิษยาภิบาลนั้น

อาจจะกำหนดได้ว่าคนอีกฟากหนึ่งของโลกจะได้ยินข่าวประเสริฐหรือไม่ การถวายให้กับโครงการหนังสือสำหรับศิษยาภิบาล

และทุนเพื่อการศึกษานักศึกษาต่างชาติ

ช่วยให้เราได้มีส่วนในการนำข่าวดีไปสู่ผู้คน

คำอธิษฐาน – พระบิดาเจ้า

ขอขอบคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์สามารถมีส่วนช่วยในการเทศนา
ประกาศพระกิตติคุณในเขตพื้นที่อื่นๆ ในโลก
โดยการถวายเพื่อศิษยาภิบาล
โปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะถวายด้วยใจกว้างขวาง
ในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับข้าพระองค์
ข้าพระองค์อธิษฐานขอสิ่งนี้ในนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

บทที่ 3: ใครคือเพื่อนบ้านของคุณ

ข้อพระคัมภีร์ – พระเยซูตรัสว่า “แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบเขาว่า
‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า
ซึ่งท่านได้กระทำแก่คนใดคนหนึ่ง ในพวกพี่น้องของเรา นี้ถึงแม้จะต่ำต้อย
เพียงไร ก็เหมือนได้กระทำแก่เราด้วย’” (มัทธิว 25:40)

ใคร่ครวญ – จากพระธรรมตอนนี้ ทุกๆ ครั้งที่เราได้ช่วยเหลือบางคน
พระเยซูได้รับความเมตตาของเรา
ผู้อพยพไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ประเทศอื่นมีประสบการณ์ต่อความต้องการหลาย
อย่าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านภาษา การเงิน วัฒนธรรมใหม่
และความปรารถนาที่จะมีเพื่อน และความสัมพันธ์อันมีคุณค่า
สิ่งเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดความผิดหวังได้
การช่วยเหลือของประชาชนในประเทศที่ผู้อพยพเข้าไปอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ควร
ทำ

เกือบทุกประเทศในโลกนี้ที่ผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัยหลายๆ คน
ในฐานะที่เป็นคริสเตียน
หน้าที่รับผิดชอบของเราก็คือการช่วยเหลือคนเหล่านั้นที่อยู่รอบๆ เรา

คนที่มาจากต่างวัฒนธรรมหรือต่างประเทศกับเรา พระธรรมฮีบรู 13:2
บอกเราว่า “อย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้า
เพราะว่าโดยการกระทำเช่นนั้น บางคนก็ได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัว”

คำอธิษฐาน – พระบิดาเจ้า โปรดเปิดตาของข้าพระองค์
เพื่อข้าพระองค์จะได้เห็นความเดือดร้อนของผู้คนที่อยู่รอบๆ ข้าพระองค์
โปรดช่วยข้าพระองค์ เพื่อจะเห็นวิธีการช่วยเหลือ
หรือที่จะเป็นเพื่อนกับพวกเขา
โปรดให้ข้าพระองค์เข้าใจลึกซึ้งถึงวิถีทางที่จะช่วย
คนในชุมชนของข้าพระองค์ ผู้ซึ่งมาจากประเทศอื่นหรือวัฒนธรรมอื่น
โปรดประทานความกล้าแก่ข้าพระองค์
เพื่อเตรียมการช่วยเหลือคนที่มาอยู่ใหม่ในหมู่บ้าน ในคริสตจักร
และในประเทศของข้าพระองค์

อาเมน

บทที่ 4 – ฉันจะลงชื่อเข้าร่วมได้ที่ไหน

ข้อพระคัมภีร์ – “แต่ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไร
ชายผู้หนึ่งมีบุตรชายสองคน บิดาไปหาบุตรคนแรกว่า
‘ลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นของพ่อเถิด’ บุตรคนนั้นตอบว่า
‘ข้าพเจ้าไม่ไป’
แต่ภายหลังกลับใจแล้วไปทำบิดาจึงไปหาบุตรคนที่สองพูดเช่นเดียวกัน
บุตรนั้นตอบว่า ‘ข้าพเจ้าไปขอรับ’ แต่ไม่ไป
บุตรสองคนนี้คนไหนเป็นผู้ทำตามความประสงค์ของบิดาเล่า”

เขาทูลตอบพระองค์ว่า "คือบุตรคนแรก" พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า พวกเขาเก็บภาษีและหญิงโสเภณีก็เข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่านทั้งหลาย" (มัทธิว 21:28-31)

ใคร่ครวญ –

พระเยซูบอกกับบุตรชายทั้งสองคนที่พ่อของพวกเขาได้ขอร้องให้พวกเขาทำงานที่ไร่องุ่น บุตรชายคนแรก ได้ปฏิเสธในช่วงแรก แต่เขาเปลี่ยนใจในภายหลังและได้ไปทำงานให้พ่อของเขา บุตรชายคนที่สอง ได้ตอบตกลงในทันทีว่าจะไปทำงานให้ อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้ไปทำและไม่เคยไปที่ไร่องุ่นเลย เขาไม่ได้เชื่อฟังคำสั่งของพ่อเขาเลย

เราผู้ซึ่งได้ยินและได้รู้ความจริงแห่งพระกิตติคุณได้พบว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่ตอบตกลงต่อพระมหาบัญชาของพระเจ้าที่สั่งเรา “จงออกไป” ขอให้เราเป็นบุตรชาย บุตรหญิงที่เชื่อฟังของพระเจ้า และออกไปสู่งานเก็บเกี่ยวของพระเจ้าหรือในโลกที่หลงหายนั้นอย่างมีวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการถวายทรัพย์ ด้วยคำอธิษฐานของเรา เวลาของเรา กำลังของเรา ด้วยงานที่ต้องออกกำลัง เรามีโอกาสที่จะช่วยในการเก็บเกี่ยวทั้งนั้น เราไปเป็นอาสาสมัครกันดีไหม

คำอธิษฐาน – พระบิดาเจ้า ขอขอบคุณพระองค์สำหรับอาสาสมัครหลายๆ พันคนเหล่านี้ ผู้ซึ่งได้รับการทรงเรียกจากพระองค์และเชื่อฟังพระองค์ พระบิดาเจ้า

ข้าพระองค์อธิษฐานขอให้พระองค์ที่ใส่ภาระในใจของข้าพระองค์ที่จะทำงานเพื่อพระองค์ ขอทรงเจิมทุกคนที่ได้เรียนเรื่องราวในบทนี้ ขอทรงช่วยเราทุกคนที่จะเริ่มสัญญาข้อผูกมัดใหม่ในการ

“เปิดตาของเราไปยังทุ่งนาจนถึงการเก็บเกี่ยว”

โปรดประทานความเต็มใจให้เราที่จะ “ออกไป” และ “ทำ” ในทุกๆ สิ่งที่พระองค์ต้องการให้เราทำ ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านของเรา ข้างบ้านเรา หรือทั่วทุกมุมโลก อาเมน

บทที่ 5 - มีหมอยุ่ในบ้านใหม่

ข้อพระคัมภีร์ – “ในปีที่สามสิบเก้าแห่งรัชกาลของพระองค์ อาสาทรงเป็นโรคที่พระบาทของพระองค์ และโรคของพระองค์ก็ร้ายแรง แม้เป็นโรคอยู่พระองค์ก็ได้ทรงแสวงหาพระเยโฮวาห์ แต่ได้แสวงหาความช่วยเหลือจากแพทย์” (2 พงศาวดาร 16:12)

ไคร่ครวญ

บ่อยครั้งมากที่การให้ความช่วยเหลือคนอื่นด้านความต้องการทางร่างกาย เป็นสิ่งที่ยากกว่าการเข้าใจความต้องการฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเขาและแสวงหาวิธีการช่วยพวกเขา ดังนั้นคริสตจักรนาซารีนจัดเตรียมทั้งความต้องการฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณ โดยผ่านทางแพทย์ผู้ชำนาญ และอาสาสมัครทั่วโลก มิซซันนารีทำงานนี้ให้บรรลุผลสำเร็จที่คลินิก โรงพยาบาล บ้าน และทุกๆ ที่ที่มีความต้องการ มิซซันนารีจัดเตรียมคำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับสุขอนามัยในการดำรงชีวิตที่แข็งแรงสมบูรณ์ และชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่เติบโต

คำอธิษฐาน – พระบิดาเจ้า

เราขอบพระคุณพระองค์ที่ประทานทักษะความสามารถให้กับเรา ที่จะใช้เพื่อช่วยดูแลผู้ต้องการทางด้านร่างกายทั่วทุกมุมโลก ขอบคุณพระองค์สำหรับโอกาสในการรับใช้กับทุกๆ ชีวิตและจิตวิญญาณ ขอพระเกียรติจงมีแต่ทุกคนที่นำพันธกิจทางการแพทย์และการประกาศข่าว

วประเสริฐไปยังหลายๆ ภาคพื้นในโลกนี้
โปรดประทานกำลังให้กับบรรดามิชชันนารีและอาสาสมัครทั้งหลายในการ
ทำพันธกิจของพระองค์
โปรดช่วยเราที่จะสนับสนุนคนงานของพระองค์ในทุกวิถีทางที่พระองค์ต้อง
การ อาเมน

บทที่ 6 – เดินในวิถีทางของพระคริสต์ในโลกชาวฮินดู

ข้อพระคัมภีร์ - ครั้นทอดพระเนตรเห็นคนมากดั่งนั้น
พระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขา
และเมื่อประทับแล้วเหล่าสาวกของพระองค์มาเฝ้าพระองค์และพระองค์ทรง
เอ่ยพระโอษฐ์ตรัสสอนเขาว่า: ‘...บุคคลผู้ใดสร้างสันติ ผู้นั้นเป็นสุข
เพราะว่าจะได้เรียกเขาว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
บุคคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรม ผู้นั้นเป็นสุข
เพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นของเขาเมื่อเขาจะติเตียนข่มเหงและนิน
ทาว่าร้ายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเรา ท่านก็เป็นสุข’ (มัทธิว 5:1-
2, 9-11)

ใคร่ครวญ – จากคำเทศนาบนภูเขา

เราได้ยินพระเยซูตรัสในสิ่งที่ตรงข้ามกับธรรมชาติของเราและการตอบสนอง
องความเป็นมนุษย์ของเรา คิษยาภิบาลอาจารย์ปราวิน
สะท้อนความจริงแห่งพระคำของพระคริสต์เมื่อเขาพูดว่า
“แต่จากจิตวิญญาณภายใน ผมรับไว้
(การกดขี่ข่มเหงและการทนทุกข์ทรมาน)
ในฐานะพระคุณของพระเจ้าสำหรับครอบครัวผมและผมเอง

พระคัมภีร์กล่าวว่า ‘บุคคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรม
ผู้นั้นเป็นสุข’ ผมได้รับเกียรติที่ทนทุกข์ทรมานเพื่อพระคริสต์”

เรื่องราวเกี่ยวกับการกดขี่ข่มเหงต่างๆ
นั้นได้ปลุกเร้าหัวใจของเราบ่อยครั้ง แต่หลังจากนั้นไม่นาน
กิจวัตรประจำวันในชีวิตของเรา
บรรเทาความเจ็บปวดที่เรามีให้กับพี่น้องชายหญิงทั้งหลาย
ที่อดทนต่อความยากลำบากเพื่อที่จะเชื่อในนามพระเยซู

เป็นไปได้ไหมที่พระเจ้ากำลังเรียกให้เราตอบสนองอย่างลึกซึ้งและเข้
มแข็งกว่านี้ พวกเราเต็มใจที่จะใช้เวลา ทรัพย์
และชีวิตที่สะดวกสบายของพวกเรา มากกว่านี้ไหม เพื่อเราจะสามารถประกาศ
พระนามของพระคริสต์
การอาศัยอยู่ในประเทศที่เรียกตนเองว่าเป็นคริสเตียน
ที่มีผลด้านลบเพียงเล็กน้อยนั้น เป็นพระพรจริงๆหรือ

กลุ่มโมเรเวียนที่จอห์น เวสเลย์
ได้พบตอนที่เขาเดินทางไปยังอาณานิคมของอเมริกา
กลุ่มโมเรเวียนกำลังเดินทางไปประกาศกับกลุ่มทาส
มิชชันนารีกลุ่มโมเรเวียนกำลังเดินทางไปทั่วโลกใหม่
และพร้อมที่จะยอมเป็นทาส
เพื่อจะได้มีโอกาสแพร่กระจายพระกิตติคุณไปยังกลุ่มที่เข้าไปถึง
ฉันพร้อมที่จะเสียสละอิสรภาพของฉันเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐของพร
ะคริสต์ใหม่ และคุณล่ะพร้อมไหม

คำอธิษฐาน – พระบิดาเจ้า

ขอประทานความกล้าให้ข้าพระองค์ที่จะพูดในพระนามของพระองค์
และเพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่เหมือนพระเยซู โปรดคุ้มครองข้าพระองค์

และบรรดาผู้ติดตามพระองค์

ที่กำลังตกอยู่ในอันตรายเพราะว่าพวกเขา นั้นแบกพระนามของพระคริสต์

อาเมน

บทที่ 7 - ในอีกภาษาหนึ่ง – พันธกิจวรรณกรรมนาซารีนสากล

ข้อพระคัมภีร์ – “โอ ประชาชนของข้าพเจ้าเอ๋ย จงเงี่ยหูฟังกฎของข้าพเจ้า
เอียงหูของท่านทั้งหลาย ฟังถ้อยคำจากปากข้าพเจ้า” (สดุดี 78:1)

ใคร่ครวญ – สดุดีบทที่ 78 เริ่มต้นด้วยคำที่กล่าวในข้อพระคัมภีร์

บทกลอนนี้แต่งโดยอาสาฟ ผู้นำในกลุ่มนักร้องประสานเสียงของดาวิด
ผู้คนที่ได้รับการชี้แนะให้ฟังคำสั่งสอนของเขา เขาพูดถึงคำอุปมาอุปไมย
และได้สอนบทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณ

และเรื่องราวที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษของเขา

มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่ออาสาฟ และต่อพระเจ้า นั่นคือการสรรเสริญ

“การสรรเสริญพระเยโฮวาห์ และฤทธานุภาพของพระองค์

และการมหัศจรรย์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำ” เพื่อจะบอกในชนรุ่นต่อไป

แล้วผลลัพธ์ของการสอนอย่างนี้ละ

“เพื่อเขาจะตั้งความหวังของเขาไว้ในพระเจ้า

และไม่ลืมพระราชกิจของพระเจ้า แต่รักษาพระบัญญัติของพระองค์” (ข้อ

7)

นี่คือวัตถุประสงค์ของ— พันธกิจวรรณกรรมนาซารีนสากลด้วย

ซึ่งได้เตรียมอุปการณ์ต่างๆ

เกี่ยวกับคำสั่งสอนของพระเจ้าพันธกิจของพระองค์และการอัศจรรย์ของพระอ

งค์และการทรงจัดเตรียมความรอดโดย

ผ่านทางพระบุตรเพื่อคนทุกชนชาติ โดยผ่านทางพันธกิจนี้

ผู้คนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระคริสต์ในภาษาของพวกเขาเองในหลายๆ ทาง
อย่างเช่น การเขียน รูปภาพ
หรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในการสื่อสารโดยผ่านสื่อหลายๆ ประเภท

คำอธิษฐาน – พระบิดาเจ้า

เราขอบคุณพระองค์สำหรับพันธกิจอันมีค่าของ—

พันธกิจวรรณกรรมนาซารีนสากล

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนทุกคนที่ได้รับใช้พระองค์
และเล่าเรื่องของพระองค์

ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยจัดเตรียมการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์
ด้านร่างกาย และด้านอารมณ์ สำหรับคนที่มีส่วนในงานรับใช้
ขอทรงใช้ข้าพระองค์ในวิถีทางที่พระองค์จะทรงนำ อาเมน

บทที่ 8 - ความกล้าหาญ และความบากบั่นอดสาหัส:

ผู้หญิงนาซารีนคนหนึ่งในวันออกกลาง

ข้อพระคัมภีร์ – “เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นสันติสุขของเรา
เป็นผู้ทรงกระทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
และทรงรื้อกำแพงที่กั้นระหว่างสองฝ่ายลง” (เอเฟซัส 2:14)

ใคร่ครวญ – ไม่เคยมีช่วงเวลาเหมือนในเวลานี้ที่ทุกๆ
คนกำลังจับตามองตะวันออกกลาง การโจมตีเมื่อเร็วๆ นี้ และสงคราม
และข่าวลือเกี่ยวกับสงคราม

ได้เติมเต็มผู้คนด้วยความหวาดกลัวและความระแวงสงสัย
กำแพงที่แบ่งแยกตะวันออกกลางนั้นได้เห็นตลอดในประวัติศาสตร์

บางส่วนของพันธกิจของคริสตจักรนาซารีนในตะวันออกกลาง
คือการพังทลายกำแพงที่แบ่งแยกนั้นลง พระเยซูคริสต์สั่งให้เราว่า
“จงรักศัตรูของเจ้า”

โดยความรักของพระเยซูเท่านั้นที่จะทำลายกำแพงแห่งความเป็นศัตรูนี้ลง
ได้ “จงให้ความรักปราศจากมารยา..... อย่าให้ความชั่วชนะท่านได้
แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี” (โรม 12:9a, 21)

คำอธิษฐาน – พระบิดาเจ้า

ขอพระองค์ทรงประทานสันติสุขมายังเยรูซาเล็มเหมือนที่กล่าวไว้ในพระคำ
รัศของพระองค์ เราอธิษฐานเพื่อทุกๆ คนที่อยู่ในตะวันออกกลาง
จะมาถึงการทรงช่วยโดยพระคุณของพระเจ้า
โปรดประทานความกล้าหาญให้กับพวกเราชาวนาซารีนทุกคน
ที่จะทำลายสิ่งกีดขวางแห่งความเกลียดชัง
โดยผ่านทางกรกระทำซึ่งเต็มไปด้วยเมตตาและความรัก
โปรดคุ้มครองและนำคริสเตียนในตะวันออกกลาง
ที่กำลังแสวงหาพระกรุณาของพระองค์
ในการกระจายความหวังและความรักโดยทางพระเยซูคริสต์ อาเมน

บทที่ 9 – ส่งสัญญาณความรอด

ข้อพระคัมภีร์ – “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า บัดนี้ข้าพระองค์จะรอคอยอะไร
ความหวังของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์” (สดุดี 39:7)

ใคร่ครวญ –

คนหลายคนในปัจจุบันนี้ดิ้นรนเพื่อค้นหาวัตถุประสงค์ในชีวิตของพวกเขา
พวกเขามีภาระทางด้านการเงิน อารมณ์ ด้านร่างกาย

และกำลังมองหาคำตอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงชีวิต
ในบางสถานการณ์ดูเหมือนจะหนักเกินไปที่จะแบกได้

เรารู้ว่าพระเยซูคือคำตอบ แต่พวกเขาจะรู้ได้อย่างไร
หน้าที่ความรับผิดชอบของเรา คือการสำแดงให้พวกเขาเห็นว่า
ใครคือความหวัง พวกเขาจะรู้ได้อย่างไรถ้าเราไม่บอกพวกเขา
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าโดยทางวิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต
ช่วยให้เรามีความสามารถที่จะนำคำแห่งความหวังนี้ไปยังโลกที่เต็มไปด้วย
ความเจ็บปวด

คำอธิษฐาน – พระบิดาเจ้า

พระองค์ได้ทรงมอบหมายภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากให้กับเรา
ในการสำแดงออกถึงความหวังที่พบอยู่ในพระองค์
ขอให้เราที่มีไฟในการบอกกับโลกนี้ถึงเรื่องราวของพระองค์
และความรักของพระองค์ที่มีต่อเราทั้งหลาย
โปรดทรงช่วยเราที่จะไม่เป็นคนเกียจคร้าน
และให้เราที่จะเข้าร่วมในการสำแดงความหวังให้กับโลกที่หลงหายและเต็ม
ไปด้วยความเจ็บปวดนี้อย่างขยันขันแข็ง อาเมน

บทที่ 10 - คุณอยู่ที่คริสตจักร – คุณรู้ไหมว่าเงินของคุณอยู่ที่ไหน?

ข้อพระคัมภีร์ – “เพราะข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่า
เขาถวายเป็นที่สุดความสามารถของเขา

ที่จริงก็เกินความสามารถของเขาเสียอีก” (2 โครินธ์ 8:3)

ใคร่ครวญ – “โรน่า คุณพร้อมหรือยัง” ฉันเรียกเธอจากหน้าต่างด้านนอก
“ได้เวลาไปโบสถ์แล้ว”

ฉันพยายามที่จะสอนโรน่าซึ่งเป็นคริสเตียนใหม่เรื่องการเข้าโบสถ์
เธอนั่งข้างฉันที่โบสถ์และทำทุกอย่างที่ฉันทำ

เธออ่านพระคัมภีร์และร้องเพลง อย่างไรก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่โรน่าไม่เคยทำ คือ ถวายทรัพย์
เงินเดือนที่ได้มาน้อยนิดของเธอนั้นเธอจ่ายค่าเล่าเรียนของน้องสาวเธอ ในแต่ละอาทิตย์ที่ฉันพยายามทำให้เธอเห็นเป็นแบบอย่างในการถวาย โดยการแบ่งปันเงินจำนวนน้อยที่ฉันมีนั้นกับโรน่า เพื่อถวายทรัพย์คริสตจักร แต่โรน่าไม่เคยที่จะถวายเงินส่วนตัวของเธอเลย

เมื่อศิษยาภิบาลได้ประกาศเกี่ยวกับการถวายเพื่อวันขอบพระคุณพระเจ้าประจำปี โรน่า ถามว่า “ทำไมต้องมีการถวายในวันขอบคุณพระเจ้า” ฉันอธิบายให้เธอฟังว่า การถวายทรัพย์วันขอบพระคุณพระเจ้าเป็นวิถีทางหนึ่งที่ฉันพูดว่า “ฉันรักพระเยซู” ฉันอธิบายต่อว่า “เพราะคนอื่นนั้นรักพระเยซู พวกเขาถวายทรัพย์เพื่อจะได้ส่งฉันมาเป็นมิชชันนารีที่ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อที่ฉันจะได้บอกคุณเรื่องพระเยซู” น้ำตาโรน่าก็ไหล และเธอก็กระซิบบอกฉันว่า “ขอบคุณ”

วันอาทิตย์ถัดมา ในช่วงการถวายทรัพย์ โรน่าเปิดมือเธอออกมา เธอได้นำเงินถวายส่วนตัวของเธอมาด้วย โรน่าพูดเสียงเบาๆ ทั้งน้ำตาว่า “ฉันรักพระเยซูเหมือนกัน”

กองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลก เป็นการถวายด้วยความรัก ที่พระเจ้าใช้สำหรับเปลี่ยนแปลงชีวิตคน ให้อธิษฐานเพื่อสมาชิกคริสตจักรนาซารีนที่จะถวายด้วยความรักต่อไป เพื่อทุกคนจะได้รู้จักพระเยซู

คำอธิษฐาน – พระบิดาเจ้า เรารักพระองค์ ขอทรงช่วยเราให้ถวายให้ผู้อื่นด้วยใจยินดี เพื่อทุกคนจะได้รู้และรักพระองค์เหมือนอย่างข้าพระองค์ที่รักพระองค์ อาเมน

